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‘บิ๊กตู’สั่งเรงชวยภาคใต

อุตุฯเตือน12จว.ฝนถลม

แมแตงโมงัดหลักฐานแฉ

กระติกเปดใจปดงานเอ็น
ไทยโพสต • “ผบช.ภ.1” เผยคดี “แตงโม                                                                   

นิดา” คืบหนาไปมาก หลักฐานนิติวิทยา 

ศาสตรจะบอกความจริงทั้งหมด “กระติก” 

เปดปากแลวหลังใหปากคําตํารวจ สะอื้น

แจงไทมไลน ยันไปเที่ยวไมไดรับงานเอ็น  

ปดทะเลาะกัน แมดาราสาวหอบหลักฐาน

ใหมให สภ.เมืองนนท ซัด ผจก.สวนตัว

โกหก ลูกสาวถูกทํารายท้ังรางกายและจิตใจ

บนเรือ โฆษก ตร.แจงนิติเวช รพ.ตํารวจ 

ออก “ใบรับรองการตาย” ไมใชผลชันสูตร

เม� อวันที่ 27 กุมภาพันธ ที่ สภ.เมือง 

นนทบุรี พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผูบัญชา 

การตํารวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1) เดินทาง

เขาติดตามการคลี่คลายการเสียชีวิตของ 

“แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ ดาราสาวที่

พลัดตกเรือเสียชีวิตที่กลางแมน้ําเจาพระยา 

บริเวณทาเรือพิบูลสงคราม 1 

โดยกอนเขาประชุมกับพนักงานสอบ                                                       

สวน พล.ต.ท.จิรพัฒนเปดเผยวา ไดนัดผูบัง 

คับการจังหวัดนนทบุรี ผูบังคับการสืบสวน

จังหวัดนนทุบรี ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี มา

พูดคุยเพ� อติดตามประเด็นตางๆ ใหกระจาง

เร็วที่สุด สวนผูตองหาที่ถูกออกหมายจับทั้ง 

2 คน กอนหนานี้ยังคงสอบสวนอยู ขณะ

นี้สอบสวนไปแลว 8 ปาก ผูที่เกี่ยวของบน

เรือ 5 ปาก เจาของอู 2 ปาก และทางผู

เก่ียวของอีก 1 ปาก วันน้ียังคงจะมีการสอบ

เพ่ิมเติมอีก และไดเชิญ น.ส.อิจศรินทร จุฑา

สุขสวัสดิ์ หรือกระติก ผูจัดการสวนตัว 

ไทยโพสต • กรมอุตุฯ เตือน 12 จังหวัด

ภาคใต ฝนตกหนักถึงหนักมาก ระวังน้ํา

ทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก ทะเลคล� นลม

มีกําลังคอนขางแรง นายกฯ กําชับทุกหน�วย

งานระดมกําลังชวยเหลือ ปชช.จากน้ําทวม

ภาคใต แจงเตือนพื้นที่เสี่ยงยะลา ปตตานี 

นราธิวาส ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยใน 5 จัง 

หวัด และวาตภัยใน 3 จังหวัด ประสาน

ดูแลเรงชวยเหลือแลว 

เม� อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2565 กรม

อุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 10 เร� อง 

“ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรง

บริเวณภาคใต (มีผลกระทบถึงวันที่ 27 กุม 

ภาพันธ 2565)” ระบุวา หยอมความกดอากาศ                                                                

ตํ่ากําลังแรงปกคลุมบริเวณชองแคบมะละกา 

ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออก

เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาค

ใตมีกําลังแรง ทําใหภาคใตมีฝนตกหนักถึง                       

หนักมาก บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี นคร 

ศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระมัดระวัง

อันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และ

ฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับ

พลันและน้ําปาไหลหลากได

สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและ

ทะเลอันดามันมีกําลังคอนขางแรง

รัฐสภา • วิปรัฐบาลไดช� อประธาน กมธ.

วิสามัญฯ คุมเกมแกไขกฎหมายลูก 2 ฉบับ                      

แลว รอเคาะ 1 มี.ค. ฝายคานบอกประ 

ยุทธ โดน “บีบไข” หนาเขียว เช� อกลางปนี้

ไมรอด เสี้ยมระวังโดนเสี่ยหนู-ลุงปอมตลบ

หลัง พท.กางแผนสูประชานิยม พปชร. ทํา

แคมเปญบัตรครอบครัวเพ� อไทย 

เม� อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2565 นาย

ชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช  

พรรคประชาธิปตย ในฐานะรองประธาน

วิปรัฐบาล ใหสัมภาษณกรณีการเสนอช� อ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. 

และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่คณะ กมธ.จะ

ประชุมกันนัดแรกวันอังคารที่ 1 มีนาคมนี้

วา ตองเลือกกันในที่ประชุม ซึ่งภายในก็มี

กันบางแลว แตเอามาพูดกอนก็ไมได โดย

ตําแหน�งประธาน  กมธ.ดังกลาวไมไดเกี่ยว

กับรัฐมนตรี เปนเร� องของกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐสภาตอง

ไปตกลงดวยกันใน กมธ.วาใครมีความเหมาะ

สมที่จะเปนประธาน รองประธาน และตํา

แหน�งอ� นๆ เปนเร� องของ กมธ.

เคียฟ/มอสโก • “ปูติน” สั่งเดินหนาโจมตี

ยูเครนจากทุกทิศทาง กรุงเคียฟเคอรฟวสกัด

มือกอวินาศกรรม แตทหารยังรักษาเมืองหลวง                                                                    

ไวได รัสเซียบุกเขาเมืองใหญอันดับ 2 เผชิญ                                                      

การตอตานดุเดือดในวันอาทิตย “เซเลนสกี”                                                           

วอนชาวตางชาติอาสาชวยรบติดตอที่สถาน                                                              

ทูตยูเครนท่ัวโลก ตะวันตกสงอาวุธสนับสนุน

ยูเครนเพิ่ม อีกทางตัดธนาคารรัสเซียหลาย

แหงพนระบบ “สวิฟต” แลว ไทยวาง 2 

แผนนําคนไทยกลับบานเกิด

สํานักขาวตางประเทศรายงานความ

คืบหนาสถานการณในยูเครนเม� อวันอาทิตย

ที่ 27 กุมภาพันธ 2565 วาเกิดการสูรบ

กลางเมืองในเมืองคารคิฟ เมืองใหญอันดับ

สองของยูเครน ซึ่งอยูใกลชายแดนรัสเซีย

หางจากกรุงเคียฟทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ราว 400 กิโลเมตร ผูส� อขาวเอเอฟพีกลาว

วา มีเสียงปนกลและเสียงระเบิดจากการ

ปะทะกันดังขึ้นเม� อชวงเชาในหลายสถานที่                  

และพบเห็นซากรถหุมเกราะของรัสเซียคัน

หน่ึงท่ียังมีควันคุกรุนและรถหุมเกราะอีกหลาย

คันถูกทิ้งไว 

นอกจากการบุกเขาเมืองคารคิฟ โฆษก

กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังอางเม� อวันอาทิตย

วา ทหารสามารถยึดเมืองเคอรซอนทางภาค

ใต และเมืองเบอรเดียนสคในภาคตะวันออก                                                          

เฉียงใต ในชวง 24 ชั่วโมงที่ผานมา นอก 

จากนี้ทหารยังเขาควบคุมเมืองทาเจนิเชสค

ริมทะเลอาซอฟ และสนามบินแหงหนึ่งใกล

เมืองเคอรซอน

ทหารรัสเซียรุกคืบโจมตีหลายเมือง

ของยูเครนตามคําสั่งของประธานาธิบดีวลา                                                      

ดิมีร ปูติน เม� อวันเสาร ที่ใหทหารโจมตีจาก

ทุกทิศทาง หลังจากยูเครนปฏิเสธ

หรือการขยายตัวของ NATO

คือการตอนรัสเซียเขามุม?

บิ๊กตูคิกออฟ

มาบตาพุดเฟส 3

เขาใจยูเครนแบบไทยๆ

กรุงเทพฯ • “รองโฆษก ปชป.” ยันจุรินทร                                                              

มีวุฒิภาวะ เปดกวางพรอมรับฟง “นิพนธ” 

ยํ้า 3 จังหวัดใตมีวาท่ีผูสมัครครบทุกเขตแลว 

เช� อเลือกตั้งกวาดเกาอี้มากกวาเดิม สวน

บัญชีรายช� อยังเกินอยู  “นิดาโพล” สํารวจ

ศึกเมืองชล คนสวนใหญหนุน “สนธยา” 

กลับพลังชล ไมเห็นดวย “สุชาติ” อยูกับ

พลังประชารัฐ

เม� อวันอาทิตยที่ 27 ก.พ. ยังคงมี

ความตอเน� องในปญหาภายในของพรรคประ                                                        

ชาธิปตย (ปชป.) โดยนางดรุณวรรณ ชาญ

พิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค ปชป. ระบุวา

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดใหมชวงวัน

หยุดลดเล็กนอยอยูที่ 24,719 ราย แตเสีย

ชีวิตพุงถึง 42 ราย นายกฯ ย้ําการดอยาตก 

“สธ.” แจงยันศูนยพักคอย กทม.ยังเหลือ

เตียงวางกวา 1,300 เตียง อนามัยโลกเผย 

60% ยังกังวลปญหาไวรัส “โจ” แฉเงินกู

รัฐบาลรอยหรอเหลือแค 9 หม� นลาน

เม� อวันอาทิตย ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 24,719 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  28  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม  12  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15อานตอหนา 16

อานตอหนา 15อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9238

อิสรภาพแหงความคิด

เลือดใหมปชป.

ยกกน‘จุรินทร’

ผูนําพรอมรับฟง

‘สธ.’ออกโรงโต

‘เตียง’CI‘กทม.’

เหลืออีกนับพัน
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2 ในประเทศ

ฉากทัศน์..กรณียูเครน

ปฏิกิริยาส่งเสียงสะท้อน และวิเคราะห์วิจารณ์ในสื่อ

ท่ัวโลกอย่างต่อเนื่องทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์รัสเซียเปิด

ฉากสงครามถล่มยูเครนเช้ามืดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2565 โดยแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 2 ฝัก 2 ฝ่าย ทั้งที่

เลือกข้างมหาอำานาจสหรัฐอเมริการ่วมด้วยบรรดาประเทศ

ชาติสมาชิกองค์การนาโต และอีกด้านหน่ึงคือซีกของรัสเซีย 

แม้กระทั่งในประเทศไทยเอง เนื้อหาสาระของการแสดง

ความเห็นก็มิได้แตกต่างไปจากโลกสากล 

ความเห็นที่ผิดแผกแยกเป็นซ้ายหรือขวา กระทั่งเป็น

ซีกโลกตะวันตกกับตะวันออกนั้น ไม่อาจสามารถนำามาสรุป

ผลหรือให้คะแนนโหวตใครผิดใครถูก ตราบเท่าที่ปัญหานั้น

เป็นกิจการระหว่างรัสเซียกับยูเครน ถึงแม้ว่าจะมีคนไทย

บางส่วนพำานักอาศัยและทำามาหากินอยู่ทั้ง 2 ประเทศก็ตาม 

แต่อย่างไรก็ดี ในฐานะเพื่อนมนุษย์แล้ว เราสมควรต้อง

ส่งกำาลังใจให้กับพลเมืองของยูเครนที่กำาลังต้องต่อสู้กับภัย

สงคราม และแสดงความคาดหวังว่า ปัญหาความขัดแย้งจะ

ยุติอย่างสันติด้วยแนวทางทางการทูตโดยเร็วที่สุด นอกจาก

นั้นที่มองข้ามไม่ได้คือฉากทัศน์กรณีศึกษาจากสงครามที่

ปะทุขึ้นในครั้งนี้

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER POLL) เสนอผล

สำารวจ เรื่อง วิกฤตยูเครนในสายตาคนไทย กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำาเนินโครงการทั้ง

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำานวน 1,106 ตัวอย่าง 

ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ 92.7 เห็นด้วยว่า วิกฤตสู้รบระหว่างยูเครน

กับรัสเซีย สอนคนไทยทั้งประเทศให้รู้ว่า อย่าชักศึกเข้าบ้าน 

อย่าทำาลายเสาหลักของประเทศ หยุดพึ่งพากลุ่มขั้วอำานาจ

จากต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 7.3 ไม่เห็นด้วย 

ที่น่าสนใจจากการสำารวจความเห็นดังกล่าวคือ ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 93.6 ระบุ ต้องการให้มีการแสดงจุดยืน ช่วย

เหลือด้านมนุษยธรรมและแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี กับเพื่อน

มนุษย์ ร้อยละ 93.4 ระบุ ไม่ต้องการให้นำาไปใช้ประโยชน์

ทางการเมือง เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศ ร้อยละ 93.1 ระบุ ทุกฝ่ายร่วมตระหนัก ตื่น

ตัว เรียนรู้และเตรียมรับมือกับปัญหาและผลกระทบที่เกิด

ขึ้นไปด้วยกัน ร้อยละ 93.0 ระบุ ต้องการให้ทุกคน ทุกฝ่าย 

มีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน และร้อยละ 89.2 ระบุ 

รัฐบาลและคนไทยทุกคนวางตัวและกำาหนดท่าทีแสดงออก

ให้เหมาะสม เป็นกลาง

ต้องยอมรับว่าในรอบทศวรรษแห่งยุคดิจิทัล สังคมไทย

หมิ่นเหม่ สุ่มเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวในทำานองชักศึกเข้าบ้าน

มามากมายนับครั้งไม่ถ้วน รวมทั้งการยึดโยงเกาะกระแส

เหตุการณ์สำาคัญในโลกเป็นเครื่องมือ “เล่นเกม” ด้อยค่าชัง

ชาติอย่างสม่ำาเสมอ แม้กระทั่งกรณีล่าสุดสงครามรัสเซีย-

ยูเครน ก็ถูกนำามาอวดอ้างเป็นวาทกรรมจนถูกทัวร์ลงว่า “แสดง 

โง่” ไม่สมกับเป็นนักการเมืองคลื่นลูกใหม่ ดังน้ันเสียงสะท้อน

จากซูเปอร์ โพลจึงสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และ

นับว่าเป็นการติดตามดูบ้านเขาแล้วย้อนมาดูบ้านเราได้

อย่างน่าสนใจ

ฉากทัศน์..กรณียูเครน จึงเป็นแบบจำาลองสถานการณ์ 

ท่ีสะท้อนบอกได้อย่างชัดเจนว่า การขาดความสามัคคีภายใน 

ประเทศ โดยมีนักการเมืองเป็นผู้นำาทางความคิด และใช้

โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการทำาสงครามน้ำาลายสาดใส่

กันและกัน จนถึงขั้นแบ่งแยกและปกครองนั้น เป็นหนทาง

แห่งความหายนะ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภาย 

นอก มือที่สามมือที่สี่ ตลอดจนถึงมือที่มองไม่เห็น เข้าไป

แทรกแซงกิจการภายใน ตามสุภาษิตไทยที่ว่า “ชักน้ำาเข้า

ลึกชักศึกเข้าบ้าน” ทั้งที่ตั้งใจและโดยไม่รู้ตัว เพราะมัวแต่

หวังผลประโยชน์เล่นเกมทางการเมือง ฉะนั้น..อย่าหาทำา..

อีกเลย.

มี

นายเทพไท เสนพงศ์ 

อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

“อยากจะเสนอให้พรรคเพื่อไทยได้ทบทวนแนว

ความคิดที่จะรื้อฟื้นโครงการรับจำานำาขึ้นมาอีก เพราะ

จะเกิดความเสียหาย และความสูญเสียให้เกิดขึ้นในกับ

ประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง เพราะผลงานในอดีตย่อมเป็น

เครื่องพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่า ประเทศชาติเกิดความ

เสียหายมากน้อยแค่ไหน มีการดำาเนินคดีผู้กระทำาผิด ถึง

ขั้นติดคุก ติดตะราง หนีคดีกันหลายคน ขอให้หยุดสร้าง

ตราบาปไว้กับประเทศชาติ”.

คุณค่า...ของ ‘ความจริง’!!!
นาดประเทศท่ีอยู่ไกลแสนไกลไปถึง ยูเครน โน่น...

ยังมีอันถูกหยิบ ถูกลาก มาเป็นประเด็น นำามา

เถียงกันไป-เถียงกันมา งับกันไป-งับกันมาจน

ได้ สำาหรับประดาคนรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ ในประเทศไทยแลนด์ 

แดนสยาม ของหมู่เฮาทั้งหลาย ที่นับวันจะทะเลาะกันไม่

เลิกและไม่คิดจะเลิก ไม่ว่าจะเรื่องใด ประเด็นใดๆ ขอให้

แค่เข้าทางเท้า เข้าทางตีน ให้มีโอกาสได้อวดโชว์ความเก่ง 

ความฉลาด ความโง่-ไม่โง่ เท่-ไม่เท่ ความดีกว่า-ไม่ดีกว่า 

ถูกกว่า-ไม่ถูกกว่า แค่นั้น...ก็ใส่กันแหลก!!!

 

อย่างเช่น คุณหลาน กระดุม สี่เม็ด-ห้าเม็ด หรือกี่

เม็ดก็แล้วแต่ ที่ออกมาส่งเสียง คำาราม กู่ก้องร้องตะโกนให้

ผู้นำาประเทศอภิมหาอำานาจรัสเซีย ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ 

ปูติน ถอนทหารออกไปจากยูเครนโดยเร็วที่สุด แม้ว่าเสียง

คำารามดังกล่าวจะไปถึงหู-ไม่ถึงหู ผู้ที่เป็นมิตรประเทศอันดี 

สนิทแนบแน่นและแน่นเหนียว กับประเทศไทยแลนด์ แดน

สยาม มาโดยตลอด แม้ไม่มากเท่ากับคุณพ่ออเมริกา แต่

ก็ไม่ถึงกับต้องคิดจะเป็นศัตรู เป็นฝ่ายตรงกันข้ามอะไรกัน

มากมาย แต่ก็นั่นแหละ...ขอเพียงได้มีโอกาสโชว์เก๋ โชว์เท่ 

โชว์ความเก่ง ความฉลาด บรรดาผู้ที่คิดว่าตัวเองคือคนรุ่น

ใหม่ คิดว่าตัวเองก้าวหน้า ก้าวไกล ในบ้านเรา...ก็เอาแล้ว!!!


ส่วนในเรื่องการ ทำาการบ้าน การศึกษา ค้นคว้า ให้

ละเอียด รอบคอบ ว่าเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่ากรณีไหนต่อ

กรณีไหน มันมีต้นเหตุ สาเหตุ มีเหตุปัจจัย ที่มา-ที่ไปใน

แบบไหน? อย่างไร? แม้จะมี อากู๋กูเกิล เป็น ตัวช่วย ชนิด

สามารถรู้อะไรต่อมิอะไรได้ไม่ถึงกับยาก-มากมายซักเท่า

ไหร่ ไม่ต้องเสียเวลาเจาะ-เกาะ-ติดเหมือนคนรุ่นก่อนๆ แต่

ก็ด้วยความอยากจะอวด จะโชว์ให้เร็วๆ เข้าไว้ หรือเพราะ

ความ หยาบ ความ มักง่าย ที่ฝังอยู่ในวาสนา อารมณ์-

ความรู้สึก หรืออะไรต่อมิอะไรก็ยากจะสรุปได้ การออกมา

อวด ออกมาโชว์ ถึงความเก่งกาจ รอบรู้ ในเรื่องราวต่างๆ 

ของประดาผู้ที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย มันเลยมัก

ออกไปทาง โชว์ โง่ กันซะเป็นหลักใหญ่...


และอันนี้นี่เอง...เลยทำาให้บรรดา คนรุ่นเก่า จำานวน

มิใช่น้อย ได้ โอกาส ได้ฉวยจังหวะ ออกอาวุธโต ้ตามครรลอง

แห่งมหากาพย์แห่งความขัดแย้ง ที่ยืดยาว ยืดเยื้อ ยิ่งกว่ามหา

กาพย์รามายณะ ยิ่งกว่าครั้ง พระราม โรมรันพันตูกับ ทศ

กัณฐ์ ที่ได้เริ่มต้นอุบัติขึ้นมานับตั้งแต่ ทศวรรษแห่งความ

มืดมน หรือตั้งแต่ไม่รู้กี่สิบต่อกี่สิบปีมาแล้วโน่นเลย จนทำาให้

บรรยากาศการรบพุ่งกันในประเทศที่อยู่ห่างไกลไปคนละซีก

โลก กับบรรยากาศการไล่งับ-ไล่ฟัดระหว่างบรรดาทวยไทย 

ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ในประเทศไทยแลนด์ แดน

สยาม แทบจะเหมือนกัน คล้ายกัน หรือแทบจะถอดแบบออก

มาจากพิมพ์เดียวกันเอาเลยก็ว่าได้...


อันนี้นี่แหละ...ที่ทำาให้สิ่งที่กำาลังเป็นไป หรือจำาต้องเป็น

ไปภายใน อนาคต เบื้องหน้า ออกจะ อันตราย อยู่พอสมควร

ทีเดียว คือมันเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ยากจะหา จุดลงตัว หา 

ข้อยุต ิกันได้ง่ายๆ ระหว่าง คนรุ่นใหม่ กับ คนรุ่นเก่า ระหว่าง 

กะปอม กับ ไดโนเสาร์ แม้จะมีกฎหมาย มีเครื่องมือใดๆ ก็

แล้วแต่ ที่จะช่วยให้เกิดการประนีประนอมยอมความ เกิดการ 

นิรโทษ ไม่คิดจะเอาเรื่อง-เอาความใดๆ กันต่อไปอีกแล้ว แต่

ในเมื่อ จุดยืน-ทัศนคติ-วิธีคิด ยิ่งนานวัน...มันยิ่งแตกต่าง ห่าง

ไกล กันออกไป แบบคนละเรื่อง-คนละม้วน คนละเวอร์ชั่น 

ชนิดไม่อาจต่อสาย เชื่อมโยง สร้างความเกี่ยวพันและผูกพัน 

ข

ระหว่างกันและกันได้เลย โอกาสที่อะไรต่อมิอะไรมันอาจ

หนักหนา-สาหัส พอๆ กับ ยูเครน หรืออาจมากกว่าก็ไม่

แน่...ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาซะเลย!!!


ยิ่งโดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์และเครื่องมือ...ในการ

แสดงออกถึงความผิดแผก แตกต่าง ระหว่างกันและกัน 

ในโลกยุคนี้ สมัยนี้ ยิ่งเป็นตัวเอื้ออำานวย เป็นตัวสนับสนุน 

ส่งเสริม ให้ยิ่งสามารถไล่ฟัด ไล่งับ ไล่กัดซึ่งกันและกัน

ได้สบายๆ การทะเลาะกันได้ทุกเรื่อง ขัดแย้ง-แตกต่าง-

แตกแยกกันได้ทุกเรื่อง จึงกลายเป็นบรรยากาศหลักๆ หรือ

เป็น กระแสหลัก ของบ้านเมืองไปแล้วในทุกวันนี้ เมื่อไหร่

ที่...มึงออกลูกนี้-ผม...ต้องออกลูกโน้น เมื่อไหร่ที่มันออกลูก

โน้น-กูต้องออกลูกนี้!!! เรียกว่า...ออกอาวุธโต้กันชนิดดอก

ต่อดอก เม็ดต่อเม็ด โดยแทบไม่ได้สนใจไยดีกับ ความจริง 

อันเป็นอะไรที่เหนือซะยิ่งไปกว่า ความถูก-ความผิด หรือ 

ความชนะ-ความแพ้ ที่ย่อมเปลี่ยนแปรไปตามสภาพ หรือ

ตาม รสนิยม ของใคร-ของมัน ได้เสมอๆ...


ดังนั้น...ไม่ว่าใครก็เถอะ!!! จะเป็นรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ เป็น

กะปอม-เป็นไดโนเสาร์ หรือไม่? อย่างไร? ก็ตามที ถ้า

ยังพอหลงเหลือ สิ่งที่เรียกว่า คุณธรรม ติดปลายนวมอยู่

บ้างเล็กน้อย คงต้องหันมาให้ค่า ให้ราคากับ ความจริง 

ให้มากๆ เข้าไว้นั่นแหละดีอะไรก็ตามที่แม้จะเป็นไปตาม 

รสนิยม ของ ตัวกู-ของกู แต่ถ้าหากมันเกิดขัดแย้งกับสิ่งที่

เรียกว่า ความจริง ขึ้นมาล่ะก็ ก็อย่าถึงกับต้อง ไหลไปตาม

กระแส หันมาถ่วง มารั้ง มาเช็ก มาตรวจสอบ อย่าให้มัน

ถึงกับต้องเตลิดเปิดเปิงยิ่งไปกว่านี้ ยิ่งโดยเฉพาะ ความ

จริง อันถือเป็น สัจธรรม ทั้งหลาย ที่ย่อมนำาไปสู่ความสงบ

และสันติ นำาไปสู่ สันติภาพ-สันติธรรม อันเป็นสิ่งที่พึง

ปรารถนาสำาหรับมวลมนุษย์ทั้งปวง ไม่ว่าจะรุ่นไหนต่อรุ่น

ไหนก็ตามที...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Douglas Jerrold (อีก

ครั้ง)... “In this world, truth can wait; she is used 

to it. - ในโลกนี้...ความจริงรอได้ เพราะความจริงเป็น

ฝ่ายรอคอย มาจนชินซะแล้ว...”

        

นศุกร์ที่ 4 มีนาคมนี้ เวลา 14.00 น. ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ได้นัดฟัง

การอ่านคำาพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ ใน คดีทุจริตการ

ก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ วัฒนา เมืองสุข 

อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ได้ใช้สิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 195 ยื่นอุทธรณ์คำาตัดสินของศาลฎีกา 

เมื่อ 24 ก.ย.2563 ที่ตัดสินจำาคุกวัฒนา เพราะกระทำาความผิดต่อ

ตำาแหน่งหน้าที่ทางราชการ รวมความผิด 11 กระทง กระทงละ 

9 ปี รวม 99 ปี แต่คงจำาคุกจริง 50 ปี ซึ่งศาลฎีกา ได้ตัดสิน และ

ต่อมาศาลฎีกาให้ประกันตัววัฒนา โดยมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน 10  

ล้านบาท

อันเป็นคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายวัฒนากับพวกรวม 

14 ราย เป็นจำาเลยในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อำานาจใน

ตำาแหน่งโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และ

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน

ของรัฐ 

ซึ่งจำาเลยในคดีดังกล่าวที่ดังๆ นอกจากวัฒนา ก็มีเช่น       

อภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักโทษคดีทุจริตจำานำาข้าว ที่

ก็ถูกตัดสินจำาคุกในคดีบ้านเอื้ออาทรเช่นกัน โดยคำาพิพากษาของ

ศาลฎีการะบุว่า เสี่ยเปี๋ยงได้อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับนายวัฒนา

ขณะเป็น รมว.การพัฒนาสังคมฯ แบบไม่เป็นทางการ ที่ศาลฎีกา

ตัดสินว่ามีความผิด 11 กระทง กระทงละ 6 ปี รวม 66 ปี จำา

คุกจริง 50 ปี เพราะมีหลักฐานเส้นทางการเงินและมีพฤติการณ์

จากคำาให้การของพยานที่เป็นนักธุรกิจที่เข้าไปรับงานการก่อสร้าง

บ้านเอื้ออาทรว่าถูกเสี่ยเปี๋ยงและพวกเรียกรับเงินค่าตอบแทนเพื่อ

แลกกับการช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนได้รับสัญญาการก่อสร้าง

จากการเคหะแห่งชาติให้ก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร โดยมีการทำาเป็น

ขบวนการกับจำาเลยอีกบางคนในคดีนี้ โดยมีการรับเงินทั้งที่เป็น

เงินสดและโอนเป็นเช็คเข้าบัญชีหลายทอดเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจ

สอบเส้นทางการเงิน เช่น มีการนัดมอบเงินสดๆ หลายล้านบาท 

จากบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์โดยพบว่า

เสี่ยเปี๋ยงและพวกเจรจาเรียกรับเงินค่าตอบแทนกับบริษัทเอกชน

รวม 11 บริษัท และพบว่าการจ่ายเงินดังกล่าว บางบริษัทใช้วิธีลง

บัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัทว่า เป็นค่าตอบแทนในการว่าจ้างที่

ปรึกษาโครงการ โดยในชั้นสอบสวนมีการกันบริษัทเอกชนที่ให้เงิน

ดังกล่าวไว้เป็นพยานเพื่อมัดตัวการใหญ่อย่างเสี่ยเปี๋ยง

นอกจากนี้ก็ยังมี อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อดีตแกนนำา 

นปช.-อดีต ส.ส.ไทยรักไทย ที่ตอนนี้หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศ ที่

เคยเป็นข้าราชการการเมืองในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มาก่อน 

โดยในคำาพิพากษาของศาลฎีการะบุตอนหนึ่งว่า นายอริสมันต์ได้

เดินทางไปพบกับผู้บริหารบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยมีการบอก

ว่าจะช่วยให้บริษัทได้รับสัญญาก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร โดยขอค่า

4 มี.ค.เดิมพันชีวิต-‘วัฒนา’

ยืนจำาคุก 50 ปี หรือยกฟ้อง?

วั

ตอบแทนเป็นเงินหลายสิบล้านบาท แต่ตกลงกันไม่ได้ และมีการ

ปรับลดเงินลงมา และต่อมาพบเส้นทางการเงินว่ามีการจ่ายเช็ค

จากบริษัทดังกล่าวให้กับคนใกล้ชิดของอริสมันต์ หลังบริษัทได้

รับสัญญาการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร แต่ตอนสู้คดี ฝ่าย    

อริสมันต์อ้างว่าเป็นค่านายหน้าขายที่ดิน ไม่ใช่เงินสินบน เป็นต้น

ซึ่งพบว่าพฤติการณ์เครือข่ายทุจริตบ้านเอื้ออาทรมีการ

วางแผนการรับเงิน-โอนเงินหลายทอดมาก เช่น บางรายขบวนการ

ดังกล่าวให้บริษัทเอกชนโอนเงินสินบนเงินเข้าบัญชี ร้านอาหาร 

ชื่อดังแห่งหนึ่งที่มีชื่อนำาหน้าเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเจ้าของร้าน

อาหารดังกล่าวก็ทำาการโยกย้ายเงินออกจากบัญชีไปยังบัญชีเครือ

ข่ายในเวลาอันรวดเร็ว 

ส่วนการลงโทษจำาคุก วัฒนา เมืองสุข พบว่าคำาพิพากษา

ของศาลฎีกาก็ลงไว้ โดยละเอียดในลักษณะมองว่า เครือข่ายดัง

กล่าวที่ศาลฎีกาเห็นว่ามีการกระทำาในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำา

เพื่อเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ โดยที่อภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง มี

การอ้างเรื่องการเป็นที่ปรึกษาของนายวัฒนา ขณะเป็น รมว.การ

พัฒนาสังคมฯ ไปเจรจาเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทเอกชน 

อย่างไรก็ตาม ในคำาพิพากษาของศาลฎีกาก็ไม่ได้ระบุว่า พบเส้น

ทางการเงินมีการโอนเงินเข้าบัญชีนายวัฒนา หรือคนใกล้ชิดแต่

อย่างใด

ซึ่งเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา วัฒนา ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการ

แถลงปิดคดีต่อศาลฎีกา โดยได้แถลงปิดคดีด้วยการต่อสู้ในประเด็น

ที่ว่า คดีนี้เป็นการฟ้องเกินกว่าข้อกล่าวหาของ ป.ป.ช. และก่อน

หน้านี้ศาลไม่วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำา

ความผิดอย่างไร ข้อเท็จจริงหลายเรื่องไม่เป็นความจริง เช่น การ

สั่งจ่ายเช็ค โดยอ้างว่านำาไปให้ผู้ใหญ่ เพื่อตอบแทนการอนุมัติให้

เซ็นสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นสมัยที่เป็นรัฐมนตรี ประกอบกับ ปปง.ตรวจ

สอบเส้นทางการเงินแล้วไม่พบความผิดปกติ รวมทั้งยืนยันว่า ไม่

เกี่ยวข้องกับเสี่ยเปี๋ยง ที่อ้างเป็นที่ปรึกษาของตนเอง 

ก่อนหน้านี้เมื่อ 19 ก.พ.2565 วัฒนา เมืองสุข โพสต์ข้อ

ความในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยยืนยันว่า จะไม่หนีคดี แน่นอน

“วันที่ 4 มีนาคม เวลา 14.00 นาฬิกา ผมจะไปศาลเป็นคน

แรกเพื่อตามหาความยุติธรรมที่ผมรอมา 15 ปีแล้ว”

ทั้งนี้ นับแต่มีการตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองมา พบว่าการอุทธรณ์คดีหลังศาลฎีกาตัดสิน 

คำาอุทธรณ์ส่วนใหญ่ของจำาเลยหรือผู้ต้องคำาพิพากษา จะไม่ได้รับ

การพิจารณาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เนื่องจากรัฐธรรมนูญ

ในอดีตคือรัฐธรรมนูญปี 2550 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้

ต้องคำาพิพากษามีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจทำาให้ข้อเท็จจริง

เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำาคัญ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม

ใหญ่ศาลฎีกาได้”

ซึ่งบทบัญญัติเดิมของรัฐธรรมนูญปี 2550 ทำาให้คดีส่วน

ใหญ่ที่จำาเลยยื่นอุทธรณ์ ไม่ถูกนำาเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกา 

เพราะองค์คณะของศาลฎีกาเห็นว่าคำาอุทธรณ์หรือข้อต่อสู้ของผู้

ต้องคำาพิพากษาไม่ได้เป็นพยานหลักฐานใหม่แต่อย่างใด เช่น คดี

ยึดทรัพย์ 46,000 ล้านบาท ของทักษิณ ชินวัตร ที่ทีมทนายความ

ทักษิณเคยยื่นอุทธรณ์เช่นกัน แต่ศาลฎีกาไม่รับพิจารณา 

แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 195 มีการลดทอน

ความเข้มข้นดังกล่าวลง โดยไม่ได้บัญญัติเรื่องว่าต้องมีพยานหลัก

ฐานใหม่ โดยบัญญัติแค่ว่า ให้จำาเลยสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำาพิพากษา

การอ่านคำาพิพากษาในช้ันอุทธรณ์ของศาลฎีกา ในคดีทุจริต

บ้านเอ้ืออาทร วันท่ี 4 มี.ค.น้ี นอกจากเป็นเดิมพันชีวิตของ วัฒนา 

เมืองสุข นักการเมืองคนดังแล้ว หากสุดท้าย ถ้าผลการอ่านคำา

พิพากษาของศาลฎีกาแตกต่างไปจากตอนตัดสินคดีเดียวกันน้ี เมื่อ

ปี 2563 ก็จะเป็นเรื่องท่ีต้องถูกพูดถึงตามมาอย่างมากแน่นอน.
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3บทความ-ในประเทศ

วังวน ‘คนตกเก้าอี้’

อนนี้ ไม่แค่ไทยเรา........

หากแต่ทุกหย่อมหญ้าในโลก “หนัก” กันทั้งนั้น

ทั้งภาวการณ์ “โลกผันแปรทางธรรมชาติ” ที่

เรียก  Climate Change

ทั้งภาวการณ์ เศรษฐกิจและสังคมโลก “เปลี่ยนถ่าย

ยุค”

ทั้่งภาวการณ์ “ขัดแย้งการเมืองโลก” สู่การบู๊ล้าง

ผลาญที่เรียก “สงครามโลก”

และทั้งภาวการณ์ “โรคระบาด” ที่แผ่ซ่านไปทั้งโลก  

แต่ละประเทศไม่ว่าเล็ก-ใหญ่ ล้วนย่อยยับอัปรา เป็น “โรค

ล้างโลก” แท้จริง ไร้ผู้ต่อต้านถึง ณ วินาทีนี้

แต่ละบ้านเมือง ก็ส่วนเขา.......

แต่ในส่วนของบ้านเมืองไทยเราล่ะ?

ถึงวันนี้แล้ว พวกเราทุกคน มีความรู้สึก, นึก, คิด 

อะไรดีๆ ขึ้นมาได้บ้างล่ะครับ?

เราเหนื่อย เราหนัก เราท้อ เราอดทน เรากัดฟันสู้ ที่

หมดแรงสู้ ก็ล้มพับดับสูญไปส่วนหนึ่ง 

แต่ส่วนใหญ่ ยังหยัดอยู่ สู้ โลกาและปัญหาสังคมที่

โถมทับเข้ามาชนิดไม่รู้ว่า ฝนจะซา ฟ้าจะสาง เมื่อไหร่?

ในภาวะ ประเทศนี้ เปรียบเสมือนเรือลำาหนึ่ง บรรทุก  

๖๕ ล้านคนไทยลอยในมหาสมุทร ตลอด ๖-๗ ปี ไม่เคยว่าง

เว้นต่อการฟันฝ่า 

มรสุมเศรษฐกิจ, มรสุมการเมืองภายใน-ภายนอก,  

มรสุมยุแหย่แยกประเทศ, มรสุมทางความยากจนของผู้คน

ระดับล่าง, มรสุมทางโรคระบาด และ ฯลฯ

ในขณะที่ กัปตันประคับ-ประคอง นำาเรือฝ่ามรสุม

แต่ละลูกมาได้ตลอด แต่ก็มีคนในเรือ “ฝ่ายหนึ่ง” นั่งกิน-

นอนกินเสบียงในเรือสบาย 

บอกว่าเป็น “ฝ่ายประชาธิปไตย”

ไม่มีหน้าที่ช่วยจ้ำาพาย ไม่มีหน้าที่ช่วยกันนำาเรือ

ฟันฝ่า แต่มีหน้าที่เจาะท้องเรือ, เอาตีนราน้ำา, ยุแยงปลุก

ปั่นคนในเรือให้ฆ่ากัปตัน ชิงเรือ-ชิงอำานาจครอบครองเรือ

“ล่มชาติ-ล้มสถาบัน”......

เปลี่ยนราชอาณาจักรไทย ไปเป็นสาธารณรัฐ ล้ม

กษัตริย์ สถาปนาประธานาธิบดี เป็นประมุุขแทน นั่นคือ 

ภารกิจและหน้าที่ของพวกเขา “ฝ่ายประชาธิปไตย”!

ผมก็ได้แต่นั่งมองความเป็นไป และคิดต่อว่า....

เสือนำาทิศทางเรือได้ ตามขั้่นตอนกฎหมายและกระบวนการ

ระบบรัฐสภา มันต้องใช้เวลา 

ซึ่งใครก็กำาหนดไม่ได้ว่า กี่วัน-กี่เดือน กว่าแต่ละพรรค

จะฆ่าแกงกันลงตัว ถึงขั้่นตอนได้เลือกนายกฯ คนใหม่ แทน

พลเอกประยุทธ์ และก็ยังบอกไม่ได้ด้วยว่า รัฐสภาจะเลือก

ใคร?

ถามว่า......

ผู้คน ๖๕ ล้าน ในเรือประเทศที่เคว้งคว้างระหว่างนั้น 

ยังจะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือ 

ไม่จมคว่ำาไปกับเรือที่ถูกมรสุมซัดกระแทกแตกพินาศไป

หมดสิ้นก่อนแล้วหรือ?

ด้วยความเป็นจริงที่ต้องเป็นเช่นนี้ 

นักการเมืองทั้งหลาย เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติและประ 

ชาชน สูเจ้า...ผู้มีลมหายใจเปลืองเปล่าไปวันๆ 

ในภาวะวิกฤตรอบด้านเช่นนี้ ขอจงอดทน-อดกลั้่นต่อ

ความริษยา-อาฆาต อดทน-อดกลั้่นต่อความอยาก-ความ

กระสันในอำานาจชิงเมืองไว้ก่อนเถิด

มือไม่พาย ไม่เป็นไร ฝ่ายประชาธิปไตยผู้ประเสริฐทั้ง

หลายเอ๋ย

“ขอจงอย่าเอาหางราน้ำาเลย”!

พฤติการณ์พวกท่าน สร้างความอัปยศอดสูให้รัฐสภา

อย่างไม่น่าให้อภัยเหลือล้น

อัน “สัปปายะสภาสถาน” นั้น ประหนึ่ง “พานทอง”

แต่เหล่าท่าน ๓ ปีมานี้ ทำาให้พานทองนั้น เป็นที่กกไข่

ของสัตว์พันธุ์เหี้ย พันธุ์ตะกวด ช่างน่าอดสู! 

ล้มนายกฯ เมื่ออยากล้ม ก็เดินตามกลไกประชาธิปไตย 

ระบบรัฐสภาไป ไม่มีใครว่า แต่อย่าเที่ยวฟาดหางเปะปะ น่า

รำาคาญ

คุยนัก-คุยหนา ตอนนี้ บรรจุกระสุนเต็มรังเพลิง รอแค่

ลั่นไก โป้ง...นายกฯ ประยุทธ์ ก็หงายท้องตกเก้าอี้ ๒๒  พฤษภา

สภาเปิดปุ๊บ ยื่นไม่ไว้วางใจปั๊บ นั่นน่ะ

นั่นตามรัฐธรรมนูญ ก็ว่าไป....

แต่ก่อนจะโม้ซ้ำาซากให้เหม็นขี้ฟัน แหกตาดูตัวเลขนี่

ก่อน

เมื่อศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภา รัฐสภาโหวต “ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง” ๖ ฉบับ คือทั้่งของฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน 

ก็ดูซี เสียงส่วนใหญ่เอาของใคร และของใครถูกเขี่ยทิ้ง? 

-ร่างคณะรัฐมนตรี เห็นด้วย ๕๙๘ ไม่เห็นด้วย ๑๑ 

งดออกเสียง ๑๔ เท่ากับเสียงเห็นด้วยกับรัฐบาล “เกินกึ่ง

หนึ่ง” ของจำานวนสมาชิกรัฐสภา รับไปสู่ขั้นตอนแปรญัตติ 

ในวาระ ๒ 

-ร่าง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาฯ ประชาชาติ เห็นด้วย  

๒๐๗ ไม่เห็นด้วย ๓๗๕ งดออกเสียง ๓๗ เท่ากับเสียงเห็น

ด้วย “ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง” ก็ตกไป

-ร่างชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าเพื่อไทย เห็นด้วย ๒๒๑  

ไม่เห็นด้วย ๓๗๑ งดออกเสียง ๓๐ ไม่ลงคะแนน ๑ 

นี่เหมือนกัน โหวตรับ “ไม่ถึงครึ่ง” 

ก็ต้องเก็บร่างที่มีเนื้อหา แก้มาตรา ๒๘-๒๙ ที่ห้าม

คนนอกเข้ามาครอบงำาพรรค เป็นให้เข้ามาบัญชาการ สั่ง

การในพรรคได้นั้่น ไปเป็นกระดาษเช็ดตูดในพรรคต่อไป

ก็พิลึกดี เขาเลิกทาสมาตั้งนาน แต่หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย กลับโหยหาการเป็นทาส เขียนกฎหมายขอติด 

“ปลอกคออีเอ็ม”!?

-ร่างนายวิเชียร ชวลิต พลังประชารัฐ เห็นด้วย ๕๗๘  

ไม่เห็นด้วย ๑๙ งดออกเสียง ๒๖ รัฐสภารับร่างพรรค

รัฐบาลไปสู่วาระ ๒  

-ร่างนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าก้าวไกล เห็นด้วย  

๒๐๔ ไม่เห็นด้วย ๓๘๑ งดออกเสียง ๓๔ ไม่ลงคะแนน ๑ ถูก

เขี่ยตกใต้ถุนไป

-ร่างนายอนันต์ ผลอำานวย พลังประชารัฐ เห็นด้วย  

๔๐๘ ไม่เห็นด้วย ๑๘๔ งดออกเสียง ๒๘ ไม่ลงคะแนน ๑  

เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง รับไปพิจารณา วาระ ๒ เช่นกัน

ก็เห็นชัด.........

ที่ว่าเสียงฝ่ายรัฐบาลง่อนแง่น ไม่เป็นเอกภาพ โหวต

เมื่อไหร่ นายกฯ ไปเมื่อนั้น 

เอาเข้าจริง เสียงรัฐบาลผนึก “เกินครึ่ง” ทั้งนั้น

ตรงกันข้าม ฝ่ายค้าน ที่กระเหี้ยนกระหือรือ ตวัดหาง

ป้าบๆ คะแนนคว่ำาประยุทธ์จะไหลมา 

เอาเข้าจริง “หงายท้อง” ร้องเอ๋ง! 

นี่แสดงว่าพรรคร่วมรัฐบาล คุยกันเรื่องยุทธศาสตร์

การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง สรุปลงตัวแล้ว

ที่จะเอานายกฯ ตกเก้าอี้ ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ปลายพฤษภา ดูท่าแล้ว ก็ “ฝ่ายประชาธิปไตย” นั่นแหละ

“หัวห้อย-หางชี้” ตกเก้าอี้ซะเอง!

สมมุติ เปลี่ยนตัวกัปตันเรือท่ามกลางมรสุมคลุ้มคลั่งที่

ยังมิคลายขณะนี้ จากนายกฯ ประยุทธ์ ไปเป็นคนอื่น จะเป็น

ใครก็แล้วแต่

อะไรจะเกิดขึ้น? 

อะไรในที่นี้ หมายถึง เมื่อเปลี่ยนตัวกัปตันแล้ว ทุกอย่าง

จะดีขึ้นทันใด มรสุมจะหมดไป ทุกคนในเรือจะสุขสบาย หาย

ยาก-หายจน 

ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้่งเศรษฐกิจ สังคม โรคระบาด 

กัปตันใหม่ จะแก้ไขได้ ดีขึ้นทันตากว่ากัปตันประยุทธ์ที่นำาทิศ-

นำาทางรอดมา ๖-๗ ปี อย่างนั้นใช่ไหม?

หรือเอาแค่......

ใช้การเมืองสมคบล่มชาติ-ล้มสถาบันทำาให้ “สะใจ-กูได้

อำานาจก่อน” แค่นั้น บรรลุแล้ว

เรื่องอนาคตประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชน เป็น

เรื่องของ “พวกโง่ไม่รู้จักเข็ด” ต้องเช็ดน้ำาตาฟังนิทานสัมภเวสี 

เรื่อง “คนตาบอดไม่กลัวเสือ” กันเอาเอง จนกว่า ตาจะสว่าง!?

นายกฯ ประยุทธ์ ไม่ใช่ผู้วิเศษ ไม่ใช่ผู้ดลบันดาลก็จริง

แต่ในความเป็นจริง........

สมมุติ นายกฯ ประยุทธ์ ละมือจากพวงมาลัยเรือกลาง

มรสุมขณะนี้ รัฐบาลยังอยู่ 

แต่เรือ “ไร้หางเสือ” ทันที

คือ ไม่มีคนคุมทิศทางเรือ คนสั่งการในเรือ เรือจะ

เท้งเต้ง หันรี-หันขวาง สุดแต่ทิศทางมรสุมกระหน่ำา จะ

กระชากลากพาไปทางไหน

ภาวะนั้น ใช่ว่า “ใครก็ได้” ให้มาทำาหน้าที่กัปตัน คุมหาง

วงนี้ภารกิจไม่ว่างเว้น หลังวางไมค์แถลงข่าว

สถานการณ์ โควิด-19 ที่ทำาเนียบรัฐบาล คุณหมอ

ทวีศิลป์-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) และในฐานะผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ก็ลุยลงพื้นที่ในความรับ

ผิดชอบต่อเนื่อง เพื่อติดตามงานทั้งด้านสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 และงานในด้านอื่นๆ 

โดยล่าสุดคุณหมอบินไปจังหวัดอุบลราชธานี เปิด

งานมหกรรมขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กและ

เยาวชน สู่วิถีใหม่ ในศตวรรษที่ 21 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความสำาเร็จนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพ

ที่ 10 ซึ่งให้ความสำาคัญกับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน

สุขภาพเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตดี สมอง

ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ซึ่งงานนี้นอกจากจะมี                                          

คุณหมอทวีศิลป์ เป็นแม่                                                 

งานแล้ว ยังเป็นความร่วม                                          

มือกับภาคีเครือข่ายผู้บริหาร  

เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร                                                    

สถานศึ กษา และศึ กษา                     

นิเทศก์ ในพื้นที่เขตสุขภาพ

ที่ 10 ด้วย 

งานนี้คุณลุงหมอมาด                                            

อบอุ่นออกอาการแฮปปี้เป็น                                     

พิเศษ เมื่อได้เจอหนูๆ นัก                              

เรียนและเยาวชนที่มาจัด                                               

ซุ้ มนิทรรศการ โดยภาย

หลังเป็นประธานกล่าวเปิดงาน คุณหมอได้เดินเยี่ยมชม

นิทรรศการ พร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเด็กๆ โรงเรียน

ต่างๆ ที่มาโชว์ผลงานด้านสุขภาพมากมาย 

เช่น การทำาไหมขัดฟันจากพืช ที่คุณหมอบอกว่าเพิ่งรู้

และชื่นชอบมากเพราะช่วยประหยัด ก่อนเดินเยี่ยมชมทุกซุ้มทุก

บูธให้กำาลังใจหนูๆ เยาวชนอย่างแฮปปี้

หลังจบงานนี้ คุณหมอยังแชร์ความประทับใจผ่านโซ

เชียลด้วยแคปชันน่ารักๆ ว่า “อยู่กับเด็กๆ จิตแจ่มใสขึ้น                                                                                            

มาทันที” พร้อมบอกด้วยว่า เพิ่งรู้ว่าไหมขัดฟันทำาจากพืช                                                                                 

จากกล้วยได้ด้วย ประหยัดสุดๆ ปิดท้ายด้วยแฮชแท็กในแบบ                                                                                  

คุณหมอ #อนาคตชาติกับวิกฤตโควิด#Health_Literacy    

ความรอบรู้เรื่องสุขภาพ

ส่วนงานของเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งนี้ “คุณหมอ” ฝาก

ด้วยว่า หวังอย่างย่ิงในการขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้าน                                                                                 

สุขภาพในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมพัฒนางาน                                                                      

สร้างคุณค่า พัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุข 

ภาพ พัฒนาแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนรอบรู้ด้าน

สุขภาพ จนเป็นผลสำาเร็จ และนำาไปขยายผลให้ โรงเรียนที่สน

ใจต่อๆ ไปอีก

แหม..งานนี้นอกจากจะได้แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพแล้ว  

พอได้เจอหนูๆ นักเรียนที่มากความสามารถ คุณลุงหมอ ก็จะ

ออกอาการแฮปปี้ๆ แบบนี้ล่ะจ้า ฮ่าๆๆ.

บรรจง

อยู่กับเด็กๆ จิตแจ่มใส

ช่

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ต

ปูดซื้อเรือดำ�น้ำ�ไร้เครื่องยนต์

ฟื้นจำานำาข้าวตราบาปประเทศ  

นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา  เดินทางลงพื้นที่  โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  ต.บางตะบูน  อ.บ้าน 

แหลม จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานโครงการปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า โครง 

การจัดซื้อเรือดำาน้ำาจีน 3 ลำาของ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

โดยซื้อไปแล้ว 1 ลำา งบประมาณ 

12,424 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้างในปีงบประมาณ 60-66 

ส่วนอีก 2 ลำาที่เหลือยังไม่จัดซื้อ                                     

งบประมาณ 22,500 ล้านบาท 

เพราะพรรคเพื่อไทยคัดค้าน ไม่ 

ใช่เพราะ พล.อ.ประยุทธ์เห็นแก่

ความอดอยากและความเดือด

ร้อนประชาชน 

ทั้งนี้ พบว่าเรือดำาน้ำาลำาที่ 

1 ที่จะส่งมอบ ไม่มีเครื่องยนต์ 

มีแค่ตัวเครื่องเท่านั้น ประเทศ

จีนผลิตเครื่องยนต์ดีเซลสำาหรับ

เรือดำาน้ำาไม่ได้ ต้องไปซื้อจาก

ประเทศเยอรมนีเท่านั้น แต่เขา

ไม่ขายเครื่องยนต์ให้ ดังนั้นจึง

มีการเปลี่ยนสัญญาด้วยการนำา

เครื่องยนต์จากจีนใส่ไปแทน ตน

จะทำาหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์, 

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้

บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) 

ให้ห้ามเปลี่ยนสัญญา เพราะ

เครื่องยนตเ์รอืดำาน้ำาเปน็สิง่สำาคญั

และเป็นอันตรายถึงชีวิต

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า จะ

ออกมาแฉความไม่โปรง่ใสเฉพาะ

โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำา

น้ำาและอาคารสนับสนุนบริเวณ

ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือ

สัตหีบ ระยะที่ 1 งบประมาณ 

900 ล้านบาท และโครงการ

ก่อสร้างท่าจอดเรือดำาน้ำาและ

อาคารสนับสนุนบริเวณท่าเรือ

แหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 64-

66 งบประมาณ 950 ล้านบาท 

ถือว่าเป็นการสร้างหนี้ก้อนใหญ่

ให้ประเทศและกองทัพเรือ โดย

พบข้อพิรุธบริษัท CSOC ที่ ไม่

ได้เป็นตัวแทนรัฐบาล เป็นเพียง                                                      

บริษัทนายหน้าที่มาทำาจีทูจีเก๊ 

สร้างท่าจอดเรือดำาน้ำา ต้องมีการ                                    

ส่งวิศวกรทางการทหารเข้ามา

ในประเทศไทย โดยผู้จัดการ

โครงการนี้และคณะ ต้องขอ

อนุญาตทำางานกับกระทรวง

แรงงาน 

แต่ในเอกสารการอนุญาต

การทำางานในประเทศไทย ระบวุา่ 

เป็นครูสอนภาษาจีน จึงแปลกใจ

วา่เอาครสูอนภาษาจนีมากอ่สรา้ง

ท่าจอดเรือดำาน้ำาได้อย่างไร ทั้งที่

เป็นความลับทางทหารและต้อง

ใช้ความชำานาญในการทำางาน 

บรษิทัดงักลา่วไดเ้บกิเงนิลว่งหนา้

ไปแล้ว 15% ตั้งแต่ เม.ย.64  

ปัจจุบันผ่านมาแล้ว 10 เดือน 

ปรากฏว่างานยังเป็นศูนย์ ไม่มี

ความคบืหนา้แตอ่ยา่งใด หากเปน็

แบบนี้จะเป็นการเข้ามาหลอก

รัฐบาลไทยและกองทัพเรือไทย

หรือไม่ 

ฉะนัน้ ความลบัหรอืความ                                                    

มั่นคงทางทหารของประเทศไทย

จะอยูต่รงไหน ทัง้นี ้พล.อ.ประวติร 

วงษส์วุรรณ รองนายกฯ ตอ้งออก

มารบัผดิชอบ เพราะเปน็บดิาแหง่

เรอืดำาน้ำาไทย เพราะเคยพดูไวว้า่

เรือดำาน้ำามีประโยชน์มาก ในฝั่ง

ทะเลลอันดามัน ในระยะ 200 

ไมล์ทะเล ตอนนั้นยังเป็น รมว.

กลาโหม

อกีดา้นนายเมธา มาสขาว                                 

เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์

เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออก

มาคัดค้านคำาสั่ งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในการสั่งปลด

นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ ไพศาล 

จากตำาแหน่งนายกสโมสรนิสิต 

จุฬาฯ จากข้อหาความประพฤติ

นิสิต โดยเรียกร้องให้ทบทวนคำา

สั่งที่ 0821/2565 เรื่องลงโทษ

ตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 

และลงโทษสั่งปลด นายกสโมสร

นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(อบจ.) เนื่องจากจัดกิจกรรมที่

ขัดระเบียบและทำาลายเกียรติ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากคำาสั่งดัง

กล่าวนั้นเป็นรูปแบบคำาสั่งแบบ

เผด็จการ สร้างสถาบันรูปแบบ

อำานาจนิยมขึ้นมาโดยไม่ฟังเสียง

นิสิต ซึ่งนายเนติวิทย์ได้รับเลือก

เปน็นายก อบจ.จากนสิติมากกวา่

หนึง่หมื่นคน มหาวทิยาลยัไมค่วร

มีอำานาจในการผูกขาดศีลธรรม

แบบเผด็จการเช่นในอดีต.

เพื่อไทย • โจ้-ยุทธพงศ์กัดไม่ปล่อย ปูดซื้อเรือดำาน้ำาแต่ไม่มีเครื่อง 

ยนต์ จวกตัวแทนโครงการคุมท่าจอดเรือแค่ครูสอนภาษา เตรียมยื่น

หนังสือประยุทธ์-ผบ.ทร.ตรวจสอบ

บิ๊กตู่เปิดบ้าน

เคหะสุขเกษม 

ยกระดับสูงวัย    

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รฐัมนตร ีเปดิเผยวา่ พล.อ.ประยทุธ ์

จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ติดตามนโยบายส่งเสริมและช่วย

เหลอืใหป้ระชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยัเปน็

ของตนเอง โดยเฉพาะกลุม่ผูม้รีาย

ได้น้อยและกลุ่มผู้สูงอายุ  สร้าง

ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำาหรับ

ผู้เกษียณอายุ ราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง

เกษียณอายุที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย

เป็นของตนเอง โดยในวันพรุ่งนี้มี

กำาหนดเป็นประธานเปิดโครงการ

บ้านเคหะสุขเกษม อำาเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านระบบ

ออนไลน์ ที่ดำาเนินการในรูปแบบ

เช่าระยะยาว ภายใต้หลักอารย

สถาปัตย์ (Universal Design) ที่

คำานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะ

สมกับผู้อยู่อาศัย ให้มีสิ่งอำานวย

ความสะดวก สภาวะแวดล้อม

และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมส่ง

เสริมสุขภาพควบคู่กันไป ภายใต้

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่

มุ่งหวังหวังยกระดับคุณภาพชีวิต 

เน้นย้ำาคนไทยต้องมีบ้าน มีที่อยู่

อาศัย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่

ให้ดีขึ้น

โฆษกประจำาสำานักนายก                                                       

รฐัมนตรกีลา่ววา่ สำาหรบัโครงการ                            

บ้านเคหะสุขเกษมเป็นโครงการ

นำาร่อง มีจำานวน 45 หน่วย และ                                                          

เตรียมพัฒนาเพิ่ม 225 หน่วย 

ตั้งอยู่บริเวณซอยที่ดินไทย ถนน                                                       

เทพารกัษ ์ตำาบลบางพลใีหญ ่ อำาเภอ                                                       

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดย                                         

ออกแบบโครงการภายใตห้ลกัสถา 

ปัตยกรรมเพื่อทุกคน มีลักษณะ

เป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น (มีลิฟต์

ทุกอาคาร) ห้องพักอาศัยมีขนาด

ประมาณ 33 ตารางเมตร และ

ภายในโครงการยังแบ่งพื้นที่เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่

อาศัย โดยมีอัตราค่าเช่าตั้งแต่ 

3,200 บาทต่อเดือน.

ไทยโพสต์ • นายเทพไท เสน

พงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซ             

บุ๊กส่วนตัวข้อความว่า ได้เห็น

กระแสข่าวการรีเทิร์นของคุณย่ิง

ลักษณ์ ชินวัตร กับโครงการจำานำา

ข้าวเวอร์ชันใหม่ และการแถลง

ข่าวของนายแพทย์ชลน่าน ศรี

แก้ว หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ท่ีมี

แนวความคิดจะร้ือฟ้ืนโครงการรับ

จำานำาข้าวข้ึนมาใหม่ โดยเปล่ียน

ชื่อโครงการเป็นชื่อใหม่เพื่อไม่ให้

แสลงใจต่อพ่ีน้องคนไทย ท่ีติดภาพ

ลักษณ์การทุจริตของโครงการรับ

จำานำาข้าว ท่ีรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

สร้างไว้ จนรัฐบาลชุดน้ีต้องชดใช้

ค่าเสียหาย ด้วยงบประมาณท่ีมา

จากภาษีของประชาชนท้ังประเทศ

สูงถึง 7 แสนล้านบาท นับเป็น

ความเสียหายของประเทศชาติ

อย่างใหญ่หลวง

ท้ังน้ี การต้องการร้ือฟ้ืน

โครงการรับจำานำาข้าวกลับคืน

มาอีก จะเป็นภาพหลอนของพ่ี

น้องประชาชนคนไทยอีกคร้ังหน่ึง 

เพราะวันน้ี ได้มีการพิสูจน์ด้วย

ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนแล้วมีแต่

ความสูญเสีย ความเสียหาย เปิด

ช่องให้มีทุจริตคอร์รัปชันกันอย่าง

มโหฬาร แต่โครงการรับประกัน

รายได้เกษตรกรสามารถป้องกัน

การทุจริตได้ทุกข้ันตอน เพราะ

เป็นการโอนเงินส่วนต่างของ

ราคาประกัน เข้าบัญชีธนาคาร

ของเกษตรกรโดยตรง ไม่มีการ

ใช้เงินสดผ่านมือบุคคลใด จึงไม่มี

การร่ัวไหลของเงินจากโครงการ

ประกันรายได้  

ส่วนโครงการรับจำานำาข้าว 

กลับมีช่องว่างให้เกิดการทุจริต

ในทุกข้ันตอน ต้ังแต่เจ้าของโรง

สี เจ้าของโกดัง พ่อค้าคนกลาง 

นักการเมือง เกษตรกร รัฐบาล

ต้องเสียเงินค่าเช่าโกดัง ข้าวเน่า 

ข้าวเสีย ข้าวถูกขโมย มีสต๊อก

ลม หรือไฟไหม้โกดังเก็บข้าว ล้วน

แล้วแต่เป็นความสูญเสียท้ังส้ิน

“จึงอยากจะเสนอให้พรรค

เพื่อไทย ได้ทบทวนแนวความคิดท่ี

จะร้ือฟ้ืนโครงการรับจำานำาข้าวข้ึน

มาอีก เพราะจะเกิดความเสียหาย

และความสูญเสียให้เกิดข้ึนกับ

ประเทศชาติอีกคร้ังหน่ึง เพราะ

ผลงานในอดีตย่อมเป็นเคร่ือง

พิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่า ประเทศ

ชาติเกิดความเสียหายมากน้อยแค่

ไหน มีการดำาเนินคดีผู้กระทำาผิด

ถึงข้ันติดคุกติดตะราง หนีคดีกัน

หลายคน ขอให้หยุดสร้างตราบาป

ไว้กับประเทศชาติ แล้วมาสาน

ต่อ หรือต่อยอดโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรกันดีกว่า” นาย

เทพไทระบุ.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” 

Line ID:@thaipost ขอเร่ิมตนบันทึกดวยสุภาษิตไทย

ยอดนิยมสอดคลองกับสถานการณวันน้ีมากท่ีสุด “ชัก

นํ้าเขาลึก ชักศึกเขาบาน” สวนใคร?!? เปนใครท่ีกระทําการเฉก

เชนน้ี น�าจะรูตัวแลววาพฤติกรรมอันท่ีนึกวาเท เก เร่ิด เพราะ

วิพากษแสดงความคิดเห็นไดในระดับอินเตอรน้ัน ..เม� อรูไมจริง!! 

หรือโหนกระแสเกินไป ลงทายก็แคนักการเมืองหิวแสง  “แกวง

ปากหาเส้ียน” ..ก็เทาน้ัน ...• ทามกลางสงครามรัสเซียโจมตียูเครน 

แน�นอนในฐานะมนุษยชาติควรจะหวงใยทุกชีวิตท่ีไมรูอีโหน�อีเหน� 

แตในอีกทางหน่ึง หวังวาจะเปน “บทเรียน” สะกิดเตือนบรรดา 

“นักรอง” สายเลือดไทยท้ังหลายท่ีชมชอบเช้ือเชิญ “คุณพอยูเอ็น” 

เขามาสองบานตัวเองแบบพรํ่าเพร� อไมดูตามาตาเรือ เพียงเพราะ

ตองการ “เลนเกมการเมือง” เอาชนะ

คะคานกับฝายตรงขาม ...• เหตุเกิด

ท่ียูเครน ก็เพราะชนช้ันนักการเมือง

น่ีแหละถือประโยชนของตัวเองเปน

ใหญ ไมใสใจวาเกมท่ีตัวเองเลนเพ� อ

ถลมฝายตรงขามน้ัน มันเปนดาบสอง 

คม เปดประตูร้ัวบานใหมหาอํานาจ

ฉวยโอกาสเขาไปแทรกแซงกิจการ

ภายใน สุดทายบานเกิดเมืองนอนก็

กลายเปนสนามรบโดยท่ีชาวบานตา

ดําๆ ตองพลอยเดือดรอนดวย ...• ก็

หวังวาความขัดแยงในคร้ังน้ีจะมีขอ

ยุติโดยเร็ว ไมบานปลายกลายเปนสงครามใหญแบบท่ีส� อตะวัน

ตกกําลังปนยอดวิวยอดแชรดวยยุทธศาสตร Propaganda สราง

ภาพวาสหรัฐอเมริกาเปนฮีโร และรัสเซียเปนปศาจ ...• ผลกระ

ทบท่ีเกิดกับประเทศไทยมีแลวอยางแน�นอน เพราะราคานํ้ามัน

ตลาดโลกพุงกระฉูดเปน 100 เหรียญตอบารเรลทันทีเม� อระเบิด

ตูมลูกแรกท่ียูเครน งานน้ี กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ออกมายืนยันวา ไทยสํารองนํ้ามันเเละกาซ ใชไดกวา 2 เดือน 

..ก็ขอแปลไทยเปนไทยวา อยาไดต� นตระหนกถึงข้ันกักตุนสินคา

โดยใชเหตุ มีสิทธ์ิเจ็บตัวได ...• ทุก

วันน้ีประเทศไทยนําเขานํ้ามันดิบจาก

ประเทศกลุมตะวันออกกลาง 55% 

และนําเขาจากรัสเซียเพ� อกล่ันเพียง 

5.22 ลานลิตร/วัน หรือคิดเปน 3% 

ของปริมาณนําเขานํ้ามันดิบท้ังหมด 

สวน LNG นําเขาจากตางประเทศ

ประมาณ 18% จากหลากหลายแหลง 

ฉะน้ันเอาเปนวาอยาเพ่ิงตีตนไปกอน

ไข ...• โหนกระแสกับเขาเหมือน

กัน คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 

ประธานพรรคไทยสรางไทย หยิบยก

ปญหานอกบานมาส่ังมาสอนรัฐบาล

ในบาน ใหวางแผนรับมือวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย แต “หามอาง” 

สงครามยูเครน-รัสเซีย?!?.. คนฟงคนอานสงสัยวา เอาไงกันแน�!! 

เพราะคุณหญิงหน�อยเร่ิมตนยึดโยงวิกฤตสงคราม แตลงทายบอก

อยาเอามาเก่ียว..สับสนๆ ...• การเมืองเร� องภายในพรรคและพวก

มุงเล็กมุงนอย ยังคงมีแรงกระเพ� อมตามโหมดคาดเดาวา จะมี

การยุบสภาในเร็วๆ น้ี ถือวาเปนบทบาทปกติ เหมือนแบงสคริปต

แสดงออกสูสาธารณะกันไป สําหรับ 

“พรรคโทน่ี” ท่ีสอดไสแกไขมาตรา 

28-29 เปดชองใหคนนอกแทรกแซง

ครอบงําพรรคการเมืองน้ัน ก็เปน

สคริปตสําหรับบรรดานักการเมือง

หัวหมูทะลวงฟนเพ� อโยนหินถามทาง

ตามปกติเหมือนกัน สวนคียแมนหรือ

มันสมองท่ีอยูขางหลังท้ัง “หมอม้ิง” 

นพ.พรหมินทร เลิศสุริยเดช “หมอ

เล้ียบ” นพ.สุรพงษ สืบวงศลี และ

พอบานใหญ ภูมิธรรม เวชยชัย แกน

นํากลุมแคร ก็ยังคงเดินหนาวางแผน

ยุทธศาสตรเลือกเพ� อไทยแบบแลนดสไลดอยูอยางขะมักเขมน ไม

กระโตกกระตากบนถนนการเมือง แตในโลกโซเชียลมีเดียแวว

วาเครือขายกําลังดําเนินการแบบอลังการงานสราง บรรดาท่ียัง

ทะเลาะแยงพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ังกันในภาคตะวันออกกับภาคใตแบบ

บานๆ น้ัน ..รูกันบางไหมวา พรรคคูแขงน้ันเขาไปไกลระดับ 5G แลว

จา ...• บันทึกบรรทัดสงทาย .. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรี มีกําหนดการกดปุมโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุด ระยะท่ี 3 ผานระบบออนไลน วัตถุประสงคหลักเพ� อ

จัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการขนสงทางนํ้าสนับสนุนภาค

อุตสาหกรรมและรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

หรืออีอีซี ขอฝากการบานใหคิดตอวา แลว โครงการรถไฟความเร็ว

สูงเช� อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อูตะเภา) หรือไฮ              

สปดเทรน ท่ีเปนโปรเจ็กตสําคัญยึดโยงกับ EEC น้ัน เม� อไหรจะมี

บทสรุป โดยเฉพาะปญหาคาราคาซังวาดวยประเด็นการตอรองจาย

คาสิทธิบริหารโครงการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงก ท่ีเปนสวนหน่ึง

ของรถไฟความเร็วสูงจํานวน 10,671 ลานบาท ท่ี “กลุมซีพี” ยัง

ลีลาตอรองน่ันโน�นน่ี..ปลอยไวนานไดถูกนําไปอภิปรายไมไววางใจ

ในเดือน พ.ค.ศกน้ีแน�นอน ...• 

ปยสาร

ภูมิธรรม เวชยชัย 

กุลิศ สมบัติศิริ 

w

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ 

อนท่ีแลวไดกลาวถึงการเปดตัวแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน

บานมา-ทับนํ้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา มา

บางปะหันในตอนน้ี เราจะพาไปจุดเช็กอินหรือแหลงทอง

เท่ียวชุมชนวามีอะไรท่ีน�าสนใจบาง ชุมชนน้ีเปนแดนดินถ่ิน

ประวัติศาสตรท่ีอยูใกลกรุงเทพฯ นิดเดียว พระนครศรีอยุธยา หรือ

ท่ีเรียกกันส้ันๆ วา อยุธยา ท่ีน่ีมีความน�าสนใจ มีเร� องราว เราจะพา

ไปทองเท่ียวชุมชนตอยอดนําสินคาทองเท่ียวท่ีผูกโยงกับวิถีไทย แต

ลงลึกข้ึนเพ� อสรางรายไดและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน นํา

ไปสูความย่ังยืนของเศรษฐกิจและการทองเท่ียวในอนาคต เปนการ

เปดมุมมองใหมแหงการทองเท่ียว เห็นคุณคาและมีสวนรวมเก็บ

เก่ียวประสบการณอันเปนเอกลักษณทองถ่ิน โดย อวน หรือนายก

อวน กฤตภพ เฉ� อยฉํ่า นายกองคการบริหารสวนตําบลทับนํ้า ผูมี

บทบาทสําคัญในการพัฒนา แกไขปญหาวิกฤตภัยแลงของชาวบาน

และชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลทับนํ้า และตําบลบานมา อําเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ่ีเลาใหฟงวา 

“แถบน้ีเปนพ้ืนท่ีราบลุม ชาวบานสวนใหญเปนเกษตรกร 

ประสบกับปญหาภัยแลงและนํ้าทวมเปนประจําทุกป จึงไดดําเนิน 

โครงการนํ้าแหงชีวิตข้ึนมา ดวยการนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตรพระราชา โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใชในพ้ืนท่ี โดยการ

มีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของอยางตอเน� อง ชวยบรรเทาความ

เดือดรอนของเกษตรกรจากปญหาภัยแลงและการขาดรายไดในชวง

ฤดูแลง โดยการเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการนํ้าและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรเพ� อ

เพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิตของชุมชน จนสามารถแกไขปญหา

ของเกษตรกรและชุมชนไดเปนอยางดี” 

เราไปสัมผัสกับเสนทางทองเท่ียวชุมชน 6 จุด ดวยกันคือ

1.ไรลุงเชิด หรืออาจารยบุญเชิด แจงใจ ปราชญชาวบานทับ

นํ้า

ไดสัมผัสรับรูเร� องราวของเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอ

เพียง โคก หนอง นา โมเดล ดูเกษตรผสมผสาน ผักสวนครัว ไม

ยืนตน การทําปุยหมัก และการเรียนรูดานการจัดการนํ้า การขุด

คลองไสไก การเพาะเล้ียงแคคตัส ฯลฯ สนใจศึกษาดูงานเกษตร

ติดตอลุงเชิด ไดท่ี 08-9085-2111 รับรองไมผิดหวังแน�นอน

2.กลุมจักสานไทยโบราณ บานมา 

 การจักสานของชาวบานมามีมาต้ังแตสมัยโบราณยุคกรุง

ศรีอยุธยา เร่ิมตนจากการทําอุปกรณหาปลาเล้ียงชีพ ดวยสภาพ

ภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมนํ้า มีหวายข้ึนอยูริมคลอง จึงนํามาประยุกต

ผูกเขากับการสานไมไผ จึงถือไดวาเปนเอกลักษณ ท่ีทําใหผลิตภัณฑ

มีความสวยงาม ประณีต คงทนแข็งแรง ดวยฝมือ คุณคาด้ังเดิม 

รวมกันสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ฝกฝมือดานการจักสานตองมาท่ี

น่ี รับรองไมผิดหวัง สนใจติดตอไดท่ี นางพะยอม เปลงรัศมี หัวหนา

กลุมจักสานไทบโบราณ เบอรโทร 08-3239-9638 

3.ไรทริปเปลเจ JJJ @ ดูนา ชาบู คาเฟ  

เดินทางทองเท่ียวมาสักพักชักรูสึกหิว คุณแจค เจาบาน

ตอนรับดวยชาบู ปงยาง หมู หมึก กุง ปลา ไกทอด เฟรนชฟรายส 

บรรยากาศต� นตาต� นใจสไตลแคมปง น่ังชิลแบบสวนตัว ครอบครัว 

ผองเพ� อน หรือจะมาพักแบบคางคืน ก็มีบริการบานพักวิวหลักลาน 

ราคากันเอง หรือกางเต็นทรับลม วิวคันนาเย็นสบาย ฟงเพลงสบายๆ 

บรรยากาศไรนา สวนไผ ทุงนาสีเขียวขจี เหมาะกับสายธรรมชาติย่ิง

นัก....

4.ไหวพระขอพรหลวงพอวัดผ่ึงแดด พระสุรพล จิรเปโม เจา

อาวาสวัดผ่ึงแดด พระนักพัฒนา

จุดเดนของวัดผ่ึงแดด คือมีศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิ

อาสาเพ� อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก บานทับนํ้า เพ� อใหประชาชนใน

ชุมชนไดเรียนรูการปลูกพืชเศรษฐกิจสําหรับบริโภคในครัวเรือน และ

จําหน�ายเพ� อเพ่ิมรายไดในครัวเรือน ซ่ึงประชาชนสวนใหญในชุมชน

จะปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด เล้ียงหมู เล้ียงเปด เล้ียงไก ชุมชน

คุณธรรมตนแบบวัดผ่ึงแดด จะมีการจัดกิจกรรมทําบุญทุกวันธรรม

สวนะ โดยการนําของเจาอาวาสวัดผ่ึงแดด ตําบลทับนํ้า อําเภอ

บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของชาว

บาน ไมวาจะมีกิจกรรมใดๆ ในชุมชน ประชาชนจะใหความรวมมือ 

สามัคคีกันเสมอ ในอนาคตจะสรางสรรคพิพิธภัณฑศูนยการเรียนรู

ชุมชน

5.ไรรักสงบ  นายโอภาส มุงแซกลาง หมอดินอาสา ตําบล

บานมา อําเภอบางปะหัน

ไรรักสงบ ใชพ้ืนท่ีเพียง 3 งานในการทําเกษตรผสมผสาน ท่ี

เต็มไปดวยอรรถประโยชน เพ� อการบริโภค ท้ังแปลงผักปลอดสาร พืช

สมุนไพร ไมยืนตน ออย สะเดา เล้ียงเปด หาน กบ และปลา การเผา

ถานและสกัดนํ้าสมควันไม ฯลฯ  เปนการเกษตรแบบประณีต ท่ีคํานึง

ถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนหลัก สนใจศึกษาดูงานดานเกษตร

ปลอดสารท่ีไรรักสงบ นายโอภาส มุงแซกลาง 08-9185-6399 คน

โคราชแตมาพบรักปกหลักท่ีบานมา เช่ียวชาญมากๆ กับการปลูกผัก

ปลอดสาร อาหารปลอดภัย 

6.ภูเจาเอย ถายรูป ชิมกาแฟชิลๆ

สําหรับคอกาแฟ ผูช� นชอบบรรยากาศธรรมชาติแหงทองทุง 

น่ังเพลินๆ ตองมาท่ีน่ี “ภูเจาเอย” คาเฟธรรมชาติท่ีเหมาะสําหรับการ

น่ังชิลๆ ชมนํ้าพุ กังหันนํ้า ดูเพลินตา สําหรับนองๆ จะไดสัมผัสกับ

ไดโนเสารน�ารัก รายลอมดวยตนไมเยอะและวัสดุตกแตงก็ใหความ

เปนธรรมชาติสุดๆ ถามาแลวจะตองรองวาวววว กันทุกคน.......

ไดมาทองเท่ียววันน้ี ตองบอกวาสนุกมากๆ  ชุมชนท่ีน่ีมี

กิจกรรมดีๆ ใหเราไดเรียนรูเยอะมาก แถมผูคนท่ีน่ีน�ารัก ย้ิมแยม

เปนกันเอง ทําใหไดสัมผัสถึงมนตเสน�ห วิถีชีวิต สองตําบลถ่ิน

ประวัติศาสตร อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยาก

มาสัมผัสกับวิถีทองทุงจะมาเด่ียว มาคู มาเปนครอบครัว หรือเท่ียว

กับแกงเพ� อนๆ ท่ีน่ีเขาพรอมเปดตอนรักนักทองเท่ียวดวยรอยย้ิมและ

ความจริงใจ สไตล “พบรักท่ีบานมา รอเธอมาท่ีทับนํ้า” สําหรับผู

ท่ีสนใจ สามารถทองเท่ียวไดทุกฤดูกาล ติดตอมาไดท่ี อบต.ทับนํ้า 

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ......ยินดีตอนรับทุกวัน ถาไดมา

เยือนสักคร้ัง รับรองจะตองมนตรคนบางปะหันแน�นอน.

ะยะน้ีมีปญหาการกระทําความผิดทางอาญาท่ีประชาชน

ใหความสนใจกันอยางมากอยูหลายคดี โดยมีสองเร� อง

ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน โดยท่ีประชาชนยังงุนงงและพากันวิพากษ

วิจารณ อยากรูความจริงอยางย่ิง

เร� องแรกท่ีเกิดข้ึนลาสุดก็คือ การเสียชีวิตของนองแตงโม 

ดาราสาว

ตามขาวสวนใหญไดรายงานวา เธอ พลัดตกจากทายเรือ

ขณะแลนอยูกลางแมนํ้าเจาพระยา ในชวงเวลาท่ีไดไปน่ังทําธุระ

สวนตัวดวยความจําเปนซ่ึงไมอาจหลีกเล่ียงได

ตกแลวก็จมหายไปอยางรวดเร็วกลางลํานํ้าลึกบริเวณหนา

ทาเรือพิบูลสงคราม จ.นนทบุรี โดยกลุมเพ� อนท่ีไปดวยไดตะโกน

บอกคนขับเรือใหวกกลับมาทันที จองมองรองเรียกหาอยูหลาย

ช่ัวโมง

แตก็ไมสามารถมองเห็นเธอและชวยชีวิตเธอได!

ถือเปนโศกนาฏกรรมท่ีกอใหเกิดความรูสึกเศราสลดใจตอ

ประชาชนท้ังประเทศอยางย่ิง

จากหลักฐานคําพูดคําใหการของ ประจักษพยานผูเห็น

เหตุการณ ท่ีเปนเพ� อนของเธอและผูขับเรือรวมท้ังหมด 5 คน 

และหลักฐานทางวิทยาศาสตร

คาดวาน�าจะเปนเร� องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยางไมคาดถึง

แตดวย พฤติกรรมอ้ําอึ้ง “ไมพูดในสิ่งที่ควรพูด” ของ

เพ� อนเธอที่อยูในเหตุการณบางคน ทําใหประชาชนจํานวนหนึ่ง 

มโนกันเตลิดเปดเปง ไปวา น�าจะมีเบื้องหนาเบื้องหลังอะไร

มากกวานี้!

สวนตํารวจนนทบุรี สุดทายก็ ไมไดช้ีแจงอะไรใหกระจาง

อยางเปนเร� องเปนราววา เหตุการณท่ีทําใหเธอพลักตกจากเรือไป

น้ัน เกิดข้ึนไดอยางไร?

ไดแตบอกวา จะมีการแจงขอหากับผูเก่ียวของวา กระทํา

โดยประมาท เปนเหตุใหมีผูถึงแกความตาย โดยไมไดบอกวาคือ

ใคร “ผูขับเรือ” หรือ “เพ� อนท่ีไปชวยดึงหรือร้ังตัวเธอไวในขณะ

ทําธุระสวนตัว”!

และพฤติการณท่ีวาประมาทของแตละคน “การกระทํา

โดยปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมี

ตามวิสัยและพฤติการณ” หรือ “งดเวนการท่ีจักตองกระทําเพ� อ

ปองกันผล” คือปองกันเหตุอาจทําใหเธอตกนํ้าไป รวมท้ังตกแลว

ก็ไมจมตาย หากผูรับผิดชอบไดตรวจสอบใหมีการสวมใสเส้ือชูชีพ

ตลอดเวลาอยางไรหรือไม?

ประเด็นสําคัญที่ประชาชนทั้งประเทศอยากรู ตํารวจผูรับผิด

ชอบไดแตบอกวา  เปนความลับในสํานวนการสอบสวน ตามสูตร!

ซ่ึง จากขาว คาดเดาเอาวา น�าจะเปนการแจงขอหาตอ “ผูขับ

เรือขณะเกิดเหตุ” ซ่ึงไมไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย ท่ี “พอจะถือ

ไดวา” เปนพฤติกรรมประมาทอยางหน่ึงซ่ึงทําใหมีผูถึงแกความตาย

แตสุดทายอัยการจะ “ส่ังฟอง” และ “ศาลพิพากษาลงโทษ” 

อยางไรหรือไมน้ัน เปนอีกปญหาหน่ึง

ซ่ึงไมน�าจะเปนเพ� อนสนิทเธอคนท่ีหวังดีไปชวยดึงร้ังตัวเธอไว

ขณะทําธุระสวนตัวท่ีจําเปนน้ันแตอยางใด หรือตํารวจอาจมีพยาน

หลักฐานขอขอเท็จจริงอะไรวาเธอคนน้ีกระทําประมาท ประชาชนก็

ไมอาจรูได!

แตสําหรับผูขับเรือท่ีไดรับอนุญาต นอกจากมีหนาท่ีตองควบคุม

เรือใหเปนไปตามมาตรฐานการเดินเรือซ่ึงมีขอบังคับตางๆ ในทาง

ราชการอยางละเอียดยิบยับแลว!

ยังจะตองจัดใหมีและตรวจสอบหรือดูแลใหผู โดยสารทุกคน

สวมเส้ือชูชีพใหถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ

ตลอดเวลาดวย!

การท่ีประชาชนบางสวนมโนวา การพลัดตกจากเรือรวมท้ังการ

พยายามชวยชีวิตเธอหลังเกิดเหตุ มีเง� อนงําหรือเบ้ืองหลังท่ีน�าสงสัยวา

อาจเปน ฆาตกรรมอําพราง เพ� อประโยชนอยางใดอยางหน่ึง

จึงเปนเร� องท่ี ไมถูกตอง และจะ กอใหเกิดอยุติธรรม กับผู

เก่ียวของทุกฝายอยางย่ิง

เชนเดียวกับเร� องใหญอีกเร� องหน่ึงก็คือ การดําเนินคดีเม� อป 

พ.ศ.2548 กับ ขบวนการคามนุษยโรฮีนจา

มีนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการตํารวจทหารจํานวน

มากนับรอยคนตกเปนผูตองหาถูกดําเนินคดี ศาลมีคําพิพากษาจํา

คุกไปหลายสิบปก็หลายคน ท่ีหลบหนีไปตามจับตัวไมไดจนกระท่ัง

ปานน้ีก็มีอีกจํานวนหน่ึง

ซ่ึงเร� องน้ี การดําเนินคดีสงผลทําใหตํารวจผูทําหนาท่ีเปน 

หัวหนาพนักงานสอบสวน ถึงขนาดตอง ล้ีภัยจากรัฐบาลไทย ไป

อยูท่ีประเทศออสเตรเลียเลยทีเดียว!

ถือเปนคดีประเภท พนักงานสอบสวนหลบหนี!

โดยไดมีการออกมาบอกผานส� อออนไลนเม� อสองสัปดาหท่ี

ผานมาวา อาชญากรตัวใหญยังไมไดถูกจับดําเนินคดี  ซ่ึงถาไม

ตองล้ีภัยไดมีโอกาสดําเนินการสอบสวนตอ ก็จะสามารถสืบสาวถึง

ตัวใหญไดอีกมากมาย

ผูท่ีไดยินไดฟงตางก็สงสัย ปลาตัวใหญ ท่ีวาน้ันคือใคร? เปน

ขาราชการตํารวจหรือทหารระดับใดหน�วยไหน  ยศอะไร จํานวน

เทาใด?

และ ใครคือผูขัดขวาง การสอบสวนดําเนินคดีไมใหมีการ

สาวถึงปลาตัวใหญและอาชญากรท่ีเก่ียวของอีกมากมายน้ี!

เร� องการรูเห็นเปนใจของเจาพนักงานรัฐโดยเฉพาะตํารวจ

และทหารผูใหญในเร� องท่ีเก่ียวกับการกระทําผิดอาญาตางๆ น้ัน 

ปญหาสําคัญในการดําเนินคดีกับบุคคลเหลาน้ีก็คือ การไม

สามารถหาพยานหลักฐานการกระทําผิดพอท่ีจะสงใหอัยการส่ัง

ฟองพิสูจนใหศาลลงโทษ

หรือ แมแตแคจะแจงขอหาก็ยังไมสามารถทําไดงายๆ

 ซ่ึงสาเหตุหน่ึงก็คือ อาชญากรรายมักเปนผูมีอํานาจ

ควบคุมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการกระทําผิดน้ัน

เสียเอง

หรือเรียกงายๆ วาเปนผูบังคับบัญชาระดับตางๆ ของ

พนักงานสอบสวนผูมีหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานน้ัน

พนักงานสอบสวนคนใดด้ือร้ัน หัวหนาอาชญากรส่ังกันมา

เปนทอดๆ ใหดําเนินคดีกับบุคคลเพียงเทาน้ันเทาน้ีแลว “ไมทํา” 

“ไมฟง” หรือ “ไมหยุด”

ผลสุดทายก็คือ การส่ังยาย ดวยเหตุผลสารพัด ใหพนจาก

ความเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีน้ันไป

ใน “ระบบการสอบสวนคดีอาญาท่ีลาหลังของ

ประเทศไทย” ในปจจุบัน การจับปลาหรือ “อาชญากรตัวใหญ” 

ท่ีแทจริง จึงไปไดยากอยางย่ิง!

อยางไรก็ตาม  “การมโนกันเกินจริง” ก็เปนส่ิงท่ีไมควรเกิด

ข้ึนและกอให “เกิดความอยุติธรรม” กับผูเก่ียวของทุกฝายดวย

เชนกัน.

------------------------

โดย ฝายวิชาการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘คามนุษยโรฮีนจา’‘นองแตงโม’

มโนเกินจริงไป ก็ไมยุติธรรม!

ต

ยอนไปเม� อ 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2455 พระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอม ใหตั้งโรงไฟฟาขึ้นที่สามเสน ถือเปนโรงไฟฟา

แหงแรกในประเทศไทย และคนไทยไดใชไฟฟาเปนครั้งแรก 

ทดแทนการใชเชื้อเพลิงจากไต เทียนไข ตะเกียง น้ํามัน หรือ

แกสในอดีต.

โรงไฟฟาแหงแรก

การทองเที่ยวโดยชุมชน 

(community based tourism : CBT)

ฟนเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก ตอนที่ 2

ร

ขอบคุณภาพจาก TNN

ขอบคุณภาพจาก มติชน



นศุกร์ที่ 4 มีนาคมนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง นัดฟังคำ�

พิพ�กษ�ในคดีทุจริตบ้�นเอื้ออ�ทร ที่วัฒน� 

เมืองสุข อดีต รมว.ก�รพัฒน�สังคมและคว�ม

มั่นคงของมนุษย์ ได้อุทธรณ์คำ�ตัดสินของศ�ลฎีก�ก่อน                            

หน้�นี้ อันเป็นคดีที่อัยก�รสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องน�ย

วัฒน� และพวกรวม 14 ร�ย เป็นจำ�เลยในคว�มผิด

ฐ�น เป็นเจ้�พนักง�นใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งโดยมิชอบ 

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 148 และต�ม 

พ.ร.บ.ว่�ด้วยคว�มผิดของพนักง�นในองค์ก�รหรือ

หน่วยง�นของรัฐ พ.ศ.

2502 ม�ตร� 6, 11

ก่อนหน้�นี้เมื่อ 19                                      

ก.พ.65 วัฒน�ได้ โพสต์

ข้อคว�มในเฟซบุ๊กว่� “ย่ิง                                                     

ใกล้วันนัดฟังคำ�พิพ�กษ�

ก็ยิ่งมีแต่คนแปลกใจว่�

ทำ�ไมผมยังอยู่เมืองไทย 

เมื่อผมแสดงคว�มเชื่อ

ม่ันในพย�นหลักฐ�นและ

คว�มบริสุทธิ์ของตัว คน

ส่วนใหญ่ที่หวังดีจะบอก

ให้ผมหลบไปตั้งหลักก่อนเพร�ะคดีผมมีธง เพร�ะเป็น

เรื่องท�งก�รเมือง แสดงว่�ยังมีคนจำ�นวนม�กที่ไม่เชื่อ

มั่นในกระบวนก�รยุติธรรม”

“ผมสรุปตอบทุกท่านที่หวังดี ไปว่า คดีนี้ข้อเท็จ

จริงและข้อกฎหมายไม่อาจเอาผิดผมได้เลย เนื่องจาก  

(1) คตส.ตั้งข้อกล่าวหาเป็นเท็จ (2) ตามข้อเท็จจริงใน

สำานวน พยานโจทก์รับฟังไม่ได้เพราะเป็นพยานเท็จที่

เกิดจากการจูงใจ มีคำามั่นสัญญา และการกันพยานที่

ผิดกฎหมาย (3) ผมไม่เคยเกี่ยวข้องหรือได้รับเงินตามที่

กล่าวหา โดย ปปง.ได้ตรวจสอบเส้นทางเงินแล้วยืนยัน

ดังกล่าว (4) โครงการไม่มีความเสียหาย การอนุมัติ

โครงการทำาอย่างถูกต้องและไม่พบว่ามีผู้ ใดในหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องกระทำาความผิด (5) ผมไม่ได้มีอำานาจ

หน้าที่ตามที่ โจทก์ฟ้อง ศาลจึงไม่อาจลงโทษผมตาม

มาตรา 148 ได้ และประเด็นนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

จึงไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ และ (6) อัยการฟ้องคดีผม

เกินกว่ามติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยืนยันว่าวันที่ 

4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ผมจะไปศาล

เป็นคนแรกเพื่อตามหาความยุติธรรมที่ผมรอมา 15 ปี

แล้ว”

สุดท้ายแล้วผลคำาตัดสินขององค์คณะอุทธรณ์

ของศาลฎีกาในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรจะ

ออกมาอย่างไร รอติดตามกัน 4 มีนาคมนี้  หลังก่อน

หน้านี้เมื่อ 24 ก.ย.63 ศาลฎีกาฯ พิพากษาจำาคุกนาย

วัฒนา 11 กระทง จำานวน 99 ปี แต่ให้จำาคุกจริง 50 

ปี และศาลฎีกาฯ ให้ประกันตัวหลังยื่นหลักทรัพย์ 10 

ล้านบาท.

ภ�พลักษณ์ที่ดีโจมตีฝ่�ยตรงข้�มว่�เป็นผู้อำ�นวยก�รกองสล�ก

กินแบ่งรัฐบ�ล เบิกค่�ใช้จ่�ยฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่�ย เสมือนนำ�

ไปเลี้ยงดูอีหนู ดังนั้น สองขั้วอำ�น�จท�งก�รเมืองคือ ทห�รกับ

ตำ�รวจประจันหน้�กันจะจะ ฝ่�ยทห�รเรียกตัวเองว่� “กลุ่มสี่

เสาเทเวศร์” ฝ่�ยตำ�รวจเรียกตัวเองว่�  “กลุ่มราชครู”

อย่�งไรก็ต�ม จอมพล ป. พิบูลสงคราม น�ยกรัฐมนตรี 

รู้ตัวล่วงหน้�ว่� จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จะยึดอำ�น�จ จึง

ว�งแผนลงมือจับในเวล� ๒๔.๐๐ น. คืนวันที่  ๑๖ กันย�ยน 

๒๕๐๐ แต่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สั่งทห�รขับรถถัง รถ

เกร�ะ ปืนกลทั้งหนักและเบ�ยึดอำ�น�จในเวล� ๒๐.๐๐ น. คืน

วันที่ ๑๖ กันย�ยน ๒๕๐๐ อ่�นแถลงก�รณ์ต่�งๆ และเรียก 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ท�ง

สถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงเข้�ร�ยง�นตัวด่วน แต่ จอมพล ป. 

พิบูลสงคราม ให้ พล.ต.อ.ชุมพล โลหะชาละ ขับรถยนต์หลบ

หนีไปท�งจังหวัดชลบุรี แล้วลงเรือไปแหลมงอบ จังหวัดตร�ด 

เข้�ประเทศเขมร เจ้าสีหนุ ทรงเกื้อกูลให้ที่พำ�นักชั่วคร�ว จ�ก

นั้นอุปสมบทที่วัดพุทธคย� ประเทศอินเดีย แล้วย้�ยไปพำ�นักที่

ประเทศญี่ปุ่น จนถึงแก่อสัญกรรมวันที่ ๑๑ มิถุน�ยน ๒๕๐๗ 

ส่วน พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เข้�มอบตัวเวล� ๐๒.๐๐ น.คืนวัน

ที่ ๑๗ กันย�ยน ๒๕๐๐ ถึงบ่�ยวันเดียวกันถูกเนรเทศไปพำ�นัก

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนต�ย.

  อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

  นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

  นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

 

เลือกตั้งปี ๒๕๐๐ ได้ชื่อว่าสกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์ 

ก็คือก่อนปี ๒๕๐๐ แต่ถ้านับถึงปัจจุบัน ไม่แน่ใจว่าจะมีการเลือก

ตั้งครั้งอื่นๆ สกปรกกว่าหรือไม่ สมัยนั้นฝั่้งจอมพล ป.ใช้กล

อุบายไพ่ไฟ และอันธพาลออกก่อกวน แต่สมัยใหม่มีซุ้มมือปืน 

ซื้อเสียงยกหน่วย ก็คงจะไม่น้อยหน้ากว่ากันสักเท่าไหร่ 

จุดจบของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ พล.ต.อ.เผ่า ศรี

ยานนท์ ที่จริงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ คนหนึ่งถูกเนรเทศไป

พำานักประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนตาย อีกคนเสียชีวิตเพราะ

โรคไตพิการเรื้อรัง และอีกหลายๆ โรค ในวัยเพียง ๕๕ ปี

เท่านั้น แถมยังถูกรัฐบาลจอมพลถนอมสั่งยึดทรัพย์กว่า ๖๐๐ 

5บทความ

วงนี้ โซเชียลร้อนฉ่า 

แต่ร้อนเรื่องช�วบ้�นซะส่วนใหญ่

เห็นคนไทยแบ่งข้�งเรื่องรัสเซียบุกยูเครน มัน

เหมือนเง�ในกระจกสะท้อนคว�มขัดแย้งในประเทศไทย

อย่�งไรก็อย่�งนั้่น

อะไรก็ได้ขอให้ได้ยืนตรงข้�มกัน คนไทย พ.ศ.นี้ เป็น

แบบนั้นจริงๆ

ห�รู้ไม่ว่� วิกฤตที่ยูเครน ส่วนหนึ่งก็เกิดจ�กคนในช�ติ

ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละ 

คำ�ว่� “สงคร�ม” คว�มหม�ยบ่งบอกในตัวอยู่แล้ว  

อย่�ไปแบ่งข้�งเชียร์ รัสเซีย-น�โต อเมริก� เลยครับ 

เพร�ะมันห�ยนะทั้งนั้น 

ไม่ต่�งไปจ�กสงคร�มอ่�ว สงคร�มในอัฟก�นิสถ�น  

สงคร�มในซีเรีย สงคร�มผลพวงจ�กอ�หรับสปริง สงคร�ม

เยเมน-ซ�อุฯ คว�มขัดแย้งระหว่�งซ�อุฯ-อิหร่�น 

ทั้งหมดนี้นำ�เข้�คว�มขัดแย้งจ�กยุโรป-อเมริก� แทบ

ทั้งสิ้น 

โลกตะวันตกกำ�ไรง�มจ�กก�รข�ยอ�วุธยุทโธปกรณ์  

สูบพลังง�นจ�กตะวันออกกล�ง แต่ช�วอ�หรับส่วนใหญ่

แร้นแค้น

และยังไม่มีประช�ธิปไตยงอกง�มให้เห็นในดินแดน

อ�หรับเลย 

รัฐบ�ลสหรัฐฯ ก่ีชุดแล้วท่ีนำ�คว�มต�ยสู่ตะวันออกกล�ง 

สงคร�มอิรัก เป็นสงคร�มที่เริ่มต้นด้วยคว�มเท็จ 

เป็นสงคร�มที่คร่�ชีวิตผู้คนไปถึง ๕ แสนคน หรืออ�จ

ม�กกว่�นั้น 

จุดเริ่มต้นของสงคร�ม เป็นคว�มผิดพล�ดแบบไม่น่�

ให้อภัยของ น�ยพลโคลิน พ�วเวลล์ รัฐมนตรีกระทรวงก�ร

ต่�งประเทศของสหรัฐฯ ในขณะน้ันท่ีให้ข้อมูลในท่ีประชุมคณะ                     

มนตรีคว�มม่ันคงแห่งสหประช�ช�ติ ว่�ซัดดัม ฮุสเซน สะสม

อ�วุธชีวภ�พและเคมีไว้ในครอบครองจำ�นวนม�ก 

แถมยังสนับสนุนขบวนก�รก่อก�รร้�ยส�กล

เป็นข้อมูลเท็จจ�กนักเคมีช�วอิรักชื่อ ร�เฟด อ�ห์เหม็ด  

เข้าใจยูเครนแบบไทยๆ

อัลว�น (เคิร์ฟบอล) ที่ลี้ภัยในเยอรมัน

กรณีนี้โลกทำ�อะไรอเมริก�ไม่ได้  

ไม่มีผู้นำ�อเมริก�คนไหนถูกตั้งข้อห�ฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ 

ไม่ถูกจับต�มองเรื่องก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

ส�เหตุก็รู้กันอยู่โลกเต็มไปด้วยคว�มเหลื่อมล้ำ� มห�อำ�น�จ

อย่�งอเมริก�ทำ�อะไรมักจะไม่ผิด มีสื่อค่�ยตะวันตกคอยหนุน

หลัง 

ฉะนั้นเมื่อพูดถึงกรณียูเครน สิ่งที่คนไทยควรทำ�คือ ศึกษ�

ไว้เป็นบทเรียนจะดีกว่�

รัสเซียมีคว�มจำ�เป็นต้องบุกยูเครน ม�กกว่�อเมริก�บุกอิรัก 

แต่ก�รรุกร�นประเทศอื่น ไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำ�ประเทศใดในโลก

นี้พึงกระทำ� 

เว้นเสียว่�เกิดก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ ในประเทศใดประเทศ

หนึ่งโดยผู้นำ�เผด็จก�ร สังคมโลกถึงจะมีสิทธิ์เข้�แทรกแซง 

แต่คว�มต่�งในระบอบก�รปกครอง ไม่ควรนำ�ม�เป็นเหตุ

ให้ มห�อำ�น�จก่อสงคร�มในประเทศหรือดินแดนอื่นๆ

ยูเครน เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภ�พโซเวียต ข้อนี้คนส่วน

ใหญ่รู้ดีกันอยู่แล้ว 

แต่ใน ยูเครน เองก็แตกเป็นเสี่ยง 

ประช�กรในฝั่งตะวันออกและท�งตอนใต้ ใช้ภ�ษ�รัสเซีย

เป็นภ�ษ�ร�ชก�ร 

มีร�ยได้หลักม�จ�กภ�คอุตส�หกรรม 

ขณะที่ฝั่งตะวันตกใช้ภ�ษ�ยูเครน 

มีร�ยได้ม�จ�กภ�คเกษตรกรรม 

ทำ�ให้เกิดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งเศรษฐกิจ

ก่อนนี้รัฐบ�ลยูเครนก็แบ่งเป็น ๒ ขั้ว มีกลุ่มฝักใฝ่อียูและ

น�โต กับ กลุ่มนิยมรัสเซีย 

ยูเครนมีปัญห�คว�มย�กจน

ก�รทุจริตในยูเครนมีม�กจนน่�ตกใจ

เร�คิดว่�ไทยสอบตกทุกปี ในระดับโลกถือว่�ไทยย่ำ�แย่สุดๆ 

แต่ก�รคอร์รัปชันใน ยูเครน เลวร้�ยกว่�ไทยอย่�งม�ก

ปล�ยปี ๒๕๕๖ เกิดคว�มขัดแย้งรุนแรง กลุ่มนิยมรัสเซีย

ในยูเครน ก่อเหตุประท้วงเป็นเวล�ย�วน�นหล�ยเดือน

ม�จบที่สงคร�มกล�งเมือง 

ผู้คนล้มต�ยไปจำ�นวนม�ก 

สุดท้�ย ยูเครน ยอมให้เขตก�รปกครองตนเองไครเมีย 

ผนวกเข้�เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย

และเป็นผลสืบเนื่องให้ ดินแดนโดเนตสค์และลูฮ�นสค์ 

ท�งตะวันออกของยูเครน ขอแยกตัวเป็นอิสระ 

แต่รัสเซียถูกยุโรปตะวันตก อเมริก� กล่�วห�ว่�ให้ก�ร

สนับสนุนกลุ่มกบฏ ต้องก�รแบ่งแยกยูเครนภ�คตะวันออกออก

ไป จึงประก�ศคว่ำ�บ�ตรรัสเซีย

เบื้องหลังยังมีผลประโยชน์อื่นอีกม�กม�ย ที่ต่�งฝ่�ยต่�ง

รุมทึ้งจ�กยูเครน 

ขณะช�วยูเครนจำ�นวนหนึ่งต้องก�รชีวิตที่ดีกว่� และคิด

ว่�ก�รปกครองแบบยุโรปตะวันตก จะทำ�ให้เศรษฐกิจยูเครนดี

ขึ้นได้ 

แต่ส่วนหนึ่งยืนยันว่�ควรจะอยู่กับรัสเซีย เพร�ะในอดีต

คือผืนแผ่นดินเดียวกัน และโจมตียุโรปอเมริก�ว่�ไม่เคยมอบประ 

ช�ธิปไตยที่แท้จริง อย่�งเช่นที่ทำ�ในโลกอ�หรับ

ยุโรปต้องก�รเพียงทรัพย�กรร�ค�ถูกจ�กยูเครนเท่�นั้น 

ฉะนั้นคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น ปมมิได้เพียงแค่จู่ๆ รัสเซีย

บุกยูเครนเท่�นั้น แต่เพร�ะยูเครนบอบบ�งเกินไป ก�รเมืองใน

ประเทศเต็มไปด้วยคว�มขัดแย้ง มีก�รคอร์รัปชันสูง

ฝ่ังรัสเซียเองต้องก�รผนวกยูเครนกลับคืนท้ังหมด เพร�ะ

ยูเครนคือพื้นที่อุตส�กรรมผลิตอ�วุธสงคร�มของโซเวียตเดิม

ก�รเสียยูเครนให้แก่น�โต สำ�หรับรัสเซียแล้ว จึงมีผล

ต่อคว�มมั่นคงอย่�งม�ก 

อเมริก�ต้องก�รเด็กดี 

รัสเซียก็ต้องก�รเด็กดีเช่นกัน

นั่นคือวิถีของช�ติมห�อำ�น�จ

ก�รที่คนไทยฝั่งหนึ่งถือห�งอเมริก� น�โต อีกฝั่งถือห�ง

รัสเซีย จีน เถียงกันสนั่นโซเชียล เถียงเสร็จแล้วหันกลับม�ดู

ประเทศตัวเองด้วย 

เป็นบทเรียนที่คนไทย ควรได้เรียนรู้จ�กยูเครน 

คว�มขัดแย้งของคนในช�ติ 

ก�รคอร์รัปชัน

ก�รฝักใฝ่มห�อำ�น�จ จนขัดแย้งกันเอง 

คือสิ่งที่ ยูเครนกำ�ลังจะเป็น

ถ้�คนไทยรู้สึกคลับคล้�ยคลับคล�ว่� เร�ก็ไม่ต่�งจ�ก

ยูเครนเท่�ไหร่ ห�กยังสร้�งคว�มขัดแย้งกันไม่จบสิ้น วันหนึ่ง

เร�อ�จเป็นแบบยูเครน  

ฉะนั้นวันนี้เร�ต้องชัดเจน โดยเฉพ�ะนักก�รเมืองอย่�

เอ�แต่สร้�งภ�พสวยหรู ต้องบอกคว�มจริงให้ประช�ชนรับรู้

ว่� ในวิกฤตยูเครนเร�ทำ�อะไรได้บ้�ง 

อย่�ทำ�ตัวเป็นอึ่งอ่�งกับวัว พองตัวจนท้องแตกต�ย 

ต้องบอกกับประช�ชนว่�จุดยืนของไทยคือ ไม่เอ�สงคร�ม 

ไม่ใช่เลือกข้�ง

ส่วนรัฐบ�ลว�งท่�ทีอย่�งรอบคอบนั้นถูกต้องแล้ว จะ

ประก�ศให้คว�มช่วยเหลือท�งด้�นมนุษยธรรมในภ�ยหลังก็

ว่�กันไป

รักษ�สมดุลทั้งด้�นคว�มมั่นคงและเศรษฐกิจให้ได้

ลำ�พังปัญห�โควิด-๑๙ ก็หนักหน�ส�หัสอยู่แล้ว 

ถ้�ออฟไซด์ในวิกฤตยูเครนแบบที่พรรคฝ่�ยค้�นอย�ก

เป็นพระเอก ถูกลูกหลงเมื่อไหร่ จะพ�คนไทยทั้งประเทศซวย

ไปด้วย.

นิดาป่าดี

แตงโม ม้วยมรณ์ สอนธรรมะ

ความตาย สัจจะ คือจุดจบ

เราเห็นกัน ไม่นาน เพิ่งพานพบ

ยังเป็นสาวก็เป็นศพเป็นสัจจา

ชีวิตเธอทุกข์ทนเป็นคนแท้

กระท้อนช้ำาฉ่ำาแช่-อิ่มดีหนา

พระเจ้ารับกลับสวรรค์ชั้นฟ้า

จงปลูกป่าสักแห่งให้แตงโม

ยังมีชีวิต

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

เขียนม�ร�ยง�นตัวว่�ยังมีชีวิต รอดจ�กโควิดม�ได้เพร�ะ

ฉีด AZ เข็มที่ ๑ และเข็มที่สอง เข็มที่ส�มฉีดไฟเซอร์ แถมด้วย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ไม่ติดโควิดเพร�ะอ่�นไทยโพสต์นี่เอง 

น้ำ�มันแพงผมไม่สนใจเพร�ะไม่มีรถยนต์ มีมอไซค์ฮ่�งก็

ไม่ขี่ เพร�ะเป็น สว.แล้วขี่มอไซค์เงอะงะเกิดอุบัติเหตุต�ยไป

แล้วศพจะไม่สวย 

วันนี้เดินไปซื้อไทยโพสต์ม�อ่�น (๑๑ ก.พ.๖๕) ได้คว�มว่�

สภ�ไม่ล่ม แต่ประชุม ครม.พรรคภูมิใจไทย รมต.ไม่เข้�ประชุม

เพร�ะรถไฟฟ้�ม�ห�นะเธอ  

ขอคว�มกรุณ�ให้ท่�นอัตถ์ชี้แจงด้วยจะรออ่�นนะจ๊ะ.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

ดีใจครับทุกท่านในนี้ยังรอดปลอดภัยจากโควิด ผมเอง

ก็ยังรอดอยู่ ส่วนอนาคตยังต้องดูกันยาวๆ ครับ พ้นปลายปีนี้

ไปก็น่าจะจบโควิดแล้วครับ กลายเป็นโรคประจำาถิ่น ต้องฉีด

วัคซีนปีละหน 

เรื่องน้ำามันแพงก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่แล้วครับ เข้าใจ

ว่าสมัยนายกฯ เกรียงศักดิ์ คุณพันธุ์ ไดโนเสาร์ คุยกับแฟนต้อง

ดับไฟแน่เลย ฮ่าๆๆๆ. 

การชิงอำานาจทางการเมือง

ระหว่างจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

กับ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

หลัง ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๐๐ มีก�รเลือกตั้งสกปรก บุคคล

ในคณะรัฐประห�รวันที่ ๘ พฤศจิก�ยน ๒๔๙๐ โดย จอมพลผิน  

ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้� ระหว่�ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้

บัญช�ก�รทห�รบกและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม กับ 

พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำ�รวจและรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงมห�ดไทย แต่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม น�ยก

รัฐมนตรี เข้�ข้�ง พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ เพร�ะเป็นลูกเขย 

จอมพลผิน  ชุณหะวัณ  อนึ่ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น

หัวหน้�พรรคเสรีมนังคศิล� ม ี พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็น

เลข�ธิก�รพรรค มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นรองหัวหน้�

พรรค เมื่อเป็นเช่นนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงได้ก่อตั้ง

หนังสือพิมพ์ “สารเสรี” กับหนังสือพิมพ์ “ไทรายวัน” เพื่อ

สร้�งภ�พลักษณ์ที่ดี โจมตีฝ่�ยตรงข้�มขนฝิ่นของกล�งไปทิ้ง

ทะเลมีเงื่อนงำ�และทุจริต ส่วน พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ก่อตั้ง

หนังสือพิมพ์ “๒๕๐๐” กับหนังสือพิมพ์ “ชาวไทย” เพื่อสร้�ง

ปิดคดี บ้านเอื้ออาทร

ล้านอีก. 

   * สักว� “ลาจาก” พรรคเก่�แก่

เพร�ะว่�เห็นธ�ตุแท้แต่ไม่เปลี่ยน

ดีเข้�ตัวชั่วโยนให้คนเพียร

จำ�เกษียณตนเองเพ่งทบทวน

ถูกฝังจนเป็นวิถีของชีวิต

จักถูกผิดอย่�งไรห้�มไต่สวน

ฟังอย่�งเดียวเกี่ยวก้อยร้อยขบวน

ใครนอกกรอบคือพวกป่วน “หางด้วน” เอย.

รศ.อรอนงค์ (พัดพาดี) ตั้งก่อเกียรติ/เขตดอนเมือง  กทม.

   * สักว� “ฟ้าร่ำา” โศกกำ�สรด

หัวแถวจรดห�งแถวใจแป้วหวิว

กดโซเชียลเรียกเจ้�แม่แตะล้�นวิว

เกิดตะคริวท�งอ�รมณ์แทบล้มต�ย

เพร�ะสถ�นก�รณ์เปลี่ยนเพี้ยนไปหมด

พวกกบฏแพแตกแยกหล�กหล�ย

ที่ติดคุกที่กักขฬะเกินส�ธย�ย

ใช้กฎหม�ยเป่�คดี “อัปรีย์” เอย.

 ประธาน ฤทธิลี/อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

   

   * สักว� “ข้าศึก” คึกจุดเร้น

แซะรัฐเล่นโดยพล่�มต�มวิสัย

เหมือนอิเหน�เผ�เมืองเปลื้องคว�มนัย

รักหรือใคร่ไม่รู้ดูกันเอง

เดี๋ยวโฮกฮ�กยักคิ้วหลิ่วต�หว�น

น้ำ�ล�ยผสมน้ำ�ต�ลผส�นเก่ง

ท่�รำ�ดีทีไรให้ครื้นเครง

ร้�นค้�เจ๊งทั้งประเทศ “ทุเรศ” เอย.

 ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

 ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบางเขน กทม.

   * สักว� “สำาราญ” พ�ลสำ�รอกออกสำ�ร�ก

คือพวกก�กเดนสังคมชอบถ่มถุย

บริห�รง�นเด็กเก๊กขี้คุย

เป็นได้แค่คว�ยทุยลุยโคลนน�

ทำ�เสียห�ยให้ประเทศสังเวชแท้

ลูกพ่อแม่สั่งสอนไหม? ชวนข�ยหน้�

ต่อคว�มย�วส�วคว�มยืดมืดชินช�

ทั้งพ�ร�โห่ไล่ “ไม่ไป” เอย.

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

วัฒนา เมืองสุข

ช่

วั



ซึ่งที่ผ่านมานั้นทางบริษัทได้ปรับตัวเพื่อก้าวตามให้

ทันลูกค้า เช่น ช่วงโควิดนั้นบริษัทต้องช่วยลูกค้า เพราะ

ลูกค้าของบริษัทไม่ใช่เป็นระดับใหญ่ที่ไปได้เอง บางรายเป็น

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก และเป็นต่างชาติ ดังนั้น

การให้ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าโควิด-19 การฉีดวัคซีนให้กับหน่วย

งานราชการ และช่วยจัดหาวัคซีน นอกจากนี้ทางบริษัท

ยังได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การบำารุงรักษาอาคาร แอป

พลิเคชันในการขาย ซึ่ง

ครอบคลุม 360 องศา

“อนาคตโควิด-19 

จะหมดไป ทุกอย่างจะ

เป็นนิวนอร์มอล ถ้าพูดถึง

ธุรกิจอาหารก็ต้องการโรงงานผลิตที่มี

คุณภาพสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำาให้เกิด

ความต้องการโรงงานและคลังสินค้า

ที่มีมาตรฐานมากขึ้น ดังนั้นเมื่อธุรกิจ

ขับเคลื่อน นักลงทุนสามารถเดินทาง

ได้มากขึ้น จะมีดีมานด์จากต่างชาติเข้ามามากขึ้นในเมืองไทย ทำาให้

ความต้องการคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้น” นางสาวรัชน ีกล่าว

นางสาวรัชนี กล่าวว่า สำาหรับแผนการดำาเนินงานในปี 2565 

น้ี บริษัทมีแผนท่ีจะขยายโครงการเพ่ิมอีก 1 แห่ง ซ่ึงเป็นการก่อสร้าง

ศูนย์กระจายสินค้าของสยามแม็คโคร ท่ี อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

พ้ืนท่ีประมาณ 88,400 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนกว่า 3 พันล้านบาท 

สัญญาเช่า 28 ปี ส่งผลให้ปัจจุบัน

บริษัทมีท้ังหมด 6 โครงการ อยู่

ท่ีบางนา-บางพลี 4 อยู่บางประ

กง 1 และวังน้อยอีก 1 โครงการ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,880 ไร่ อย่างไร

ก็ตามบริษัทต้ังเป้า 3 ปีมีพ้ืนท่ีให้เช่า

ประมาณ 1 ล้านตารางเมตร จาก

ปัจจุบันอยู่ท่ี 7-8 แสนตารางเมตร 

พร้อมท้ังมีแผนท่ีจะขยายไปยังเมือง

ใหญ่ๆ อาทิ เชียงใหม่, ขอนแก่น และนครปฐม

“การดำาเนินธุรกิจในเมืองไทยน้ันเปล่ียนจากระบบอนาล็อกมา

เป็นระบบดิจิทัลมากข้ึน เห็นได้จากเรื่องของโลจิสติกส์ คนไม่ไปเท่ียว 

ซ้ือของออนไลน์ ทำาให้คลังสินค้าของลาซาด้าหรือช้อปป้ีเติบโตมากข้ึน 

จึงเป็นโอกาสท่ีดีของบริษัท แต่การท่ีจะต้ังคลังสินค้าในพ้ืนท่ี หรือจังหวัด

ม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดจะมีผลกระทบใน

หลายกลุ่มธุรกิจ แต่ก็มีบางผู้ประกอบการที่ยังคงเติบโตไป

ได้ด้วยดี อย่างในกลุ่มธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ซึ่ง

ยังมีความต้องการพื้นที่เช่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของ

ธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจแปรรูปอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์

ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ธุรกิจออกแบบและผลิต

บรรจุภัณฑ์

วิจัยกรุงศรี ได้ประเมินว่า ธุรกิจคลังสินค้าปี 2565-2567 มี

แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามการทยอยฟื้นตัวของภาคการผลิตและ

ภาคส่งออก การเติบโตของธุรกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์และ

โลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาโครงการในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตลอดจนการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเส้น

ทางคมนาคมของภาครัฐซึ่งเชื่อม

โยงพื้นที่ระหว่างภูมิภาค ปัจจัย

ข้างต้นช่วยหนุนความต้องการ

เช่าพื้นที่คลังสินค้าเพื่อเป็นศูนย์

รวบรวมและกระจายสินค้าไปยัง

พื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงจูงใจ

ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ลงทุน

ขยายธุรกิจเพื่อรองรับอุปสงค์ที่

เติบโต ทั้งนี้ทิศทางการเติบโตของ

คลังสินค้าแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัยแวดล้อม

เฉพาะของธุรกิจคลังสินค้านั้น

นอกจากนี้ยังมองว่า โดยภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจคลัง

สินค้ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนขยายพื้นที่

ให้เช่าต่อเนื่องของผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิ บมจ.ดับบลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชั่น, บมจ.สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์, บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ตี้ และ บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ โดยเฉพาะคลังสินค้าทั่วไป จึงมี

อุปทานส่วนเกินเพิ่มขึ้นในบางทำาเล ทำาให้การปรับขึ้นค่าเช่าทำาได้ไม่

มาก และยังมีการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งจาก

กลุ่มธุรกิจอื่นโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการต่างชาติ รวม

ถึงผู้ประกอบการร่วมทุนระหว่างกันเพื่อขยายขอบเขตบริการด้าน   

โลจิสติกส์ที่ครอบคลุมถึงบริการด้านคลังสินค้า

ด้าน นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท 

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ 

จำากัด (มหาชน) ได้ฉายภาพธุรกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาว่า การแพร่

ระบาดโควิด-19 แทบไม่มีผลกระทบต่อบริษัท จะเห็นได้จากในแง่

ของผู้เช่าของบริษัทยังคงรักษาได้ที่มากกว่า 90% และยังมีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง สามารถรับลูกค้าใหม่ได้ แต่ก็ต้องยอมรับอาจมีผลกระ

ทบบ้างในบางกลุ่มที่สายป่านไม่ถึง บริษัทเองก็ช่วยโดยการเลื่อนชำาระ

ค่าเช่าไปอีก 2-3 เดือน หรือจะชำาระเข้ามาภายหลัง

ใดท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีมี ก็จะต้องศึกษาอย่าง

รอบคอบมากข้ึน และมีความเป็นไปได้ท่ีจะจับมือ

กับบริษัทโลจิสติกส์เพื่อเสริมแกร่งสร้างการเติบโต

ให้กับบริษัทมากข้ึน” นางสาวรัชนี กล่าว

อย่างไรก็ตามในปี 2565 การลงทุน

สำาหรับกลุ่มนักลงทุนต้องให้ความสำาคัญ

กับเรื่องการกระจายความเสี่ยง และ

คุณภาพของทรัพย์สินด้วย ข้อมูล

เป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้การตัดสิน

ใจในการลงทุนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ถึงแม้เราจะมองว่า

ความเสี่ยงเป็นเรื่องสำาคัญ ซึ่ง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ 

REIT หนึ่งในเครื่องมือ

ทางการเงินที่ช่วงก่อนเกิด

โควิด-19 มีตัวเลขเงินปันผล

ตอบแทน นางสาวอรอนงค์ 

ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท 

แมเนจเม้นท์ จำากัด ในฐานะ

ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล                    

หรือ PROSPECT REIT ระบุว่า 

PROSPECT REIT รายงานผลการดำาเนินงานไตรมาส 4/2564 ราย

ได้รวม 110.34 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 6.10% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน และมีกำาไรสุทธิ 294.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.54%

ท้ังน้ี การดำาเนินงานของ PROSPECT REIT ในปีท่ีผ่านมายังมีผล

การดำาเนินงานท่ีดีตามแผนท่ีได้วางไว้ มีลูกค้าท่ีแสดงความต้องการเช่า

พ้ืนท่ีเข้ามาเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตปลอดอากร หรือ Free 

Zone ท่ีเป็นจุดเด่นของโครงการ บางกอกฟรีเทรดโซน หรือ BFTZ แม้

ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน แต่ PROSPECT REIT แทบจะไม่ได้รับ

ผลกระทบ กลับได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ดัวกล่าว ผู้เช่าเองก็ได้รับ

ปัจจัยบวกทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มอาหาร กลุ่มอุปกรณ์

เครื่องมือทางการแพทย์ มีการขยายตัว

ของธุรกิจมากข้ึนได้ เติบโตสอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

สำาหรับเป้าหมายในการขยาย

มูลค่าสินทรัพย์รวม 10,000 ล้านบาท

ภายใน 3 ปีท่ีเคยกล่าวไปน้ัน ผู้จัดการ

กองทรัสต์มีแผนมุ่งเน้นหาทรัพย์สิน

คุณภาพดีเข้ามาเพ่ิมเพื่อรองรับการ

เติบโต ซ่ึงการท่ีผู้จัดการกองทรัสต์เอง

ท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบอิสระ จึงไม่ได้ผูกติดกับเจ้าของทรัพย์สินราย

เดิม (Sponsor) เท่าน้ัน แต่เรายังมองหาและศึกษาทรัพย์สินจากเจ้าของ

ทรัพย์สินรายอื่นๆ อีกด้วย กลุ่มทรัพย์สินท่ีเรามองหาจะอยู่ในทำาเลท่ีดี ไม่

ไกลจากศูนย์กลางโลจิสติกส์ โดยจะอยู่ใกล้กับสนามบิน ท่าเรือ และถนน

สายหลัก เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางท้ังในประเทศและต่างประเทศ.

านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้คาดการณ์แนวโน้มการเติบ 

โตของตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในปี 2565 ว่าจะ

ขยายตัวในกรอบ 3.5-4.5% โดยมีค่ากลางอยู่ท่ี 4% โดยมีปัจจัย

สนับสนุนหลักมาจากการปรับตัวท่ีดีข้ึนของอุปสงค์ภายในประ                                                                                

เทศ, การฟื้นตัวที่ดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว โดยมีการประ 

เมินว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าไทย ท่ีระดับ 5.5 

ล้านคน, แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐ และการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการส่งออก โดยมีการประเมิน

ว่าตัวเลขส่งออกไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ระดับ 4.9% แต่

การส่งออกท่ียังคงเติบโตน้ันก็ยังมีความเส่ียงจากปัญหาชะงัก

งันของห่วงโซ่การผลิตที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามได้แก่ ความไม่แน่นอน

ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางการ 

กลายพันธุ์ของไวรัส, การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ในตลาดโลก ซ่ึงจะเป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางของประเทศ

สำาคัญๆ ต้องปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบาย และจะมีผลกระ

ทบต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ, ฐานะการ

เงินของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนท่ียังคงมีความเปราะบาง 

ภายใต้สถานการณ์ท่ีตลาดแรงงานยังฟ้ืนตัวได้ไม่เต็มท่ี

อีกทั้งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น จะส่ง

ผลให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และส่งผลกระทบต่อครัวเรือน 

ท่ีมีหน้ีสินด้วย รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงิน 

โลก

ขณะท่ี ภาครัฐเองก็ค่อนข้างม่ันใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีน้ี

จะขยายตัวได้ท่ีระดับ 3-4% โดย “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน” ยืนยันว่า ภาพรวมเศรษฐกิจ

ปีน้ียังมีสัญญาณเป็นบวก และเชื่อว่าจะยังมีการเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจหลายตัวฟ้ืนข้ึนมาอยู่ในโซนบวก 

หลังจากไทยกลับมาเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์อีกคร้ัง นักท่อง

เท่ียวต่างชาติค่อยๆ ทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึนเป็นลำาดับ

โดย กระทรวงการคลังเองก็ออกมาการันตีว่าเศรษฐกิจ

ไทยได้ผ่านจุดต่ำาสุดไปแล้ว และหลังจากน้ีเข้าสู่ช่วงทยอยฟ้ืน 

ตัว พร้อมยอมรับอีกว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากการ

ระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้อาจจะกินระยะเวลายาวนาน

กว่าวิกฤตครั้งก่อนๆ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายไป

ได้ในระดับหนึ่งแล้ว

คำาถามว่าเศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตัวได้ดีแค่ไหน คงข้ึนอยู่กับ

การบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจและการควบคุมโรคว่าทำาได้

อย่างเหมาะสม ทำาได้อย่างดี และทำาได้อย่างสมดุลแค่ไหน หาก

รัฐบาลสามารถบริหารเศรษฐกิจโดยไม่มีข้อติดขัด ขัดข้อง ก็เชื่อ

ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะกลับมาเติบโตได้ตามเป้าหมายท่ี

ระดับ 4% “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง” ระบุ

ด้าน Economic Inteligence Center ธนาคารไทย

พาณิชย์ : SCB EIC ยังคงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 

2565 จะฟ้ืนตัวในอัตรา 3.2% ตามการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง

ของอุปสงค์ท้ังภายในและนอกประเทศ แม้ว่าในช่วงคร่ึงแรก

ของปีจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุ

โอมิครอนและแรงกดดันจากสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นปัจจัยฉุด

ร้ังการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน แต่

ในภาพรวมเศรษฐกิจจะยังคงฟ้ืนตัวได้จากภาคการท่องเท่ียว

ท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลัง ขณะท่ีการส่งออก

สินค้าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจท่ีสำาคัญของไทยต่อไป!!

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัจจัยบวกที่มีส่วนสำาคัญในการ

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ให้ยังมีสัญญาณการ

ฟื้นตัวที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยเสี่ยงให้

ต้องติดตาม โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาน้ำามันที่ยังมีแนว

โน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน 

ที่หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบกับราคา

ขายปลีกน้ำามันในประเทศ ซึ่งถือเป็นต้นทุนสำาคัญของภาค

ธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 

ที่หลายหน่วยงานต่างก็ออกมาแสดงความเป็นห่วง เพราะ

อาจกลายเป็น “ระเบิดเวลาลูกใหญ่” ที่ส่งผลต่อการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจไทย โดยสภาพัฒน์ กระทรวงการคลัง และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมีการหารือเกี่ยวกับแนว 

ทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวเร็วๆ นี้.

งไม่ไหว!! ประกาศจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนิน

งานประจำาปี 2564 เรียบร้อย สำาหรับ ธนาคารกรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน) หรือ BBL ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.68 พันล้านบาท งานนี้ ชาติศิริ โสภณ

พนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบุว่า เงินปันผลที่จ่ายจาก

กำาไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 

ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 และจะจ่าย

เงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้น

ละ 2.50 บาท ในวันที่ 12 พ.ค.2565 

โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์

ได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เม.ย.นี้ 

พร้อมกันนี้ ได้กำาหนดวันประชุมผู้

ถือหุ้นสามัญประจำาปีครั้งที่ 29 ใน

วันอังคารที่ 12 เม.ย.2565 เวลา 

15.00 น.เป็นต้นไป ณ สำานักงาน

ใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวง

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร.
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ปี65เศรษฐกิจไทยยังไปต่อ

ปันผล!!

เศรษฐกิจ

ปั

สำ

ครองขวัญ รอดหมวน

ชาติศิริ 

โสภณพนิช

แ

ไไทยทนไ

วโลกต้องตะลึง เมื่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย 

เซ็นคำาสั่งเริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนตะวันออก

ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 ก.พ. หลังจากที่ได้ประกาศรับรอง

ความเป็น “รัฐอิสระ” ให้แก่ 2 แคว้นกบฏยูเครน คือ โดเนตสค์

และลูกานสค์ไปแล้วก่อนหน้า

เป็นช่วงเวลาระหว่างที่ยูเครนกำาลังจะเข้าร่วมกับสนธิสัญญานาโต 

แต่นาโตยังอาจจะเป็นเพียง นาโต NATO = No-Action-Talk-Only คือ 

“มีแต่พูด ไม่ทำาอะไร” ไม่มีการช่วยเหลือทางทหารในการปกป้องยูเครน

จากนาโตแต่อย่างใด

ไทยทนเชื่อว่าชาวโลกภาวนาให้เรื่องไม่บานปลาย และกลับสู่

สันติภาพโดยเร็ว นานาชาติ ทั้งสหรัฐ ประเทศกลุ่มนาโตก็คงคิดอย่าง

เดียวกัน คือ ไม่อยากที่จะเป็นส่วนของการขยายสงคราม เพราะย่อมนำา

ไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงเห็นมาตรการตอบโต้ยังเป็น

มาตรการเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นในช่วงนี้

โดยสหรัฐและชาติพันธมิตรได้เริ่มตอบโต้ด้วยมาตรการคว่ำาบาตร 

พร้อมเตือนปูตินต้องรับผิดชอบการกระทำาซึ่งอาจจุดชนวนสงครามเต็ม

ขั้นในยุโรป

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ของรัสเซีย-ยูเครนจะมี

ความซับซ้อนเฉพาะตัว แต่ไทยทนเห็นบทเรียนหลายประการดังนี้

1.สงคราม ความแตกแยก ความขัดแย้ง การสู้รบ นำาไปสู่

ความเสียหายรุนแรง แม้ความเสียหายจากสงครามเป็นเพียงเริ่มต้น 

หุ้นตกหนักทั่วโลก ตลาดหุ้นลอนดอนตก 3.9% ตลาดฝรั่งเศสตก 3.8% 

ตลาดเยอรมันตก 4% ตลาดหุ้นรัสเซียตกระหว่างวันถึง 45% ก่อนกลับ

มาปิดที่ระดับที่ตกลงมา 33% จากวันก่อนหน้า!

สถานการณ์เศรษฐกิจในยูเครนวิกฤต ชีวิตความเป็นอยู่ลำาบาก ไม่

ปลอดภัย เต็มไปด้วยความเครียด และความขัดแย้ง!

2.ต่างชาติหรือจะช่วย? ยูเครนต้องช่วยตนเอง แม้มีการสื่อสาร

กันมากมายจากหลายๆ ประเทศว่าการบุกยูเครนจะทำาให้รัสเซียต้องได้

รับบทเรียนอันเจ็บปวด แต่ในที่สุดการบุกก็เกิดขึ้น

ตามประวัติศาสตร์ ยูเครนเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียตถึง

ปี 2534 หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็กลายเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยยัง

ไม่สมบูรณ์ นโยบายต่างประเทศไม่แน่นอน สับสนไปมาระหว่างการ

สนับสนุนรัสเซียกับการสนับสนุนยุโรป

มองสงครามรัสเซีย-ยูเครนเห็นการ‘ยุยง’ที่เป็นภัยของแผ่นดิน

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่กรุงเคียฟของยูเครน มีการ

ประท้วงต่อต้านอดีตประธานาธิบดี “วิกตอร์ ยากูโนวิช” ที่ปฏิเสธ

แผนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรป

ระหว่างการประท้วงในยูเครน รัสเซียให้การสนับสนุนยากูโนวิช 

ขณะที่สหรัฐและยุโรปสนับสนุนผู้ประท้วง

ดูเหมือนมีหลายประเทศตะวันตกให้ท้ายประชาชนยูเครนให้

เปลี่ยนแปลงย้ายจากการสนับสนุนรัสเซียมาเป็นการสนับสนุนยุโรป แต่

ที่สุดยูเครนต้องเผชิญกับความขัดแย้งกับรัสเซียด้วยตนเอง

3.เป็นบทเรียนระวังต่างชาติ “ยุยง” ให้แตกแยก ดังกรณี 

ฮ่องกง-จีน ดูเหตุการณ์แล้วนึกถึงเหตุการณ์การประท้วงต่อต้านจีนของ

กลุ่มคนบางส่วนในฮ่องกง นำาโดยโจชัว หว่อง ปราศรัยให้คนฮ่องกงไม่

สนใจรากฐานที่มาจากแผ่นดินจีน ซึ่งพ่ายแพ้สงครามจนต้องเสียดินแดน

ให้อังกฤษยึดครอง 99 ปี โดยการประท้วงเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุน

อย่างออกนอกหน้าโดยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐอเมริกา 

ไทยทนก็มองโดนัลด์ ทรัมป์ นักธุรกิจการเมืองอย่างระมัดระวัง

เสมอมา การยุยงให้ฮ่องกงแตกแยกจากจีนเป็นการแทรกแซงกิจการ

ภายในของจีนอย่างไม่สมควร ทั้งที่สัญญาสิทธิการเช่าเกาะฮ่องกงสิ้นสุด

ไปแล้ว ก็ควรยินดีที่ไม่ต้องเป็นอาณานิคมของต่างชาติ และคืนสู่แผ่นดิน

จีนซึ่งเป็นแผ่นดินแม่มาแต่ดั้งเดิม

แม้จะมีกลุ่มชาวฮ่องกงนำาโดยเยาวชนบางส่วน ด้อยค่ารากเหง้าของการ

เป็นประเทศจีน สร้างค่านิยมตะวันตก แต่ล่าสุดฮ่องกงมีปัญหาการติดโควิดราย

วันสูงอย่างน่ากลัวถึง 17,000 คน ท้ังท่ีมีประชากรเพียง 7.6 ล้านคน แต่จีนมี

ยอดติดใหม่เพียง 250 คน ท้ังท่ีมีประชากร 1,439 ล้านคน! ยอดติดเช้ือสะสม

ของจีนต่ำาเหลือเชื่อ คือ เพียง 109,000 คน แต่ฮ่องกงติดถึงกว่า 139,000 คน 

แซงจีนไปแล้ว! ท้ังท่ีประชากรจีนเป็นจำานวนถึง 189 เท่าของฮ่องกง! และจีน

ประเทศแม่กำาลังช่วยลงทุนโรงพยาบาลสนามเพ่ิมอีกหลายหมื่นเตียงเพื่อสู้ภัยโค

วิด รักษาชีวิตคนฮ่องกงอีกมากมายในขณะน้ี ก็เพราะเป็นพ่ีน้องร่วมชาติกัน

4.การ “ยุยง” โดยด้อยค่ารัฐบาลไทย ก็เป็นเภทภัยที่ต้องระวัง 

วันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือโทนี่ 

วู้ดซัม ร่วมสนทนาในรายการ Club House ในหัวข้อ “จุดสิ้นสุดรัฐบาล

ตู่ พลิกเกมสู้ของแพง” ตอนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นถึงการฉีดวัคซีน

โควิดในเด็กว่า “มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้รวบรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ทั่วโลก เขาพบว่าการปิดประเทศไม่ให้คนไปไหน ทำาให้ช่วย

ลดการตายได้เพียง 0.02% เท่านั้น ไม่คุ้มกับความเสียหายทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศนั้นๆ” และเชียร์วัคซีนไฟเซอร์ แต่ด้อยค่าสูตรไขว้ 

ซิโนแวค-ไฟเซอร์ ด้วยวาทกรรม “เสพติดซิโนแวค”

สิ่งที่ “โทนี่” พูดหวังด้อยค่ารัฐบาล แต่กลายเป็นด้อยค่าตัวเอง

... อ้างเรื่อง “สู้ของแพง” ท้ังท่ีปัญหาของท้ังโลก อัตราเงินเฟ้อของ

สหราชอาณาจักร พุ่งถึง 5.4% สูงสุดในรอบ 30 ปี! ของสหรัฐอเมริกา พุ่ง

ถึง 7.5% สูงสุดในรอบ 40 ปี! แต่ของไทยยังคุมได้ท่ี 3.2% เท่าน้ัน! ส่ิงท่ี 

“โทน่ี” พูดจึงเป็นวิสัยของนักธุรกิจการเมือง ไร้ค่า พูดจาไม่น่าเชื่อถือ ไม่

สนใจท่ีจะต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเพื่อการวินิจฉัยท่ีเป็นธรรม 

... อ้างเรื่อง การปิดประเทศ ทำาให้ช่วยลดการตายได้เพียง 0.02% 

เท่านั้น ดูจะเล็กน้อย แต่ยอดเสียชีวิตของไทยเป็นเพียง 325/1 ล้าน

ประชากร = 0.0325% เท่านั้น หากไม่คุมให้ดี และไม่ได้ลดการตาย 

0.02% จะต้องมีคนตายเพิ่มอีก 0.02%/0.0325% = 61% คือประมาณ

อีก 15,000 คน! และ “โทนี่” เชียร์ไฟเซอร์นักหนา หากดูสหรัฐอเมริกา

ที่ฉีดไฟเซอร์เป็นหลัก และมีรัฐบาลทรัมป์และสาวกคิดแบบ “โทนี่”               

มี % ผู้เสียชีวิตถึง 0.29% ถ้าไทยติด 0.29% เหมือนกัน แทนที่จะเป็น 

0.0325% อย่างปัจจุบัน จะมีคนตาย (สไตล์การปกครองแบบทักษิณ) 

0.29%/0.0325 = 8.9 เท่า! คือยอดผู้เสียชีวิตของไทยอาจเป็นถึงกว่า 

200,000 คน! ไม่ใช่ 23,000 คนอย่างในปัจจุบัน

ไทยทนก็มองโดนัลด์ ทรัมป์ ทักษิณ ต้นแบบของนักธุรกิจ

การเมืองอย่างระมัดระวังเสมอมา 

การยุยงให้ฮ่องกงแตกแยกจากจีนเป็นการแทรกแซงกิจการ

ภายในของจีนอย่างไม่สมควร และการยุยงด้อยค่ารัฐบาลจากคนไทยที่

หนีโทษจำาคุกไปต่างประเทศก็ช่างไร้ราคาอย่างแท้จริง.

ไทยทน

ทั่

“การดำาเนินธุรกิจในเมืองไทยนั้น

 เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลมาก

ขึ้น เห็นได้จากเรื่องของโลจิสติกส์ คนไม่ไปเที่ยว 

ซื้อของออนไลน์ ทำาให้คลังสินค้าของลาซาด้าหรือ

ช้อปปี้เติบโตมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท 

แต่การที่จะตั้งคลังสินค้าในพื้นที่ หรือจังหวัด

ใดที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่มี ก็จะต้องศึกษาอย่าง

รอบคอบมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะจับมือ

กับบริษัทโลจิสติกส์เพื่อเสริมแกร่งสร้างการ

เติบโตให้กับบริษัทมากขึ้น”

ธุรกิจโรงงาน-คลังสินค้าปี65บูม

‘พรอสเพค’เร่งเครื่องขยายฐานสร้างอัตราการเติบโตต่อเนื่อง



ปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมานักลงทุนระยะส้ันหรือนักเก็งกำาไรใน

ตลาด คงจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดไปบทหนึ่ง ซึ่งคงจะต้องจดจำา

กันเป็นบทเรียนที่แสนแพง เพราะแค่วันเดียวที่ดัชนีตลาดดิ่งลง

เกือบ 34 จุด คิดแล้วมีการขาดทุนทันทีวันเดียวอย่างน้อยๆ 2% 

นั่นเป็นแค่ค่าเฉลี่ยในการขาดทุน แต่จริงๆ แล้วอยู่ที่ตัวหุ้น ซึ่งบาง

ตัวอาจดิ่งลงมากกว่า 5% คงต้องรู้สึกว่าขาดทุนมากเพราะใช้เวลา

แค่วันเดียว ซึ่งคนที่ขายออกไปในวันดังกล่าว คงจะคิดว่า “ดีที่

ขายได้” แต่วันถัดมาตลาดกลับปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20 จุด โดยหุ้น

จำานวนมากมีราคาดีดกลับทันที ทำาให้ยากที่นักลงทุนไทยจะกลับ

ตัวได้ทัน เพราะคงยังไม่คิดว่าตลาดจะกลับขึ้นได้จริง แต่เมื่อมาดู

ผลที่ออกว่าผู้ที่เข้ามาซื้อคือนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งวันก่อนหน้าเป็น

ผู้เทขายหุ้นอย่างมากกลับมาเป็นผู้ซื้อ เป็นการบอกชัดว่านักลงทุน

ต่างชาติไหวตัวทัน จึงรีบกลับมาโหมซื้อคืนทันที แทบจะพูดได้ว่าที่

ขายออกในวันก่อนทั้งหมดได้มีการซื้อกลับคืนมาเกือบ 80% ที่เหลือ

คงจะต้องดูวันต่อไป คือ วันนี้ ว่าจะยังมีการซื้อต่อหรือไม่ ดูแล้ว

เหมือนจะมองออกว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จึงมีการรีบตัดสิน

ใจทันที หากดูจากกรณีดาวโจนส์ที่มีการดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างมาก 

โดยบวกมาเป็นสถิติสูงสุดในรอบต้นปีนี้แล้ว ก็ทำาให้มองว่าตลาด

คงจะกลับมาได้จริง เพราะดูจากข่าวที่ออกมาว่าทุกฝ่ายเริ่มคลาย

ความวิตกกังวลกับวิกฤตยูเครน จึงทำาให้ตลาดดาวโจนส์พุ่งขึ้นแรง 

ไม่คิดอะไรก็คงคล้อยตามข่าวได้ แต่หากมาคิดกันให้ดีๆ กลับดูน่า

แปลก เพราะที่เคยวิตกกันมากคือ กลัวรัสเซียโจมตียูเครน แต่พอ

รัสเซียบุกโจมตียูเครนแล้ว กลับมาพูดว่า

คลายความวิตก ก่อนเกิดสงครามก็พูดว่า

น่ากลัว แต่พอเกิดสงครามกับบอกว่าไม่

น่ากลัว จึงดูแปลก แต่เป็นเรื่องของการ

คิดอย่างการเก็งกำาไรมากกว่า กรณีอย่าง

น้ีกลายเป็น Buy on Fact แทนท่ีจะ Sell 

on Fact การเก็งกำาไรก็เป็นอย่างน้ีเสมอ 

เปล่ียนได้ตลอดเวลา จึงต้องรักษาตัวเอง

ไม่มีใครช่วยได้ แต่สำาหรับการลงทุนคง

ไม่มีปัญหา เพราะสนใจแต่เรื่องพ้ืนฐาน

ของธุรกิจหรือหุ้นท่ีจะลงทุนเป็นสำาคัญ 

หากธุรกิจดีมีกำาไรสูง จ่ายปันผลมาก 

ประเมินราคาแล้วคุ้มค่าการลงทุนก็ลงทุน

ได้ทันที ย่ิงราคาหุ้นด่ิงลงก็ย่ิงน่าลงทุน 

เพราะจะเป็นราคาท่ีถูกบิดเบือน ความคุ้ม

ค่าจะย่ิงมีมากข้ึน ดีกับการลงทุน
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7เศรษฐกิจ

อพท.ผนึกยูเนสโกหนุนอาเซียนใช้ VMAST

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. 

เปิดเผยว่า อพท.ได้ร่วมกับองค์การยูเนสโก เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนผ่านระบบการประชุมทาง

ไกล ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 15 

แหล่งมรดกโลก และผู้เข้าร่วมประชุมจากแหล่งมรดกโลกและ

แหล่งท่องเที่ยวทั่วไป จำานวน 90 คน เพื่อสร้างการรับรู้ แลก

เปลี่ยนองค์ความรู้ และแนะนำาวิธีการใช้งานเครื่องมือการประ                                                                                    

เมินผลการบริหารจัดการนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวและ                                                                                 

แหล่งมรดกโลก หรือ VMAST  (Visitor Management, Assess 

ment and Strategy Tool) ในการจัดการแหล่งมรดกโลกของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน ทั้งการ

จัดการนักท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจ พร้อมเตรียมขยายผลไปสู่ระดับเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป

SCN โชว์กำาไรสุทธิปี 64 โต 59%  

นายฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สแกน 

อินเตอร์ หรือ SCN เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 

มีกำาไรสุทธิ 69 ล้านบาท เติบโต 59.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

สำาหรับในปี 2565 นี้ คาดสามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก

ราคาน้ำามันที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ความต้องการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสามารถรับรู้รายได้ต่อ

เนื่องจากการชนะประมูลสัญญาในหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปีที่ผ่านมา นอกเหนือไปกว่านั้นยังมีธุรกิจน้องใหม่ อย่าง

ธุรกิจกัญชงที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

สำาคัญให้กับบริษัทได้ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอา 

ทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ที่มีแผนเปิดดำาเนินการเชิง

พาณิชย์เฟส 2 เพิ่มขึ้นได้ในปีนี้อย่างแน่นอน

จี้ SPRC เยียวยาผลกระทบจากน้ำามันหก 

รายงานจากกรมเจ้าท่า (จท.) ได้เร่งรัดให้บริษัท สตาร์ 

ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด (มหาชน) (SPRC) ดำาเนินการขจัด

คราบน้ำามันดิบรั่วไหลฯ เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด รวมถึง

การดำาเนินการฟื้นฟู ชดเชย และเยียวยา โดยอาศัยอำานาจตาม

ข้อ 10 (5) และ (8) ของระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำาเนื่องจากน้ำามัน พ.ศ.2547 ประกอบ

กับข้อ 13 ของแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำาเนื่องจาก

น้ำามันแห่งชาติ ตลอดจนติดตามผลการดำาเนินการชดใช้ค่าเสีย

หาย โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งแรกวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่าน

มา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจัด

เตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วน จึงทำาให้ภาพรวมของการจ่าย

เงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว 

‘เอปัสฯ’ ผุด 4 โปรเจ็กต์ยักษ์เจาะตลาดพัทยา

นายเฉลิมพล โขนแจ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เอปัส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำากัด กลุ่มผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในโซนพัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดเผย

ว่า ในปี 2565 ทางกลุ่มบริษัทเอปัสฯ ได้วางแผนการพัฒนา

โครงการใหม่ประมาณ 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 

3 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยเปิดตัว

ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ส่วนอีกโครงการจะเปิดตัวในไตรมาส 2 

ปีนี้ เป็นคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ครึ่ง คือ โครงการ

อารมณ์ หาดจอมเทียน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยทุก

โครงการที่พัฒนามีจุดเด่นทำาเลที่ตั้งและการออกแบบโปรดักต์ที่

ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บิ๊กตู่คิกออฟมาบตาพุดเฟส3

ดันฮับขนส่งทางน้ำาอาเซียน-เร่งเครื่องพัฒนาอีอีซี 

นายธนกร วังบุญคงชนะ                                                     

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ได้ติดตามความ

คืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงเป็น                                                  

ส่ วนหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อน

นโยบายที่สำาคัญของรัฐบาล 

เพื่อเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น                                      

ต่อนักลงทุน โดยในวันที่ 28 

ก.พ.2565 นายกรัฐมนตรีมี

กำาหนดเป็นประธานเปิดโครง 

การ ระยะที่ 3 ที่สำานักงานท่า                                  

เรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง ผ่านระบบออนไลน์  

สำาหรับการพัฒนาโครง 

การดังกล่าวนั้น เพื่อจัดเตรียม

โครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการ

ขนส่ งทางน้ำ าสนับสนุนภาค

อุตสาหกรรมและรองรับการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก หรืออีอีซี โดยจะ

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

และเพิ่มความจุในการขนถ่าย

ก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลว

ให้บริการรูปแบบท่าเทียบเรือ

สาธารณะมี เนื้ อที่ ประมาณ 

1,000 ไร่   เป็นท่าเรืออุตสาห 

กรรมที่มีขนาดใหญ่และทันสมัย

มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ครบวงจร สามารถรองรับเรือ

บรรทุกขนาด 264,000 DWT 

เปิดให้บริการ 12 ท่า ซึ่งเป็น

ท่าเรือสาธารณะ 2 ท่า และ

ท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า 

“ท่ า เ รื ออุ ตสาหกรรม

มาบตาพุด เป็นโครงสร้างพื้น

ฐานที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี รองรับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมี

และเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก 

อุตสาหกรรมพลังงาน (น้ำามัน

และก๊าซ) ก่อให้ประโยชน์ทั้ง

ในมิติเศรษฐกิจ ได้แก่ การเป็น

ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและ

โลจิสติกส์ทางน้ำาของอาเซียน

สู่เศรษฐกิจนานาชาติ และการ

บินสู่ประตูการค้า รวมทั้งทำาให้

เกิดการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น 

การจ้างงานและสร้างรายได้ให้

กับชุมชน” นายธนกรกล่าว

รายงานข่ าวจากกระ 

ทรวงคมนาคมแจ้งว่า ในวันที่                                 

9 มี.ค.2565 นายศักดิ์สยาม ชิด                                  

ชอบ รมว.คมนาคม จะลงพ้ืนที่

ติดตามความคืบหน้าโครงการ

ก่อสร้างทางยกระดับบนทาง 

หลวงหมายเลข 35 (ถนนพระ                                                

ราม 2) ช่วงต่างระดับบางขุน 

เทียน-เอกชัย และก่อสร้างทาง                                              

หลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมาย                                                      

เลข 82 สายทางยกระดับบาง                                               

ขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-                                                    

บ้านแพ้ว รวมถึงโครงการทาง

พิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วง 

แหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร 

พาณิชย์หนุนดิจิทัลวิลเลจ

ปั้น20ชุมชนขายออนไลน์

โดยสรุปแล้ว นักลงทุนคลายความวิตก โดยเฉพาะนักลงทุน

ต่างชาติกลับมาซื้อ มีนัยสำาคัญกับตลาดมาก ได้บอกมาแล้วว่าแค่

เศรษฐกิจไทยโตดี ธุรกิจมีกำาไรสูง ยิ่งได้ราคาน้ำามันที่สูงมาเพิ่มกำาไร

ของธุรกิจพลังงาน จะทำาให้หุ้นบลูชิปในตลาดแทบทั้งหมดมีแนว

โน้มดี อนาคตสดใส การลงทุนจะเกิดความคุ้มค่ามากแน่นอน.

 หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

PTT การที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกยังคงผันผวนในระดับ

สูง มีผลกับผลประกอบการของธุรกิจพลังงานอย่างมาก โดยเฉพาะ

ธุรกิจน้ำามันจะมีผลกระทบสูง โดยเมื่อราคาน้ำามันปรับสูงขึ้น ธุรกิจ

จะมีกำาไรเพิ่มมาก ดังนั้น ไม่ต้องแปลกใจที่ธุรกิจอย่าง PTT ซึ่งเป็น

ธุรกิจขนาดใหญ่และมีบริษัทในเครือมากมายในกลุ่มพลังงานและ

ปิโตรเคมีจะมีผลประกอบการดี มีกำาไรเพิ่มสูง เพราะบรรดาธุรกิจ

ในเครือจะส่งผลกำาไรที่ทำาได้กลับมารวมที่ PTT นั่นเอง และผลจาก

ราคาน้ำามันในปี 2565 ยังคงอยู่ในทิศทางบวก จนมีการประเมิน

ว่าราคาจะทะลุ 100 ดอลลาร์ได้ เท่ากับจะทำาให้ PTT จะมีกำาไรดี

ในปี 2565 ไปด้วย การลงทุนระยะยาวของ PTT จึงน่าสนใจมาก 

เพราะมองว่าจะได้ความคุ้มค่าในการลงทุนมากยิ่งขึ้น เมื่อกลับไปดู

ผลกำาไรของ PTT ในปี 2564 ที่ผ่านมา จะพบว่ามีกำาไรสูงขึ้นมาอยู่

ที่ 108,363.41 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากปี 2563 มากถึง 186.94% 

หรือกำาไรเพิ่มเกือบ 2 เท่าตัว จึงไม่แปลกที่ราคาหุ้น PTT จะมีการ

ขยับสูงขึ้น เพราะเมื่อมาคำานวณราคาหุ้นจากผลกำาไรในปี 2564 

ที่มีกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.79 บาท เพียงใช้ค่าพีอี 12 เท่าคำานวณ 

จะได้ราคาที่ 45.48 บาท แต่ยังพบว่าราคาหุ้นซื้อขายในตลาดอยู่

แค่ 39 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีกมากถึง 16.62% โดยได้รับ

เงินปันผลในระดับสูงที่ 5.13% ด้วย ดูแค่นี้ก็สามารถสรุปได้แล้ว

ว่า PTT ยังน่าลงทุนมาก แต่ที่ดูดีต่อไปคือปี 2565 ผลจากราคา

น้ำามันที่ยังยืนอยู่ระดับสูงและยังมีทิศทางที่จะสูงขึ้นไปอีก 

โดยได้รับปัจจัยหนุนจากเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมาก ทำาให้

สามารถประเมินได้ว่าปี 2565 PTT คงจะมีกำาไรมากกว่า

ปี 2564 ด้วย จุดนี้ที่ทำาให้การลงทุนใน PTT ยิ่งได้รับความ

คุ้มค่ามากกว่าเดิม จึงน่าลงทุน 

SCC ธุรกิจการก่อสร้างในปัจจุบันนับว่ามีงาน

ก่อสร้างที่มากขึ้นจากเดิม เพราะ 2 ปีที่ผ่านมาโครงการ

ต่างๆ มีการชะลอไปบ้าง ทำาให้งานอาจเพิ่มไม่มาก แต่

หลังจากโรคระบาดเริ่มชะลอตัวและมีการใช้วัคซีนมา

ป้องกันโรคได้มากขึ้น ทำาให้หลายๆ ประเทศที่มีการใช้

มาตรการล็อกดาวน์ต่างก็เริ่มทยอยปลดล็อกและมีการ

คิดว่าจะต้องอยู่กับโรคให้ได้ต่อไป ให้มองโรคระบาดที่

เกิดเป็นโรคประจำาท้องถิ่น จึงไม่มีมาตรการล็อกดาวน์มา

ใช้กันอีก แต่อาจยังมีการเข้มงวดในการตรวจสอบและ

ควบคุม ทำาให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำาเนินการได้ตามปกติ 

ส่งผลให้งานการก่อสร้างมีเพิ่มมากขึ้น จึงมีผลดีกับการ

ใช้วัสดุก่อสร้างเพิ่มตาม

ไปด้วย จึงพบว่านับจาก

ปีก่อน 2564 ธุรกิจวัสดุ

ก่อสร้างเริ่มกลับมามีกำาไร

สูงขึ้น และน่าจะมีกำาไรดี

ต่อเนื่องในปี 2565 นี้ด้วย 

เมื่อสภาวการณ์ต่างๆ 

เริ่มคลี่คลาย เมื่อมาดูที่ 

SCC จะพบว่าปี 2564 ที่

ผ่านมาธุรกิจเริ่มกลับมา

มีกำาไรมากขึ้น จากเดิม

ที่มีกำาไรแค่ 3 หมื่นกว่า

ล้านบาทต่อปี มาปีกลาย 

2564 กำาไรได้เพิ่มมาอยู่ระดับ 47,173.99 ล้านบาท จึงมีกำาไรต่อ

หุ้นที่ 39.31 บาท เมื่อมาประเมินราคาหุ้นด้วยค่าพีอี 12 เท่า จะได้

ราคาที่ 471.72 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 388 บาท จึงมี 

up side ได้อีกถึง 21.58% และน่าจะได้เงินปันผลในระดับ 3.87% 

ด้วย ทำาให้ SCC ยังสามารถเลือกลงทุนได้ดี

TTA ธุรกิจขนส่งทางเรือมีอนาคตสดใสมากข้ึนนับจากปี 2564 

ท่ีผ่านมาอย่างมาก พบว่าหลายๆ บริษัทเดินเรือมีผลกำาไรสูงข้ึนมาก 

เพราะมีการส่งออกสินค้าอย่างมากมาย ทำาให้ค่าระวางเรือเพ่ิมสูงข้ึน 

จึงกลายเป็นธุรกิจท่ีโดดเด่นในผลประกอบการอย่างชัดเจน ท้ังๆ ท่ี 

2 ปีก่อนธุรกิจยังจมปลักอยู่กับการขาดทุน จึงเป็นธุรกิจท่ีน่าจับตาใน

การเข้าลงทุน เพราะนอกจากจะได้ผลกำาไรจากส่วนต่ำาของราคาหุ้น

แล้ว ยังจะได้เงินปันผลในระดับสูงอีกด้วย ดูอย่าง TTA ในปี 2563 

ธุรกิจยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่มากถึง 1,944.60 ล้านบาท 

ทำาให้มองหุ้นไม่น่าสนใจ แต่มาปีกลาย 2564 กลับพลิกมามีกำาไรสูง

อย่างมาก เพราะการส่งออกของไทยท่ีเพ่ิมสูงอย่างโดดเด่น และการ

ขนส่งทางเรือได้รับความนิยมสูงกว่าการขนส่งทางด้านอื่นๆ จึงพบว่า 

TTA ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ก็ทำากำาไรได้แล้วถึง 2,333.84 

ล้านบาท ดีกว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 ท่ียังขาดทุนสูงกว่า 2,054 

ล้านบาทอย่างมาก โดยเฉพาะไตรมาส 3 มีกำาไรเพ่ิมสูงมาก จาก

เดิมท่ีมีกำาไรในไตรมาส 2 530.32 ล้านบาท ก็มีกำาไรเพ่ิมมาอยู่ระดับ 

1,614.40 ล้านบาท ดังน้ัน แม้ไตรมาส 4 จะทำากำาไรได้เพียง 1,000 

ล้านบาท รวมตลอดปี 2564 ก็จะมีกำาไรรวมสูงกว่า 3,300 ล้านบาท

ได้ คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นจะได้ท่ี 1.811 บาท เมื่อมาคำานวณราคาหุ้น

ด้วยพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคาท่ี 18.11 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาด

ยังอยู่แค่ 10.10 บาท จึงมี up side ได้มากถึง 79.31% เพียงจ่าย

เงินปันผลในระดับ 25% ของกำาไรก็ยังจะได้ผลตอบแทนในระดับ 

4.46% ท่ีควรมองต่อไปคือ TTA มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีท่ี 10.98 บาท 

สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดด้วย จึงน่าลงทุน.

ราชดำาเนิน • “นายกฯ” ดีเดย์ 28 ก.พ. คิกออฟท่าเรือมาบตาพุด

เฟส 3 เร่งเครื่องพัฒนาอีอีซี หนุนฮับขนส่งทางน้ำาอาเซียน ด้าน 

“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่ 9 มี.ค.นี้ ตรวจความคืบหน้ามอเตอร์เวย์

บ้านแพ้วและด่วนพระราม 3

ดึงเทคโนโลยี

ลดต้นทุนผลิต

อัปเกษตรไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

87,772.73

25/2/65

1,679.90
+17.18

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,475.43 7,252.80 -777.37
 7,804.87 8,044.62 -239.75
 39,326.96 36,849.66 2,477.30
 34,165.47 35,625.65 -1,460.18

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.06 32.78
ยูโร 35.90 36.67
ปอนดสเตอรลิง 42.63 43.81
เยน (100 เยน) 27.64 28.46
หยวนจีน 4.83 5.23
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,300 29,400
ทองรูปพรรณ 28,773 29,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ส่งเสริม • นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เป็น

ประธานเปิดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ เรื่อง ตลาดและการประกอบธุรกิจด้านการค้าสำาหรับ

สินค้าส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มท่ีทำาจากเส้นใยและผลิตจากใยกัญชง “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชงไทย สู่ตลาด

โลก” ภายใต้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำาจากเส้นใยและ

ผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก. 

คาดโครงการท้ังหมดจะเปิดให้

บริการในปี 2567-68.

ไทยโพสต์ • นายณัฐพล รัง 

สิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาห                                   

กรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เปิด

เผยว่า ในปี 2565 ดีพร้อมได้ดำา                                          

เนินงานภายใต้ นโยบาย “DIProm 

CARE: ดีพร้อม แคร์” เพื่อส่ง

เสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

ให้ตอบโจทย์ความต้องการใน

ทุกมิติ ล่าสุดกรมจึงได้จัดทำากิจ                                       

กรรม ดีพร้อมพัฒนาผลิตภาพ                                                 

ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาห 

กรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

การวิสาหกิจชุมชน นักธุรกิจ

เกษตร เข้าถึงเทคโนโลยีโดรน 

รวมทั้งยกระดับกระบวนการ

ผลิตจากเกษตรกรรมสู่เกษตร

อุตสาหกรรม โดยนำาเทคโนโลยี

โ ด รนสำ า ห รั บ ก า รผลิ ต เ ชิ ง

อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือ

หนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและช่วยให้เพิ่มผลผลิต

ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนมี

การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อ

วิ เคราะห์การบริหารจัดการ 

วางแผนการผลิตและดูแลรักษา

ได้อย่างเหมาะสม 

ดังน้ี 1.การประเมินสุขภาพ      

พื ชที่ เ พาะปลู ก โดย ใช้ ภ าพ                                         

ถ่าย (NDVI) จากดาวเทียม                                                                           

เพื่ อประเมินข้ อมู ลพื้ นฐาน                                        

ก่อนการปรับปรุง 2.การสนับ 

สนุ น ในการทดลองพัฒนา 

อาทิ การส่งทีมโดรนเกษตร

เพื่ อทำ าการฉีดพ่นสารเสริม

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต 

โดยหลังการฉีดพ่นระยะเวลา

หนึ่งแล้ว จะทำาการประเมิน

ผลการพัฒนาปรับปรุ ง โดย

ภาพถ่าย NDVI และ 3.ผู้เข้า 

ร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงผล

ของเทคโนโลยีที่ ได้ทดลองใช้

ต่ อการพัฒนาในด้ านต่ างๆ                          

อาทิ การลดต้นทุนการผลิต                             

การเพิ่มความรวดเร็วในการ                                   

ดำาเนินงาน การเพิ่มประสิทธิ 

ภาพความสม่ำาเสมอของการ

เจริญเติบโตของพืชผล จาก

การประเมินด้วยเทคโนโลยี

ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งจะช่วย                                     

ลดต้นทุนการผลิต และสามารถ

เข้าถึงได้ทุกพื้นที่.

ไทยโพสต์ • พาณิชย์เตรียมเข็น

อีก 20 ชุมชน ลุย “โครงการดิจิทัล 

วิลเลจ” ชูเทคโนโลยีช่วยเพิ่มราย

ได้ สร้างงานให้กับผู้ผลิตสินค้าชุม                                           

ชน พร้อมปักหลักขายผ่านแพลต 

ฟอร์มยอดนิยม ช้อปปี้-ลาซาด้า

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผย

ว่า กรมได้ติดตามผลการดำาเนิน

โครงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ออนไลน์ (ดิจิทัล วิลเลจ บาย ดีบีดี)                                                  

ตั้งแต่ปี 62-64 โดยใช้ต้นแบบหมู่    

บ้านเถาเป่า หรือเถาเป่าโมเดล

ของจีน ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย                               

เพิ่มรายได้ ให้กับผู้ผลิตสินค้าชุม 

ชนด้วยการผลักดันเข้าสู่การค้า

ออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันสามารถผลัก

ดันให้เกิดชุมชนต้นแบบได้แล้ว

รวม 34 ชุมชนทั่วประเทศ แยก

เป็นปี 62 จำานวน 5 ชุมชน ปี 

63 จำานวน 15 ชุมชน และปี 64 

จำานวน 14 ชุมชน ซึ่งสามารถ

ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ

ชุมชน และช่วยในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในระดับฐานรากได้จริง 

เพราะสามารถเพิ่มรายได้ ให้กับ

ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์เฉลี่ย

อย่างน้อย 10% ต่อปี และเพิ่มราย

ได้ตั้งแต่หลักหมื่นบาท แสนบาท 

และมากกว่า 5 แสนบาทต่อเดือน

โดยในปี 2565 กรมกำาลังอยู่

ระหว่างการร่วมมือกับสำานักงาน

พาณิชย์จังหวัด ทำาการสำารวจ

ศักยภาพชุมชน โดยมีเป้าหมายใน

ปีนี้ 20 ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีชุมชน

ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 ชุมชน

ทั่วประเทศ โดยเมื่อได้รายชื่อแล้ว 

และกรมจะเข้าไปช่วยฝึกอบรม

และพัฒนาให้คนในชุมชนมีองค์

ความรู้ด้านการทำาธุรกิจออนไลน์ 

การพัฒนาสินค้า การทำาคอนเทนต์ 

การถ่ายภาพออนไลน์ การทำาแพ็ก

เกจจิ้ง ตลอดจนการเล่าเรื่องราว

ให้สินค้าและบริการ และจะช่วย

จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 

อินโฟกราฟิกและการผลิตหนังสั้น 

(ไวรัลคลิป) เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์

เด่นและเรื่องเล่าของแต่ละชุมชน

นอกจากนี้ จะช่วยเชื่อมโยง

กิจกรรมการสร้างโอกาสทางการ

ตลาดให้แก่สินค้าชุมชนผ่านช่อง                                           

ทางออนไลน์ โดยการนำาไปจำา 

หน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่

เป็นท่ีนิยม เช่น ช้อปป้ีและลาซาด้า                                        

และผ่านช่องทางออนไลน์อื่น เช่น 

เฟซบุ๊ก รวมถึงช่องทางออฟไลน์

อื่นๆ โดยมีผลการดำาเนินการที่

ประสบความสำาเร็จ เช่น การจัด

ทำาแคมเปญ “สุขใจซื้อของไทย” 

(www.shopee.co.th/dbdonline) 

ซึ่งรวมสินค้าจากชุมชนต้นแบบ 

(ของดีออนไลน์ บาย ดีบีดี) สรุป

ยอดจำาหน่ายตั้งแต่ มี.ค.2563–

ส.ค.2564 รวม 5,673,947 บาท.

คลายความกังวล ดาวพุ่ง ตลาดทะยาน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

กออกแบบกราฟฟิกคลื่นลูกใหม่ลงพื้นที่ค้นหาอัตลักษณ์ 

ภูมิปัญญา งานช่างฝีมือของชุมชนต่างๆ ใน จ.หนองคาย มา

เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม

โดนใจผู้บริโภค และสามารถใช้สอยได้จริง สร้างเม็ดเงินให้กับชุมชน 

นางเกษร กำาเหนิดเพ็ชร รองผู้อำานวยการสำานักงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สศร.

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟฟิก ปีที่ 

7) โดยคัดเลือกนักศึกษา 5 ทีม เพื่อไปพัฒนาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์

ชุมชนของ 5 ชุมชนใน จ.หนองคาย โดย 3 ทีมจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้แก่ “ทีม Fight Hundred” ลงพื้นที่ชุมชนบ้านไชยา, “ทีม NoSleep 

NoWork” ที่ชุมชนบ้านดงป่าเปลือย, “ทีมขบวนการเหมียว เหมียว” ที่

ชุมชนบ้านวังน้ำามอก ส่วนอีก 2 ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ได้แก่ “ทีมอรุ่มเจ๊าะ” ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก และ “ทีม

ทาคูมิ” ที่ชุมชนบ้านสีกาย 

“นักศึกษาทุกทีมต่างมุ่งมั่นตั้งใจลงพื้นที่เก็บข้อมูล ค้นหาอัต

ลักษณ์ ภูมิปัญญา งานช่างฝีมือของแต่ละชุมชนอย่างละเอียด และได้

รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากชาวบ้านเพื่อนำามาใช้ประกอบ

แนวคิดในการพัฒนาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนจัดทำาตรา

สัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับชุมชนสามารถนำาไปใช้ได้

จริง เป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ โดยจะ

ประกาศผลภายในเดือน มี.ค.นี้” นางเกษรกล่าว 

ด้านทีมนักออกแบบ น.ส.กัญญาวีร์ วิลามาศ และ น.ส.อภิรดี 

อรัณยะนาค จาก “ทีมเหมียว เหมียว” ร่วมกันเล่าว่า เราได้ออกแบบ

สินค้าและบริการของชุมชนบ้านวังน้ำามอก ได้แก่ โคมไฟพาแลง กระเป๋า

ย่าม และวิถีชุมชนแบบ สองล้าน สองเวียง เป็นการผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมของชาวล้านนากับล้านช้าง ซึ่งลายผ้าแตกต่างจากที่อื่น เช่น 

ลายน้ำาโขง ลายดอกไม้ เอกลักษณ์ของที่นี่คือโคมไฟและดอกจำาปา

ลาว นำามาออกแบบสติกเกอร์เป็นโลโก้ ป้ายสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ให้

ผลิตภัณฑ์ สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน 

ส่วน 2 สาวกราฟฟิก น.ส.ปริฉัตร ศรีเจริญ และ น.ส.พัณณิตา 

ประสงค์แสนสุข จาก “ทีมอรุ่มเจ๊าะ” กล่าวว่า จุดเด่นของบ้านโพธิ์

ตาก คือ วัฒนธรรมการต้อนรับแบบวิถีไทยพวนของชุมชนที่เข้มแข็ง 

ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสานไม้ไผ่ ถั่วคั่วทราย และ

ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ข้าวฮางงอกและข้าวเม่า เป็นต้น เราได้ประยุกต์นำา

ภาษาไทยพวนมาใช้ เช่น สติกเกอร์ที่ติดบรรจุภัณฑ์ของถั่วคั่วอ่านเป็น

ภาษาไทยพวนว่า “ลั่วแค่” แปลว่า “คั่ว” ส่วนผลิตภัณฑ์ทอผ้า ออกแบบ

ภาพคนกำาลังทอผ้าและมีคำาพูดประกอบว่า “ลอแท หล้าแผ้” แปลว่า 

“ทอผ้า” เป็นต้น เพื่อสร้างการจดจำา พร้อมเพิ่มคู่สีสร้างอัตลักษณ์ให้กับ

ชุมชน ได้แก่ สีกรมท่า สีส้ม สีขาวและสีครีม ตลอดจนสาธิตการทำาบล็อก

สกรีนลงบนเสื้อ กระเป๋าและผ้าทอเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายสร้าง

ความประทับใจผู้มาเยือน ชุมชนสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่อยอดได้

นักกราฟฟิกรุ่นใหม่เปลี่ยนโฉมสินค้าชุมชนให้ปัง

ฮึ่ม!โรงเรียนดังรับนร.ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะเด็ดขาด
ต้องยึดความสามารถเป็นหลักยันเด็กทุกคนมีที่เรียนแน่นอนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา                                                                 

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศปฏิทินรับ

นักเรียน ประจำาปีการศึกษา 2565 โดย

ก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 12-15 

กุมภาพันธ์ 65 จับฉลาก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

65 ประกาศผลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 65 

รายงานตัววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 65 และ

มอบตัววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 65 ประถมศึกษา

ปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 65 

จับฉลากวันที่ 5 มีนาคม 65 ประกาศผลวัน

ที่ 5 มีนาคม 65 รายงานตัว 5 มีนาคม 65 

มอบตัววันที่ 12 มีนาคม 65 มัธยมศึกษาปีที่ 

1 รับสมัครวันที่ 9-13 มีนาคม 65 สอบคัด

เลือกวันที่ 26 มีนาคม 65 ประกาศผลวันที่ 

30 มีนาคม 65 รายงานตัววันที่ 30 มีนาคม 

65 จับฉลากวันที่ 1 เมษายน 65 ประกาศ

ผลจับฉลากและรายงานตัววันที่ 1 เมษายน 

65 มอบตัววันที่ 2 เมษายน มัธยมศึกษาปี

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง แข่งขันสูง รับนักเรียนปี 65 ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะเด็ด

ขาด ยึดหลักโปร่งใส ตรงไปตรงมา คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถแท้จริง ยันเด็กทุกคน

มีที่เรียนแน่นอน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เชื่อโควิดไม่กระทบรับนักเรียน เพราะมีประสบการณ์

เผชิญสถานการณ์มา 2 ปีแล้ว

ที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกับสมัครวันที่ 9-13 

มีนาคม 65 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 65 

ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 65 และรายงาน

ตัววันที่ 31 มีนาคม 65 มอบตัววันที่ 3 

เมษายน 65 และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมศึกษา

ภูมิภาค รับสมัครวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 65 

สอบคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม 65 ประกาศ

น.ส.กนกพร น่วมเจิม และ น.ส.วรัญญา เนตรบุญ จาก “ทีมทา

คูมิ” เล่าว่า ทีมออกแบบโลโก้ส่งเสริมอัตลักษณ์จากตำานานเล่าขานของ

หมู่บ้านสีกายให้เป็นที่จดจำา ทั้งยังพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าและบริการ

ของชุมชน ได้แก่ หมอนสมุนไพร ลูกประคบ แจ่วบอง และปลาร้าฟู 

เน้นใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนให้มากที่สุด ในชุมชนทอผ้าขาวม้านำามา

ออกแบบเป็นกระเป๋าใส่หมอนสมุนไพรแทนถุงพลาสติก สร้างการจดจำา

สินค้าชุมชนบ้านสีกาย ส่วนปลาร้าฟูกับแจ่วบอง ออกแบบให้ใช้กล่อง

พลาสติกสุญญากาศ ช่วยเก็บกลิ่นและถนอมอาหาร นำามาใส่ในกระติ๊บ

สานผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยพัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนทั่วถึง

และสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

น.ส.ชมัยพร ธัญญเจริญ และ นายธราเทพ อนันสลุง จากทีม 

Fight Hundred” กล่าวว่า จุดเด่นของชุมชนบ้านไชยา คือ ภูมิปัญญา

การจักสานและการทอผ้าที่มีอัตลักษณ์สืบทอดรุ่นสู่รุ่น จึงออกแบบ

สัญลักษณ์ของสินค้าชุมชนนำาลายหมี่นาคน้อยที่กลุ่มทอผ้าและคุณแม่

บุญล้อมคิดค้นขึ้นภายใต้ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค

มาดัดแปลงให้เป็นลวดลาย ส่วนป้ายแท็กราคาใส่เรื่องเล่าสินค้าและวิถี

ชุมชนเพิ่มความรู้ให้กับผู้ซื้อด้วย นอกจากนี้ยังนำาหลักการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์สอดแทรกในวิถีชีวิตของชุมชน ทำาให้นักท่องเที่ยวได้รับความ

เพลิดเพลินและได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนตามฐานต่างๆ 

นักออกแบบรุ่นใหม่ นายธีร์ทัศน์ เจียรธีระกูล และ นายสมศักดิ์ 

บุตรสอน ทีม “No sleep No Work” บอกว่า ได้รับผิดชอบการออกแบบ

โลโก้และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่าเปลือย ทั้ง 

“กล้วยร้อยภู” ลูกประคบ “ไพรสบาย” และไม้กวาด “ฟอยดอกหญ้า” 

นอกจากนี้ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ให้ชุมชนนำาพิมเสนและ

การบูรมาผสมกับสมุนไพรพื้นบ้านทำายาดมสมุนไพรจำาหน่าย.

จัดประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ปี 65 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะ

กรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2565 จัดประกวดวรรณกรรม

รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำาปี 2565 ประเภทเรื่องสั้น และบท

กวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ชิงโล่รางวัลพานแว่น

ฟ้า ของประธานรัฐสภา เงินรางวัลรวม 680,000 บาท โดย

เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 เม.ย.2565 

หลักเกณฑ์ส่งผลงานเปิดโอกาสให้นักเขียนทั้งมืออาชีพ

และมือสมัครเล่นมีส่วนร่วม โดยเรื่องสั้นต้นฉบับผลงานต้อง

เป็นภาษาไทย ปีนี้เป็นปีแรกที่อนุโลมให้ผู้ต้องขังในเรือนจำา

หรือทัณฑสถานสามารถเขียนผลงานส่งด้วยลายมือตัวบรรจง

ได้ (ไม่เกิน 10 หน้า) ส่วนบทกวีส่งผลงานได้ทั้งการพิมพ์

ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเขียนด้วยลายมือ กรณีเป็นบท

กวีฉันทลักษณ์แบบแผน มีความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวี

รูปแบบอื่นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ จะประกาศราย

ชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรองในเดือน มิ.ย. และประกาศ

รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในเดือน ก.ค. ประกาศผล

ตัดสินเดือน ส.ค. ติดตามข่าวสารได้ที่ www.paliament.go.th/

phan และ Facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า”

นิทรรศการ ‘วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน’

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม สถาบันไทยคดีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. จัด

นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน” ระหว่าง

วันนี้-25 มี.ค.65 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน เพื่อการสงวน

และรักษาการแสดงโขนของไทย 

ซึ่งได้รับการจารึกชื่อเป็นรายการ

ตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่

จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของ

องค์การยูเนสโก โดยนำาหัวโขน 

และศิราภรณ์ ตลอดจนเครื่อง

โขนและเครื่องประดับ ทั้งของ

โบราณ และที่สร้างสรรค์ขึ้น

ใหม่มาจัดแสดง เช่น ผ้าห่มนาง

กรองทองของมูลนิธิส่งเสริม 

ศิลปาชีพฯ หัวโขนหนุมานหน้ามุก หัวโขนกุมภกรรณโลหะ ผ้าห่ม

นางโบราณ เครื่องโขนต้นแบบของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 

(ศิลปินแห่งชาติ) ฉาก และผลงานของครูและศิษย์วิทยาลัยเพาะ

ช่าง และโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เป็นต้น สนใจเข้าชมฟรี.

ผลวันที่ 12 มีนาคม 65 รายงานตัววันที่ 15 

มีนาคม 65 มอบตัววันที่ 21 มีนาคม 65 นั้น

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ในส่วนการ

รับนักเรียนในปีการศึกษานี้ของ ม.1 และ ม.4               

ตนขอฝากให้ โรงเรียนทุกแห่งมีการดำาเนิน

การที่โปร่งใสและเป็นธรรม อย่าให้มีการเรียก

รับเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียนเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด 

โดยเฉพาะโรงเรียนดังที่มีอัตราการแข่งขัน

สูง ซึ่งการรับนักเรียนจะต้องดำาเนินการอย่าง

ตรงไปตรงมา และคัดเลือกผู้เข้าเรียนที่มี

ความรู้ความสามารถ โดยยืนยันว่าเด็กทุกคน

จะมีที่เรียนอย่างแน่นอน เพราะนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เราจะไม่ทิ้งใครไว้

ข้างหลัง เนื่องจากผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าถึง

ระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม

“สำาหรับการรับนักเรียนในช่วงสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น ยังคงยึด

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

อย่างเคร่งครัด ซึ่งตนคิดว่ากระบวนการรับ

นักเรียนไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเรา

เผชิญกับวิกฤตมาแล้วกว่า 2 ปี และสามารถ

รับมือกับการรับนักเรียนได้อย่างแน่นอน” 

นางสาวตรีนุชกล่าว.

นั

มอบเครื่องผลิตออกซิเจน • “มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้การดำาเนินงานของ “มาดามแป้ง” 

นางนวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำานวน 25 เครื่อง แก่ 

4 โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลน

ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดจากการรับมือสถานการณ์ โควิด-19 โดยมี ร้อยเอกหญิงชญาดา หนี

พาล กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมอบ พร้อมด้วย นพ.ศุภพงศ์ ไชยมงคล ผู้อำานวย

การ รพ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และ พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำานวยการ รพ.อ่างทอง รับมอบเมื่อ

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 28 เมืองไทยประกันภัย. 

กรมแพทย์ร่วมกับมธ.เปิดหลักสูตร‘การแพทย์แม่นยำา’

สาธารณสุข • กรมการแพทย์จับมือ มธ.เปิด

หลักสูตรการแพทย์แม่นยำารักษา ป้องกันโรค

ความผิดปกติของยีน รองรับมิติใหม่ทางการ

แพทย์ และยกระดับการสร้างองค์ความรู้ ความ                                                                 

ถนัดในการวิเคราะห์ ให้แก่แพทย์และบุคคล

ทั่วไป มาตรฐานเทียบเท่าสากล หวังให้ไทย                                                               

เป็นผู้นำาทางด้านสุขภาพในภูมิภาค ลงทะเบียน

ได้ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ใน 4 หลักสูตร และเปิด

อบรมอีกรอบ 10 มี.ค.

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี

กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทางกรมการแพทย์ 

โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ ได้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการ

แพทย์แม่นยำา เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มความรู้

ให้แก่ประชาชนในมิติใหม่ของระบบสาธารณ 

สุขในประเทศไทย โดยการแพทย์แม่นยำาเป็น                                                           

แนวทางใหม่ในการรักษาและป้องกันโรค ที่

คำานึงถึงความผิดปกติของยืน สภาพแวดล้อม 

และวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ปัจจุบันถือว่า

การแพทย์แม่นยำากำาลังเป็นตัวเปลี่ยนแปลง

การวิจัยทางคลินิกและชีวการแพทย์ การ

ดูแลสุขภาพ แนวความคิดและมุมมองเพื่อ                                                            

ประโยชน์ในการปรับปรุงสุขภาพของประชาชน

และลดค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุข  

สำาหรับการแพทย์แม่นยำาถือว่าเป็น 

“Disruptive Technologies หรือคลื่นลูกที่สาม

ของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

เกิดขึ้นหลังจากการถอดรหัสพันธุกรรม และ

มีต้นทุนถูกลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่าน

มา ประกอบกับการมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยว

กับกลไกของการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดพลาดของ

รหัสพันธุกรรม ทั้งในระดับ DNA RNA และ

โปรตีน ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด

ข้อจำากัดในการปรับตัวของระบบการดูแล

สาธารณสุข

นพ.สมศักดิ์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อ

เตรียมการกับการรองรับมิติใหม่ทางการแพทย์

นี้ จึงต้องยกระดับความสำาคัญในการสร้างองค์

ความรู้ ความถนัดในการวิเคราะห์ โดยการ

วางแผนเนื้อหาและการจัดอบรม (Education 

&  raining) ในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากร

ทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อปรับพื้น

ฐานความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และมี

มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งยังมี

เป้าหมายที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นผู้นำาในภูมิภาค

ด้านการแพทย์ ซึ่งกรมการแพทย์มีภารกิจ

หลักในการพัฒนาวิชาการด้านการบำาบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยมีการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

ให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์เฉพาะทาง จึง

มีความจำาเป็นที่จะต้องเร่งการสร้างบุคลากร

ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ โดยปัจจัยทางพันธุ 

กรรมเป็นหนึ่งในแกนหลักสำาคัญในการพัฒนา

ระบบสาธารณสุขไทย

ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี 

(มธ.) กล่าวว่า มธ. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประชาชน มีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาเพื่อ 

Upskill และ Reskill ทักษะองค์ความรู้ให้กับ

ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มธ.ศูนย์พัทยา ซึ่งอยู่ภายใต้

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะ

เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือ Medical 

Hub ทั้งทางด้านระบบบริการทางการแพทย์

แบบดิจิทัล และศูนย์กลางทางการรักษาแบบ

มุ่งเป้าเชิงสุขภาพ หรือ Precision Health ต่อ

ไปในอนาคต

“จากหลักการดังกล่าว กรมการแพทย์ 

โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ เห็นควรให้มีการพัฒนาหลัก 

สูตรฝึกอบรมด้านการแพทย์แม่นยำาร่วมกับ 

มธ. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร

ทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อนำาความ

รู้ความสามารถด้านการแพทย์แม่นยำาที่ ได้

ศึกษามาให้บริการแก่ผู้ป่วย” ศ.เกศินีกล่าว

ทางด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ทั่วไปที่ ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เข้ามา

อบรมได้นั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมี

คุณสมบัติจบปริญญาตรี ความรู้ที่ได้จากการ

อบรมจะเป็นความรู้พื้นฐานด้านการแแพทย์

แม่นยำา สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการ

ดูแลคนป่วย ที่อาจเป็นคนในครอบครัว และ

เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อต้องปรึกษาราย

ละเอียดในการดูแลผู้ป่วยกับแพทย์ที่ให้การ

รักษา ส่วนความรู้การแพทย์แม่นยำาระดับ

สูง ผู้เข้าอบรมจะต้องมีความรู้ทางการแพทย์ 

หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์

รศ.เกศินีกล่าวอีกว่า การสร้างหลักสูตร

สำาหรับการแพทย์แม่นยำา จำานวน 4 หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตร์ที่ 1 Basic Genetics and 

Precision Medicine, หลักสูตรที่ 2 Genetic 

Counselor for Precision Medicine, หลักสูตร

ที่ 3 Clinical Genetics and Genomics 

for Precision Medicine และหลักสูตรที่ 4 

Laboratory in Genetics and Genomics 

for Precision Medicine โดยสามารถเริ่มลง

ทะเบียนได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ

เริ่มอบรมในวันที่ 10 มีนาคม 2565 สำาหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ty/3sxPUH หรือ 

E-mail: athaiyakul@gmail.com.

ออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าชุมชนโพธิ์ตากให้ดูสวยงาม ไอเดียเก๋นำากระติ๊บข้าวเหนียวมาใส่ปลาร้าบอง สร้างเอกลักษณ์

ทีมทาคูมินำาผ้าขาวม้าชุมชนมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์

นักกราฟฟิกทีม Fight Hundred ออกแบบสัญลักษณ์

สินค้าผ้าทอบ้านไชยา

เปลี่ยนโฉมสินค้าไม้กวาดฟอยดอกหญ้าให้ โดนใจมากขึ้น
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11บันเทิง

ว่าต้องมีอะไรบนเรือ”

นี่..เป็นการสันนิษฐานของใครต่อใครที่ผมได้ยิน-ได้ฟัง

ในห้วง 2-3 วันมานี้ จากกรณีการเสียชีวิตของดารา

สาว “แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์” และทุกครั้งที่เข้าหู ผมก็จะ

ถามกลับ..

แล้วมันอะไรล่ะ? ซึ่งคำาตอบก็จะคล้ายๆ กัน.. “ไม่รู้ แต่

มันต้องมีอะไรแน่”!

คือ..สรุปทุกคนไม่เชื่อ ดาราสาวลื่นตกจากเรือขณะนั่ง

ฉี่ แต่จะมีเหตุการณ์อะไรบนเรือ ด้วยไม่เห็นกับตา จึงได้แต่

มโน หรือจินตนาการกันไปตามความรู้สึกของแต่ละคน!

สำาหรับผมเชื่อเต็มร้อย “แตงโมเสียชีวิตเพราะขาด

อากาศหายใจจากการจมน้ำา” ตามผลชันสูตรเบื้องต้นของ

แพทย์นิติเวช รพ.ตำารวจ

หรือจะมีใครไม่เชื่อ..หือ? และเชื่ออีกว่า.. “ชุดที่

แตงโมสวมใส่อยู่เป็นลักษณะบอดี้สูท ไม่น่าจะมีการปัสสาวะ 

เพราะหากจะปัสสาวะจะต้องถอด ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำาบาก”

ซึ่งยาก-ลำาบากแค่ไหนอย่างไรนั้น ผม-ผู้ชายอาจจะ

ไม่รู้ หรือแม้จะพอรู้ก็คงไม่ได้ลึกซึ้งเท่ากับผู้หญิง และถ้าจะฟังผู้

หญิงใครสักคนอธิบายลักษณะบอดี้สูท 

ผมเห็นว่า ควรจะอ่านจากโพสต์นี้ที่ “สยามรัฐออนไลน์” 

ได้นำามารายงานอีกทอด เพราะนอกจากจะเป็นผู้หญิงแล้ว เธอยัง

เป็นนักกฎหมายอีกด้วย

ผมหมายถึงคุณศรัณยา หวังเจริญสุข หรือ “ทนายนิด้า” น่ะ! 

เธอโพสต์ข้อความ.. “เห็นสภาพเรือแล้ว ไม่รู้ว่าแตงโมสนิทกับคนบน

เรือทุกคนเบอร์ไหนถึงไปนั่งยองฉี่เสียภาพลักษณ์ดาราดังขนาดนี้

กอปรกับต้องปวดท้องฉี่หนักมากขนาดไหนถึงรอเข้าฝั่งไม่ทัน 

จำาต้องตรงนี้ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ ชุดที่ใส่นี่เห็นไม่ชัด แต่ว่าถ้าเป็นบอดี้

สูท ต้องถอดตั้งแต่ด้านบนลงมา

นั่นหมายความว่าถ้าจะฉี่ตรงนั้นต้องโชว์ตั้งแต่นมของ

คนใส่ แล้วแตงโมใส่ชุดเปิดหลัง จากภาพมองไม่เห็นสายเสื้อใน

เลย สันนิษฐานว่าอาจจะมีแค่ซิลิโคนปิดตรงจุด แต่จะไม่ได้ปิดเต้า

แน่นอน

ดังนั้นตอนจะฉี่ต้องลากชุดลงมา เอาง่ายๆ คือว่าต้องแก้ผ้า

หมดเลย โดยปกติแค่ปวดนิดๆ ก็ต้องบอกให้ขับเรือหาท่าเทียบแล้ว 

ร้านอาหารริมน้ำาเยอะแยะ

หลายคนบอกว่าบอดี้สูทแกะกระดุมตรงเป้าได้ นิด้าไม่รู้ว่า

ชุดนี้แกะได้ไหม แต่มันมีทั้งที่แกะได้และไม่ได้นะคะ ไม่ใช่ว่าทุกชุด

แกะได้

ถ้าแกะได้ก็มีเรื่องน่าคิดแค่ว่าแตงโมจะฉี่ตรงนี้เนี่ยนะ แต่ถ้า

ชุดแกะไม่ได้ บางคนบอกว่าก็แหวกข้างขาเอาได้

ความเห็นนิด้าคือ ถ้าขากว้างสักนิดนึงพอแหวกได้ค่ะ แต่ถ้า

ความกว้างของขากางเกงไม่มี กางเกงแนบพอดีต้นขา ชุดไม่ยืด และ

ไม่ได้สั้นเสมอ… ไม่น่าจะแหวกได้ค่ะ

เว้นแต่ขากางเกงจะเว้าสูงเป็นรูปทรงแบบกางเกงใน ตู้

เสื้อผ้าทนายนิด้ามีทุกแบบที่ว่ามา ส่วนตัวเรียกมันว่า ชุดเ-ี่-วยาก

ถ้าพนักงานสอบสวนอยากได้ข้อมูลไปประกอบสำานวน ยินดี

ลองให้ดูได้ทุกแบบเลยค่ะ”

ครับ..อ่านแล้วก็พอจะนึกภาพออก พอๆ กับที่ชักเริ่มจะมอง

เห็นทางไปของคดีนี้ ยิ่งทนายนิด้าบอกว่า..

“ส่วนตัวมองว่าผู้เกี่ยวข้องบนเรือกำาลังปกปิดความจริงกัน

อยู่ ข้อเท็จจริงเรื่องไปปัสสาวะแล้วตกเรือก็ดูไม่เมกเซนส์อย่างหนัก

หน่วง และก่อให้เกิดประเด็นซักค้านอย่างสนุกสนานแน่นอน

ซึ่งเชื่อว่าฝ่ายโจทก์จะสามารถทำาลายน้ำาหนักข้ออ้างประเด็น

นี้ของฝ่ายจำาเลยได้อย่างไม่ยากว่ามีการฉี่จริงหรือไม่”

ยิ่งให้ระทึกในฉับพลัน!.

‘บอดี้สูท’จะพิสูจน์ความจริง?

“กู

มจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ หรือ 

ONEE โชว์ตัวเลขรายได้รวม 5,436 

ล้านบาท โกยกำาไรสุทธิกว่า 828 ล้าน

บาท โดยมีอัตราการเติบโต 31% จากปี 2563 

ตอกย้ำาความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เบอร์ต้น

ธุรกิจสื่อบันเทิงครบวงจร

โดย บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ จำากัด (มหาชน) หรือ ONEE ผู้นำาธุรกิจสื่อ

และความบันเทิงแบบครบวงจรของประเทศไทย 

เปิดเผยถึงภาพรวมของผลการดำาเนินงานบริษัท

ในช่วง Q4 (ต.ค.-ธ.ค.2564) ที่ผ่านมา ยังคงมี

ความแข็งแกร่งและปรับตัวได้ดี แม้ต้องเผชิญ

กับสถานการณ์ โควิด-19 รวมไปถึงกระแส 

Social Disruption แต่การกลับมาออกอากาศของ

ละครกระเช้าสีดายังคงแรงเป็นอันดับ 1 ของ

อุตสาหกรรมใน Q4 ด้วยเรตติ้งสูงสุด 6.84 และ

ละครภูผาผีคุ้ม ที่ขึ้นแท่นละครค่ำาอันดับ 1 ใน

เดือน ธ.ค.2564 ด้วยเรตติ้งสูงสุด 5.33 ทำาให้เรต

ติ้งช่วงไพรม์ไทม์ของช่อง ONE 31 อยู่ในกลุ่ม 

Top 3 ของประเทศด้วยเรตติ้ง 2.34 และในปี 

65 นี้ ละคร 1 ทุ่มก็ยังคงครองแชมป์ละครเรตติ้ง

สูงสุดเป็นอันดับ 1 นับตั้งแต่ละครเรื่องโนรา

สะออน และส่งไม้ต่อความแรงมาที่ ทายาท

พันธุ์ข้าวเหนียว ที่ออกอากาศไปไม่กี่ตอนก็

คว้าเรตติ้งสูงสุดถึง 5.32 เรตติ้งจากกลุ่มผู้

ชมทีวีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ (15+NW) 

ข้อมูลจาก Nielsen Media Research 

Thailand

นอกจากนี้ การคว้าสิทธิ์ในการนำาซี

รีส์ยอดฮิตระดับตำานานอย่าง F4 ซีรีส์ฟอร์ม

ยักษ์เรื่องดังตลอดกาล ที่ประสบความสำาเร็จ

สูงสุดทั่วทั้งเอเชียต่อเนื่องยาวนาน มาสร้าง 

เป็น F4 Thailand เวอร์ชันไทย โดยได้ทีมนัก

แสดงนำาสุดฮอตอย่าง ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน 

เมธวิน, นานิ หิรัญกฤษฎิ์ และดิว จิรวรรตน์ 

ที่นอกจากจะได้รับความนิยมจากผู้ชมแล้ว 

ยังสร้างรายได้ถล่มทลายจากทั้งในและต่าง

ประเทศ และยังมีคอนเทนต์ที่ไปสร้างชื่อเสียง

ให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจกับซีรีส์ เด็กใหม่ ซีซั่น 

2 ที่กวาด 3 รางวัลจากเวทีใหญ่ในระดับสากล

มาครองได้สำาเร็จ อาทิ รางวัลสุดยอดซีรีส์ยอด

เยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Best Asian TV Series 

จากงาน Asia Contents Awards 2021 ที่

ประเทศเกาหลีใต้ เป็นการตอกย้ำาความสำาเร็จ

ของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และแสดงถึง

ศักยภาพความเป็นคอนเทนต์ครีเอ

เตอร์ระดับชั้นนำาของอุตสาหกรรม

บันเทิง ที่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ชมทุกโมเดลอย่างครบวงจร 

ผ่านการเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์ม

ทั้งด้านออฟไลน์และออนไลน์

ในขณะที่แผนการดำาเนิน

งานในปี 2565 นี้ กลุ่มบริษัทฯ ยัง

คงมุ่งมั่นและโชว์ศักยภาพในด้าน

การผลิตละคร, ซีรีส์, รายการ

วาไรตี้ระดับพรีเมียม โดยมีคอน

เทนต์เด็ดๆ ที่จะมอบความสุขให้

แฟนๆ ได้ชมกันอย่างครบรส อาทิ ละครแฟนตาซี

ฟอร์มยักษ์ สิเน่หาส่าหรี ที่กำาลังได้รับกระแสตอบ

รับอย่างดีเยี่ยม, ละครโรแมนติกดรามา เวลา

กามเทพ, ละครดรามาเข้มข้น พิษรักรอยอดีต รวม

ถึงละครรักโรแมนติก จันทร์กลางใจ ซึ่งจะมีการ

ทำาการตลาด simulcast ในประเทศจีน, ละครดรา

มาเข้มข้น เรื่อง ใต้หล้า กับการรับบทบาทครั้ง

สำาคัญของต่อ ธนภพ, ละครสายรุ้ง และละครดง

ดอกไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีซีรีส์คืนนับ

ดาว นำาแสดงโดย ไบร์ท วชิรวิชญ์, ใหม่ 

ดาวิกา, ซีรีส์ Devil Sister แอ๊บร้าย                

ให้นายไม่รัก นำาแสดงโดย วิน เมธ

วิน, มิน พีชญา, ซีรีส์ซุป’ตาร์กับ

หญ้าอ่อน และซีรีส์สุดฮิตอย่าง Club 

Friday The Series  Love Seasons 

Celebration ด้วยคอนเทนต์ที่หลาก

หลายทั้งหมดนี้ยังได้ทัพซูเปอร์สตาร์

ระดับแม่เหล็กของเมืองไทย อาทิ 

ป้อง ณวัฒน์, ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก, 

ฌอห์ณ จินดาโชติ, บี น้ำาทิพย์, มารี 

เบิร์นเนอร์, คริส หอวัง, ตรี ภรภัทร, 

เฟิร์น นพจิรา, ฟิล์ม ธนภัทร, ปราง                                           

กัญญ์ณรัณ, พุฒ พุฒิชัย, กรีน อัษ 

ฎาพร, นิว ฐิติภูมิ, ใบเฟิร์น อัญชสา, 

แซมมี่ เคาวเวลล์, พ้ิงค์ก้ี สาวิกา, พิม 

พิมประภา, เกรซ กาญจน์เกล้า, ไบร์ท  

นรภัทร ฯลฯ มาผนึกกำาลังให้ เดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ คือผู้นำาในด้านการผลิตคอนเทนต์

บันเทิงที่ครองใจผู้ชม

ด้าน ข่าวช่อง ONE ปีนี้จัดกระบวนทัพปรับ

กลยุทธ์ใหม่ ด้วยการรวมพลคนข่าวคุณภาพทั้ง

เบื้องหน้า-เบื้องหลังที่คร่ำาหวอดในทุกสนามข่าว 

ก้าวสู่การเป็นสำานักข่าว One News กับนโยบาย

ผลิตรายการข่าวด้วยความน่าเชื่อถือ เจาะลึก เข้า

ถึงผู้ชม ด้านสื่อวิทยุก็อัดแน่นด้วยคอนเทนต์ใหม่ๆ 

ที่ขนมาเอาใจแฟนๆ ทั้งในส่วนของ RADIO คลื่น 

EFM, GREEN WAVE และ Online Stations ทั้ง 

4 คลื่น Chill, Hot wave, White Pop, Cassette 

ที่เสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่แกะกล่องตลอดทั้ง 7 วัน 

พร้อมทำาการบุกตลาด TV ด้วยการส่งซีรีส์ใต้

บ

าวประกาศทางบัญชีอินสตาแกรมท่ี

มีการเวริฟายด์ ผ่านการตรวจสอบ

แล้วของแรปเปอร์ชื่อดัง Snootie 

Wild ประกาศข่าวเศร้าเมื่อช่วงค่ำาวันเสาร์ว่า 

ตอนนี้เขาได้สิ้นใจแล้ว ซึ่งเป็นการโพสต์อัป

เดตภายหลังจากทีมของศิลปินผิวสีรายนี้ซึ่ง

โดนยิงเข้าที่คอ เมื่อวันศุกร์

Snootie Wild ได้รับการยืนยันว่า

เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันเสาร์ หลังจากโดน

ลั่นกระสุนเข้าที่คอ มีการโพสต์ภาพขึ้นอิน     

สตาแกรมของแรปเปอร์ชาวอเมริกัน พร้อม

กับคำาบรรยายภาพเป็นการไว้อาลัยให้กับ

ศิลปินผู้ล่วงลับ ระบุว่า “Gone in body, but 

your NAME & LEGACY will live forever! 

#TeamYayo4LifeW”

ข่าวเศร้านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลัง

จากมีรายงานว่ากำาลังต่อสู้เพื่อยื้อชีวิตของตัว

เอง หลังจากถูกยิงเมื่อวันศุกร์

ตามรายงานข่าวในอเมริกา แรปเปอร์

วัย 36 ถูกพบอยู่ในรถ SUV ซึ่งตกอยู่ในคูน้ำา

ในเมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส เมื่อวันศุกร์ อ้างว่า

ศิลปินคนดังกล่าว 

โดนยิงเข้าที่คอ แต่

ตามรายงานของทีม

ของเขาบอกว่าเขา

ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่

เสียชีวิต

ABC13 

รายงานผ่านโซ                       

เชียลมีเดียของ 

Snootie บอกว่า 

“Snootie is not 

DEAD! But he is 

fighting for his life”

พร้อมกับ

ย้ำาว่า ด้วยความ

เคารพต่อครอบครัว

ของเขา กรุณาอย่า

ได้แชร์ข่าวใดๆ ที่ไม่

ได้สื่อสารผ่านบัญชีที่เป็นออฟฟิเชียลของเขา

“Out of respect for the family, 

please refrain from sharing anything that 

is not communicated through his official 

accounts. Thank you.”

มีรายงานว่า ตำารวจรีบไปยังที่เกิด

เหตุหลังจากได้รับแจ้งผ่าน Shotspotter 

Program ว่ามีเหตุยิงกัน

จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ 

Snootie Wild หรือชื่อจริงคือ LePreston 

Porter ได้รับการทำา CPR ในที่เกิดเหตุก่อนที่

จะถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาล 

เหตุการณ์ในตอนนั้น 

สื่อนอกยังให้ข่าวที่ไม่ตรง

กันนัก มีหญิงคนหนึ่ง

ในเหตุการณ์อ้างว่า 

Snootie Wild เดิน

มาแล้วหันปลาย

กระบอกปืนมาที่เธอ 

ซึ่งเธอบอกกับตำารวจ

ว่า เธอทำาได้แค่วิ่งหนี

จากนั้นก็ได้ยิงเสียงปืน

ดังขึ้นหนึ่งนัด

อันท่ีจริงแล้วเหตุการณ์

ดังกล่าวถูกจับภาพไว้ได้โดยกล้องใน

ละแวกน้ัน ซ่ึงจะช่วยในการสืบสวนหาสาเหตุ

ท่ีแท้จริงได้ว่าเป็นการทำาปืนล่ันหรือมีใครก่อเหตุ 

หมอที่เข้าทำาการรักษาได้พูดไว้ก่อน

การเสียชีวิตของเขาว่า โอกาสที่จะรอดแค่ 

50/50 ก่อนจะที่ศิลปินดังจะสิ้นใจในเวลาต่อ

มาในวันเสาร์

มีแฟนเพลงจำานวนมากเข้าไปโพสต์

ข้อความไว้อาลัย

ให้กับ Snootie 

Wild ซึ่งเป็นที่

รู้จักจากซิงเกิล

แรก Yayo ซึ่ง

ความสำาเร็จ

ครั้งนั้นช่วย

เปิดทางสู่เส้น

ทางสายนี้อย่าง

สวยงามเมื่อ 8 

ปีที่แล้ว 

นับเป็นความสูญ

เสยีอกีครัง้สำาหรบัชาว

แรป โดยในปี 2021 

เมื่อปีที่แล้ว แค่ปี

เดียวมีแรปเปอร์

ดังๆ เสียชีวิตไปนับ

สิบคนแล้ว ได้แก่ 

DMX หัวใจ

วายเฉียบพลัน เมื่อ 6 

เมษายน 2021 คาดว่า

เสพยาเกินขนาด 

Black Rob หัวใจล้มเหลว 

เสียชีวิตเมื่อ 17 เมษายน หลังมีปัญหา

สุขภาพที่เรื้อรังมานาน  

Shock G ใช้ยาเกินขนาด เสียชีวิต 

22 เมษายน

Lil Loaded จากไปเมื่อ 31 

พฤษภาคม สาเหตุการเสียชีวิตไม่สามารถ

ระบุได้

Biz Markie มีโรคแทรกซ้อนจากเบา

หวาน เสียชีวิต 16 มิถุนายน

Gift of Gab มีปัญหาด้านสุขภาพ 

จากที่ไตล้มเหลวจนต้องเปลี่ยนไตเมื่อปี 

2020 เสียชีวิต 18 มิถุนายน 2021

Young Dolph คนน้ีเกิดท่ีเมมฟิสเหมือน

กันกับ Snootie Wild และเสียชีวิตด้วยวัยเท่า

กันคือ 36 ปี เมื่อ 18 พฤศจิกายน สาเหตุการณ์

เสียชีวิตเหมือนกันอีก คือถูกยิง บังเอิญมาก

Slim 400 โดนยิงเสียชีวิตเมื่อ 8 

ธันวาคม 

Kangol Kid เป็นมะเร็งลำาไส้ใหญ่ 

เสียชีวิต 18 ธันวาคม 

Drakeo The Ruler โดนแทงเสียชีวิต 

18 ธันวาคม.

interthaipost69@gmail.com

ข่

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

โต๊ะทำางาน เดอะซีรีส์ สุดจัดบริษัทป่วน ซึ่งเป็น

ออริจินอลซีรีส์ที่ต่อยอดมาจากรายการวิทยุคลื่น 

EFM ในส่วนของกลุ่มรายการวาไรตี้ รายการ The 

Golden Song ซีซั่น 4 ก็ยังคงได้รับการตอบรับ

ที่ดีจากผู้ชมอย่างเหนียวแน่น รวมไปถึงรายการ     

แฉ ยังคงยืนหยัด  ยืน 1 เป็นคอนเทนต์ที่สร้าง

เรตติ้งสูงสุดให้ช่อง GMM 25 ในส่วนของ                                                        

ACTS Studio ที่เนรมิตสตูดิโอใหม่เป็นอาคารมัลติ

ฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิศบิลดิ้ง, โรงพยาบาล, 

โรงแรม ที่สามารถถ่ายทำาได้อย่างสมจริง เหมาะ

กับการถ่ายทำาทุกรูปแบบ ส่วนในด้านการบริหาร

จัดการศิลปิน ก็มีโปรเจ็กต์ใหญ่ที่ต่อยอดความ

สำาเร็จมาจากคอนเทนต์รายการอย่าง LAZ iCON 

และ The Star Idol ที่เตรียมเดบิวต์เป็นศิลปิน 

พร้อมมีซิงเกิลใหม่เตรียมปล่อยออกมาให้แฟนๆ ได้

ฟังกันเร็วๆ นี้

ท้ังหมดน้ีคืออาวุธสำาคัญท่ีโชว์ศักยภาพ และ

แผนดำาเนินการขับเคลื่อนให้กลุ่มบริษัท เดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) หรือ ONEE เติบโต

ข้ึนอย่างต่อเนื่อง บนรากฐานของความม่ันคง. 

Snootie Wildสิ้นใจแล้วในวัย36

แพทย์ยื้อไม่ไหวหลังโดนยิงเข้าคอ

‘คุณบอย’ประกาศผลงานปี64

‘ONEE’กำาไรสุทธิพุ่ง828ล้านบาท
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ดร.ชาญวิทย เปดเผยวา จากที่ TED 

Fund ไดมุงดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน “แหลง

เงินทุนและองคความรู เพ� อพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให

เติบโตอยางยั่งยืน ยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ” ไดกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

สนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการรายใหม

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่ เป็นกลุ ่ม

เป้าหมาย ไดแก นิสิต นักศึกษา หรือผูที่จบการ

ศึกษาจากสถาบันการศึกษาไมเกิน 5 ป หรือ

บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 

หรือผูประกอบการ SMEs หรือ Startup โดย

มีผูประกอบการที่ไดรับทุนสนับสนุน แบงเปน

ชวงป 2561-2562 ใหการสนันสนุนทุนทั้งหมด 

199 โครงการใน 9 กลุมโครงการ มูลคากวา 

324 ลานบาท และชวงป 2563 จนถึงปจจุบัน 

ได ใหการสนับสนุนทุนในกลุมโครงการ TED 

Youth Startup โปรแกรม Ideation Incentive 

Program (IDEA) และโปรแกรม Proof of 

Concept (POC) ไปแลวกวา 300 โครงการ 

ดวยวงเงินสนับสนุนทุนกวา 224 ลานบาท

จากการใหทุนไดกอใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เห็น

ไดจากการทํางานตลอดระยะเวลา 5 ป ไดสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางตรงและ

ทางออม มีมูลคากวา 1,000 ลานบาท สําหรับ

การดําเนินงานตามแผนของ TED Fund ใน

ปงบประมาณ 2565 ไดตั้งเปาจะใหทุน TED 

Youth Startup โปรแกรม IDEA จํานวน 

150 โครงการ ภายใตกรอบวงเงิน 15 ลานบาท 

และทุน TED Youth Startup โปรแกรม POC 

จํานวน 75 โครงการ ภายใตกรอบวงเงิน 112.5 

ลานบาท ผานแนวทางการสรรหาผูประกอบการ

เพ� อขอรับทุนอุดหนุน 3 แนวทาง คือ 1. สรรหา

โดยการเปดรับสมัครตรงผาน TED Fund 

2. สรรหาโดยเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ

(TED Fellow) และ 3. สรรหาในกิจกรรม Road 

Show และการประกวดเวทีตาง ๆ ภายใตหลัก

การพิจารณาที่สําคัญคือ มีการพัฒนาธุรกิจ

บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ

ทางการตลาด สามารถตอยอดเชิงพาณิชย 

และสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีความ

ตองการพัฒนา ปรับปรุงหรือขยายผลดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลลัพธหรือผลผลิต

ท่ีชัดเจนภายในระยะเวลาท่ีรับการสนับสนุนทุน 

รวมถึงมีความพรอมในการรวมลงทุนใน

ลักษณะที่เปนงบประมาณ (In cash) ไมนอย

กวารอยละ 10% ของมูลคาโครงการ 

ผูที่สนใจไดแก นิสิต นักศึกษา หรือ

ผูที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไมเกิน 

5 ป หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือ

สถาบันวิจัย หรือผูประกอบการ SMEs หรือ 

Startup ดูรายละเอียดการขอทุนไดที่ เว็บไซต 

www.tedfund.most.go.th

TED Fund ตั้งเปามอบทุน ป 65 กวา 120 ลาน

หนุน ผูประกอบการรายใหมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565 

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

เปดงาน “เทศกาลนํ้ามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน” 

โดยความรวมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา และ 

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด  ณ ควอเทียร 

แกลเลอร่ี ช้ัน M ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร 

กรุงเทพฯ

ในการนี้  นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

กราบบังคมทูลฯ วัตถุประสงคการจัดงาน 

“เทศกาลน้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน” 

ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งที่ 3 โดยการจัดงานครั้งแรก

ไดจัดขึ้นเม� อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ 

ศูนยการคาสยามพารากอน และครั้งที่สอง

เม� อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนยการคา 

ดิ เอ็มควอเทียร ในครั้งนั้นยังคงใชช� อวา 

“เทศกาลน้ํามันเมล็ดชา ภัทรพัฒน” อีกทั้ง

ยังจัดอย่างงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ 

“เทศกาลน้ํามันเมล็ดชาสัญจร” ตอมาในป 

2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไดพระราชทานพระราชานุมัติใหเปลี่ยนช� อ

จากน้ํามันเมล็ดชาเปน “น้ํามันเมล็ดคามีเลีย” 

เพ� อใหมีความเปนสากลเพิ่มขึ้น และที่สําคัญ

คือลดความสับสนในกลุมผูบริโภคที่เขาใจวา

น้ํามันเมล็ดชาคือชาชงด� ม และนี่คือที่มาของ

การจัดงานภายใตช� อ “เทศกาลน้ํามันเมล็ด

คามีเลีย ภัทรพัฒน” ในครั้งนี้

จากนั้น นางสาวพลอยชมพู อัมพุช 

ผูจัดการใหญบริหารสินคาซุปเปอรมารเก็ต 

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด กราบบังคมทูลฯ 

ความรวมมือการจัดงานระหวางมูลนิธิชัย

พัฒนา และบริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 

วา “บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ไดทราบ

ถึงแนวพระราชดําริ และความเปนมาของ

น้ํามันเมล็ดคามีเลีย จึงพรอมสนับสนุน และ

เผยแพรคุณประโยชนของน้ํามันเมล็ดคามี

เลียใหเปนที่รู จักแกสาธารณชน โดยไดนํา

ผลิตภัณฑน้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน 

วางจําหน�ายที่ กูรเมต มารเก็ต ทุกสาขา 

อยางตอเน� องมากกวา 7 ป” ในการนี้ 

นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรอง

เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เบิกผูใหการสนับสนุน

การดําเนินงานเขารับพระราชทานของที่

ระลึกตามลําดับ 

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ไดพระราชทานเร� องเลา 

“น้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน” แก

ผูรวมงาน และทรงเปดงาน “เทศกาลน้ํามัน

เมล็ด คามีเลีย ภัทรพัฒน” พรอมทั้งทอด

พระเนตรนิทรรศการ “น้ํามันเมล็ดคามีเลีย 

ภัทรพัฒน” ซึ่งเปนหนึ่งในพระราชดําริ ที่

พระราชทานใหมูลนิธิชัยพัฒนา นําเมล็ดตน

ชานํ้ามันสายพันธุคามีเลีย โอลีเฟรา (Camellia 

oleifera) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มา

ศึกษาและทดลองปลูกในประเทศไทย เพ� อ

เป็นการฟื้นฟูสภาพป่า เสื่ อมโทรมและ

เปนการทดแทนปาไมท่ีถูกทําลาย ขณะเดียวกัน

สามารถสรางรายได ใหแกราษฎรในพื้นที่ 

รวมถึงสรางความตระหนักรูถึงคุณประโยชน

ของการดูแลรักษาปา

โดยนิทรรศการในครั้งนี้ ไดจัดแสดง

ในรูปแบบมัลติมีเดีย กับ 4 เร� องราว ประกอบ

ดวย History of Camellia Seed Oil from 

China : ความงามที่ฟาประทานตํานาน

วัฒนธรรมทองถ่ิน Passage Through Time : 

หนทางหม� นลี้ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

สูตนชาน้ํามันตนแรกในเมืองไทย ตนทาง

ผืนปา…ปลายทางนํ้ามันเมล็ดคามีเลีย : นํ้ามัน

ท่ี "หลอเลี้ยง" หัวใจของชุมชน จากความ

ยากจนสูความยั่งยืน จากเมล็ดชาน้ํามันสาย

พันธุคามีเลีย โอลีเฟรา สูผลิตภัณฑคุณภาพ 

จากนั้นทรงทอดพระเนตรบอรดนิทรรศการ

ที่ใหความรูเกี่ยวกับน้ํามันเมล็ดคามีเลีย อาทิ 

เร� องเลาของนํ้ามันเมล็ดคามีเลีย ประวัติศาสตร

อันยาวนาน ตํานานกลาวขานผานกาลเวลา

นับพันป, เหตุการณสําคัญแหงการเดินทาง

ของตนชาน้ํามันสายพันธุคามีเลีย โอลีเฟรา...

จ า ก เ ม ล็ ด สู ป า แ ล ะ ร า ย ไ ด สู ร า ษ ฎ ร ,  

เดอะมอลล กรุป 7 ปแหงความภาคภูมิใจที่

ไดเปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธและ

เปนชองทางการจําหน�ายน้ํามันเมล็ดคามีเลีย 

ภัทรพัฒน, คุณประโยชนมหัศจรรย น้ํามัน

เมล็ดคามีเลีย, สีธรรมชาติจากผืนปา สราง

คุณคางานหัตถกรรม ฯลฯ  

ในการน้ี ไดทอดพระเนตรรานพันธมิตร

ที่เขารวมงานฯ อาทิ กูรเมต มารเก็ต, ลูกไก

ทอง, Coffee Beans by Dao, การบินไทย 

รวมถึงรานคาในโซน Food Expo ที่บริเวณ

ควอเทียร อเวนิว ชั้น G และแบบจําลอง

เกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปดงาน “เทศกาลน้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน” ณ ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โอกาสนี้ ทรงปรุงอาหารโดยใชน้ํามันเมล็ด

คามีเลีย ภัทรพัฒน เปนสวนประกอบ ในเมนู 

“ทอดมันขาวโพด” โอกาสนี้ ไดทรงจําหน�าย

น้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน แกผูรวมงาน

และผูแทนรานคาที่ใชน้ํามันเมล็ดคามีเลีย 

ภัทรพัฒนเปนสวนประกอบในการปรุงอาหาร 

โดยประวัติของน้ํามันเมล็ดคามีเลีย 

ภัทรพัฒน นั้น เริ่มตั้งแตป 2547 สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน

พระราชดําริใหมูลนิธิชัยพัฒนา ดําเนินการ

ศึกษาและทดลองปลูกตนชาน้ํ ามันสาย

พันธุคามีเลีย โอลีเฟรา จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จากนั้นมีพระราชดําริใหจัดตั้ง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพ� อเปน

โรงงานผลิตน้ํามันจากเมล็ดชาน้ํามันสาย

พันธุคามีเลีย โอลีเฟรา และพืชน้ํามันชนิด

อ� นๆ ซึ่งโรงงานแหงนี้ ไดผลิตน้ํามันคุณภาพ

สูงสําหรับการบริโภคและนําไปเปนสวน

ประกอบของผลิตภัณฑตอเน� องอ� นๆ เชน 

เคร� องสําอาง เปนตน

การศึกษาและทดลองปลูกตนชา

น้ํามันสายพันธุคามีเลีย โอลีเฟรา ไดเริ่ม

ดําเนินการในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พื้นที่ทรงงาน) อันเน� องมาจากพระราชดําริ

เปนแหงแรก กอนที่จะขยายไปในพื้นที่บริเวณ

ใกลเคียงประมาณ 3,600 ไร คิดเปนตนชา

น้ํามันมากกวา 900,000 ตน ถือเปนการ

ฟื้นฟูสภาพป่า เสื่ อมโทรมและเป็นการ

ทดแทนปาไมที่ถูกทําลาย ขณะเดียวกัน

สามารถสรางรายได ใหแกราษฎรในพื้นที่ 

รวมถึงสรางความตระหนักรูถึงคุณประโยชน

ของการดูแลรักษาปา และสามารถอยูรวม

กับปาไดอยางเขาใจและพึ่งพิงกัน ซึ่งเปนไป

ตามพระราชดําริ “คนอยูรวมกับปา” ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อัน

จะนําไปสูวิถีแหงความสุข ความสมดุล และ

ความยั่งยืนในที่สุด

ในสวนของน้ํามันเมล็ดคามีเลียนั้น 

เปนที่รูจักในประเทศจีนนานกวา 1,000 ป 

มีประโยชนมากมายจนไดช� อวาเปน น้ํามัน

มะกอกแหงโลกตะวันออก เน� องจากมีองค

ประกอบของไขมันที่ดีตอรางกายไมดอยไป

กวาน้ํามันมะกอก และไมมีกรดไขมันทรานส 

ซึ่งทําใหรางกายสามารถดูดซึมวิตามินเอ 

ดี อี เค ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

น้ํามันเมล็ดคามีเลียยังมีกรดไขมันไมอิ่มตัว

สูง ชวยปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน 

โรคอัมพาต โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน 

และโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังอุดมไปดวยสาร

ตานอนุมูลอิสระ และสารคาเทชินซึ่งชวย

ยืดอายุการใชงานของน้ํามันใหนานขึ้น อีกทั้ง

น้ํามันเมล็ดคามีเลียมีจุดเดือดสูงมากกวา 

250 องศาเซลเซียส จึงทําใหสามารถนํามา

ประกอบอาหารไดหลากหลายวิธี ไมวาจะ

เปนการทอด การผัด การหมักหรือใชเปน

สวนผสมของน้ําสลัด น้ํามันเมล็ดคามีเลีย

ถือเปนน้ํามันที่ดีตอสุขภาพของคนทุกเพศ

ทุกวัย ปจจุบันน้ํามันเมล็ดคามีเลีย ไดรับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐานจากองคการอาหาร

และยา และมูลนิธิโรคหัวใจไดอนุญาตใหใช

ตราสัญลักษณ “อาหารรักษหัวใจ” ในสินคา

นํ้ามันเมล็ดคามีเลีย ภายใตตราสินคาภัทรพัฒน 

“เทศกาลนํ้ามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน” 

จัดขึ้นระหวางวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ ณ 

ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร กรุงเทพฯ ซึ่ง

ภายในงานไดแบงพื้นที่การจัดงานออกเปน 2 

โซน ไดแก ควอเทียร แกลลอรี่ ชั้น M  เปน

โซนนิทรรศการ รานคาในเครือมูลนิธิชัยพัฒนา 

และรานคา รานอาหารช� อดัง โดยในงานจะ

มีการเปดตัวผาไหมยอมสีจากเปลือกเมล็ดชา

น้ํามันสายพันธุคามีเลีย โอลีเฟรา หรือเมล็ด

คามีเลียครั้งแรกในประเทศไทย โดยฝมือการ

ทอจากกลุมเกษตรกรเครือขายโครงการศูนย

เรียนรูดานหมอนไหมแบบครบวงจร ของ

มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอบานเขวา จังหวัด

ชัยภูมิ 

และ ควอเทียร อเวนิว ชั้น G เปน

โซน Food Expo ซึ่งเปนครั้งแรกกับการ

จัดงานรวบรวมรานอาหารที่ใชน้ํามันเมล็ด

คามีเลีย ภัทรพัฒน ปรุงอาหาร พบกับการ

รังสรรคเมนูอรอยโดยเชฟช� อดัง อาทิ เชฟ

เปาเป เจสสิกา หวัง, เชฟเควส ชานิน จีมะ, 

เชฟแกว ปวีณนุช ยอดปรีชาวิจิตร, เชฟลี่ 

พรชนัน พัฒนาปญญาสัตย จากมาสเตอร

เชฟ ประเทศไทย และรานคาชั้นนํากวา 

50 ราน พรอมหลากหลายกิจกรรม และ

การสาธิตการปรุงอาหารสารพัดเมนูอรอย ที่

ปรุงจากน้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน 

โดยแบรนดอาหารชั้นนํา อาทิ สปาเก็ตตี้

แซลมอนกระเทียมพริกไทยนํ้ามันเมล็ดคามีเลีย 

ภัทรพัฒน โดย เชฟบัณฑิต วรมูล จาก

ธรรมชาติซีฟูด, ไกบานหมักน้ํามันเมล็ดคามี

เลีย ภัทรพัฒน บารบีคิว โดยเชฟกิตติ์ธนัตถ 

สกุลกัณณหาคา จาก BETAGRO, พาสตา

แฮมน้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน ผสม

พริกไทยดํา โดย เชฟพฤษวัฒน คงสาคร 

จาก TGM เปนตน

นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อน้ํามันเมล็ด

คามีเลีย ภัทรพัฒน ในราคาพิเศษไดภายในงาน 

โดยจําหน�ายน้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน 

จํานวน 3 ขวด ในราคา 500 บาท และ

เม� อซื้อน้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน ครบ 

1,500 บาท รับกระเปาผา จํานวน 1 ใบ 

ซึ่งเปนกระเปาที่ออกแบบและสั่งทําพิเศษ

เฉพาะงานนี้โดยเฉพาะ

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป แนะนํา “The Batman Bucket 

Set” และ “The Batman Tintub Movie Set” Special Bucket Set 

คอลเล็คชั่นลาสุด ที่แฟนคลับ “อัศวินรัตติกาล” ตองไมพลาดของ

สะสมเซ็ทพิเศษนี้ เห็นแลวจะอดใจไมอยู รีบซื้อเก็บเปนของสะสม

หรือซื้อเปนของฝากไดที่ โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กรุป หรือทางชองทางเดลิเวอรรี่ ไดแลววันนี้ และตองไมพลาดดู

หนังเร� องนี้ “The Batman” ไมไดสปอยหนัง แตบอกได คําเดียว 

“หนังสนุกมาก” เขาฉายในโรงภาพยนตร 3 มีนาคมนี้

The Batman Bucket 

Set 1 ชุด ประกอบดวย 

เดอะ แบทแมน บักเก็ต 

พรอมปอปคอรน ขนาด 

85 ออนซ น้ําอัดลม ขนาด 

44 ออนซ 1 แกว ราคาชุด

ละ 390 บาท สวนลูกคาที่

ซื้อผานชองทางเดลิเวอรรี่ 

รับ เดอะแบทแมน บักเก็ต 

พรอมปอปคอรนบรรจุ

ในถุงซิปล็อค น้ําอัดลม 

ขนาด 44 ออนซ 1 แกว 

ในราคาชุดละ 470 บาท

T h e  B a t m a n 

Tintub Movie Set 1 ชุด 

ประกอบดวย เดอะ แบทแมน ทินทับ พรอมปอปคอรน ขนาด 

130 ออนซ น้ําอัดลมขนาด 44 ออนซ 1 แกว ราคาชุดละ 300 

บาท สวนลูกคาที่ซื้อผานชองทางเดลิเวอรรี่ รับ เดอะ แบทแมน 

ทินทับ พรอมปอปคอรนบรรจุในถุงซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ 1 ถุง 

น้ําอัดลม ขนาด 44 ออนซ 1 แกว ราคาชุดละ 300 บาท

แฟนคลับ “อัศวินรัตติกาล” และ คนรักบักเก็ตเซ็ทตองไมพลาด 

รีบสะสมดวน! กอนสินคาหมด ไดที่ เคานเตอรจําหน�ายปอปคอรน

และเคร� องด� ม โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป แนะนํา Special Bucket Set คอลเลกชั่นลาสุด 

“The Batman Bucket Set” และ “The Batman Tintub Movie Set” แฟนคลับ “อัศวินรัตติกาล” ตองไมพลาด...ทั้ง ของสะสม และ หนังสนุกมาก

ทุกสาขา และทางชองทางเดลิเวอรรี ่ อาทิ 

Grab Food, Lineman, Food Panda, Air 

Asia Food และ Shopee Food ตั้งแตวันที่ 

1 มีนาคม 2565 เปนตนไป
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ศูนยวัฒนธรรมจีนแหงประเทศไทย 

ณ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชน

ชาวไทย-จีน และผูสนใจท่ัวไป รวมเฉลิมฉลอง

ในโอกาสครบรอบ 10 ป ศูนยวัฒนธรรมจีน

แหงประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร โดย

เปดสอนและจัดกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมจีนในดานตางๆ อาทิ ภาษาจีน 

การเขียนพูกันจีน ภาพวาดจีน ดนตรีพื้น

เมืองจีน นาฏศิลปจีน กังฟูจีน อาหารจีน 

การชงน้ําชาจีนและแพทยแผนโบราณจีน 

เปนตน ตลอดจนการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

เร� องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนในดานตางๆ 

และนิทรรศการการแสดงศิลปวัฒนธรรมซึ่ง

เปดใหผูสนใจทั่วไปศึกษาคนควาวัฒนธรรม

จีนไดมาอยางตอเน� อง โดยใหเปนศูนย

วัฒนธรรมจี นแห ง แ รกที่ ส า ธ า รณรั ฐ

ประชาชนจีนจัดตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ซ่ึงมุงเนนการเผยแพรวัฒนธรรม

จีนให เปนที่ รู  จักอยางแพรหลายยิ่ งขึ้น 

โดยทางศูนยจีนจะมีกิจกรรมและการจัดนิ

ทรรการ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรม

แขนงตางๆโดยเริ่มตั้งแตวันนี้ ไปจนถึงสิ้นป 

2565 ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2246-1666

บริติช เคานซิล เดินหนาสงเสริม

โอกาสทางการศึกษาและบทบาทดานอาชีพใน

แวดวง STEM ใหแกผูหญิง ผานการสนับสนุน

ทุนการศึกษา Women in STEM อยางตอ

เน� องเปนปที่ 2 สําหรับผูหญิงที่สนใจศึกษา

ตอระดับปริญญาโทและ Early Academic 

Fellowship สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร หรือ 

STEM ในมหาวิทยาลัย ณ สหราชอาณาจักร 

โดยในปการศึกษา 2565/66 นี้ มีทุนรวม

ทั้งสิ้นจํานวน 29 ทุน จาก 6 มหาวิทยาลัย

ชั้นนํา สําหรับผูหญิงใน 8 ประเทศ ไดแก 

ประเทศไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส และเวียดนาม โดย

ทุนดังกลาวเปนทุนเต็มจํานวนที่ครอบคลุม

คาเลาเรียน คาที่พักอาศัย คาใชจายสวน

บุคคล ตลอดจนคาใชจายพิเศษสําหรับผูที่มี

บุตร โดยจากผลสํารวจของ(UNESCO) พบ

วาปจจุบันทั่วโลกมีสัดสวนนักวิจัยเพศหญิง

ไมถึงรอยละ 30 และมีนักเรียน/นักศึกษา

หญิงเพียงรอยละ 30  ที่เลือกศึกษาตอระดับ

อุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับ STEM 

ผูสนใจสามารถติดตามรายละเอียดและ

สมัครเพื่อขอรับทุนได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.britishcouncil.

org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-

women-stem

“ฟวเจอรพารค” รวมกับกลุมเกษตรกร

ในจังหวัดปทุมธานีและสระบุรี เปด “ตลาด

ชุมชนขึ้นหาง” ทุกวันจันทร – อาทิตย ชั้น 2 

ศูนยการคาสเปลลแอทฟวเจอรพารค “ตลาด

ชุมชนขึ้นหาง” แหลงรวมสินคาดีมีคุณภาพ

จากเกษตรกรสงตรงถึงผูบริโภค  โดยศูนย

การคาฟวเจอรพารค ไดจัดพ้ืนท่ีฟรี เปนชองทาง

จําหน�ายใหกลุมเกษตรกรและชุมชนตางๆ ที่

อยูในจังหวัดปทุมธานี, สระบุรี และบริเวณ

ใกลเคียง นําสินคาผลิตภัณฑในชุมชน อาทิ 

ผักปลอดสารพิษ, ผลไมตามฤดูกาล มะยงชิด, 

มะพราวนํ้าหอม, มะมวงนํ้าปลาหวาน, ขนมไทย 

ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขาวเกรียบ

ปากหมอ, ผลิตภัฑณแปรรูปเพ� อสุขภาพ, 

ขาวสารออรแกนิค, งานหัตกรรม, สินคาทํา

มือตางๆ และอีกมากมาย มาจําหน�ายเปน

ประจําทุกวันจันทร – อาทิตย  และสามารถ

ใช โครงการคนละครึ่งไดอีกดวย อุดหนุน

สินคาชุมชนกับ “ตลาดชุมชนขึ้นหาง” ตลอด 

7 วัน ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย  ที่ชั้น 2  

ศูนยการคาสเปลลแอทฟวเจอรพารค

สถาบันการทูตและการตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาเกาะติดวิกฤต

สงครามรัสเซีย – ยูเครน ในวันจันทรที่ 28 

กุมภาพันธ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สตูดิ

โอ วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ กษิต ภิรมย อดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ, 

ศ.ดร.วีระ สมบูรณ คณบดีคณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต, สมปอง สงวนบรรพ 

คณบดีสถาบันการทูตและการตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต, ดร.จิราพร รวมพงษ

พัฒนะ อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รวมเสวนาในหัวขอดังกลาว ทั้งนี้ ผูที่สนใจ

สามารถรับชมถายทอดสดการเสวนาไดที่ 

https://www.facebook.com/RSUWisdom-

Media/หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ สถาบันการทูตและการตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ตอ 

4090

บริษัท โคเวย (ประเทศไทย) แบรนด

เคร� องกรองน้ําและเคร� องฟอกอากาศอันดับ 

1 จากประเทศเกาหลี จัดโปรโมชั่นสุดคุม 

เอาใจคนรักสุขภาพดวยการด� มน้ําสะอาดบน

มาตรฐานระดับโลก ลดจัดหนักกับนวัตกรรม

เคร� องกรองน้ํา 3 รุนลาสุด ทั้ง Coway Neo 

Plus, Coway G1 และ Coway Gracie ให

คุณและครอบครัวได้ดื่มน้ําสะอาดต่อเนื่อง

กันแบบ ไมอั้น ในราคาเริ่มตนเพียงเดือนละ 

690 บาท พรอมเลือกรูปแบบชําระคาบริการ

ที่สะดวกสบายเพียงตัด ผานบัตรเครดิต 

(Auto Credit) และรับสวนลดพิเศษจาก 

Trade-In (นําเคร� องเกามาแลกเคร� องใหม) 

ใหทุกคนเริ่มดูแลสุขภาพกันแบบคุมๆ ได

ตั้งแตวันนี้-28 กุมภาพันธ ที่ https://www.

facebook.com/CowayThailandOfficial/

posts/10159056359393778 หรือโทร.1421

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

แฟชั่นโชว     ดิษยา สรไกรกิติกูล ครีเอทีฟไดเร็กเตอรแบรนด DISAYA (ดิษยา) รวมกับ 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และ โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต จัดงาน “Disaya Vacationist 

X Banyan Tree Veya Phuket present Sailing to Positano Collection” แฟชั่นโชวเปดตัว

คอลเลกชั่น “Sailing to Positano”  พรอมโปรโมทการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมี นันทาศิริ 

รณศิริ ราวี ชานดราน ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ มารวมงาน ณ โรงแรม บันยันทรี เวยา 

ภูเก็ต 

แม็คโคร รวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชนของไทย เปดชองทาง

จําหน�าย ผาน “SMART LOCAL SHOP by DBD”     แม็คโคร โดย ศิริพร เดชสิงห 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานการส� อสารองคกร บริษัท สยามแม็คโคร จับมือกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดย ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

รวมสรางโอกาสใหผลิตภัณฑชุมชนไทย ขยายชองทางจําหน�ายของดีพื้นถิ่น ภายใตแนวคิด 

“SMART LOCAL SHOP by DBD” ณ ลานเอนกประสงค กระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ แม็คโคร  

พรอมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ ไมวาจะเปน สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

สินคาพื้นถิ่นไทย ผานแม็คโครสาขาตางๆ รวมถึงในรูปแบบออนไลน ทั้งทางเว็บไซตและแอป

พลิเคชั่น ตลอดจนการจัดกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจกับผูประกอบการรายยอย เพ� อยกระดับ

มาตรฐานผูผลิตสินคาพ้ืนถ่ิน สูการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ตอกยํ้าการเปนแพลตฟอรมแหงโอกาส 

เพ� อสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสรางมูลคาเพิ่มใหเศรษฐกิจฐานราก

มธ. เผยโฉมนวัตกรรมส� อการเรียนรู 50 ชิ้น     พัฒนพงศ รานุรักษ ผูชวยอธิการบดีฝาย

ศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.อนุชาติ พวงสําลี 

ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและที่ปรึกษาโครงการฯ และ 

รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รวมเปดงาน “Clean Energy Teacher Showcase” ภายใต โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรูแบบสรางสรรคเพ� อพลังงานสะอาด ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 ผานระบบ

ออนไลน เพ� อเผยแพรนวัตกรรมการเรียนรูดานพลังงานแบบสรางสรรคที่คิดคนขึ้นใน

โครงการฯ พรอมเปดเวทีเสวนาในหัวขอ “นวัตกรรมการเรียนรูดานพลังงานเพ� อชีวิตที่ดีขึ้น

ของทุกคน สูการขับเคล� อนการศึกษา” และหองสัมมนายอย (Showcase) เพ� อสาธิตการใชงาน

ส� อโดยครูที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 100 คน จาก 50 ทีม รวมนําเสนอผลงาน ณ อาคาร

สิริวิทยลักษณ คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ปรนนิบัติรางกายตั้งแตศีรษะจรด

ปลายเทาแบบเอ็กซคลูซีฟ ตอบโจทย

ทุกปญหาอาการเม� อยลา พรอมคืนความ

สดช� นใหกับรางกายของคุณ สปาเซ็นวารี 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ชวน

คุณมาสัมผัสความผอนคลายเหนือระดับ

สุดประทับใจที่ท านสามารถออกแบบ

สรางสรรคประสบการณการนวดท่ีหลากหลาย

เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณชื่นชอบ 

กับ “สปาบุฟเฟต” ระยะเวลา 120 นาที ใน

ราคาทานละ 3,300 บาทถวน ตอทาน ซึ่ง

คุณสามารถเลือกผอนคลายในแบบที่คุณ

โปรดปรานตามใจชอบจากเมนูทรีทเมนทที่

รวมรายการ ไมวาจะเปน 

นวดผอนคลายสุดสบายแบบสุดคุมกับ “สปาบุฟเฟต”

อบตัวดวยสมุนไพร 15 นาที ขัดผิว

กายดวยสตรอเบอรรี่ 45 นาที พอกผิวกาย

ดวยโคลนม็อคคาชิโน 45 นาที นวดน้ํามัน

อโรมา 60 หรือ 90 นาที นวดแผนไทย 60 

หรือ 90 นาที นวดศีรษะ 30 นาที นวด

ฝาเทา 30 นาที ทรีทเมนทสําหรับผิวหนา

แบบฉบับของสปาเซ็นวารี 60 นาที

เพลิดเพลินกับ “สปา บุฟเฟต” พรอม

รับของสมนาคุณ เฮฟเวนลี่ วานิลลา อโร

มาเธอราพี บอดี้ วอช มูลคา 455 บาท ได

ตั้งแตวันนี้-31 มีนาคม สปาเซ็นวารีเปดทุก

วัน: 9.00 - 23.00 น สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม หรือสํารองหองสําหรับทําทรีทเมน 

ไดที่ โทร.0-2100-1234 ตอ 6511, 6516 

หรืออีเมล: spacenvareecgcw@chr.co.th

อารทิสติคไดเร็คเตอร Alessandro 

Sartori สรรคสรางจินตนาการใหมใหรองเทา

ผาใบสุดไอคอนนิค Zegna Triple Stitch™ 

ดวยการเสริมมุมมองที่แปลกใหมขึ้นมาในแต

ละซีซั่นและยังคงครองตําแหน�งไอเท็มขายดี

สุดคลาสสิกสําหรับเสื้อผาสุภาพบุรุษอยาง

ตอเน� อง ในขณะที่มีการพัฒนาออกแบบสีสัน

ใหมๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งและยังคงเปน

รองเทาผาใบที่ขายดีที่สุด และยังคงเปน

ไฮไลทหลักๆ ประจําตูเสื้อผาของคนรุนใหม

จาก Zegna นับตั้งแตไดมีการเปดตัวมา 

รองเทาผาใบ Triple Stitch™ เนนการใชงาน

ไดจริง มีประสิทธิภาพ และสามารถใชได

หลากหลายสถานการณ ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงนวัตกรรมและเสนทางแหงวิวัฒนาการ

ที่กาวหนามาอยางยาวนานถึง 112 ปของ 

Zegna ซึ่งตอบสนองความตองการของผูชาย

ที่มีตองการความคลาสสิคและความทันสมัย

ในเสื้อผาลักชัวรี่

รองเทาผาใบ Triple Stitch™ Sneaker 

กาวขามการแตงกายและการจัดหมวดหมู

ที่ทาทาย เปนสัญลักษณของสไตลทันสมัย 

สรางมาเพ� อทุกชวงเวลา ดีไซน โดดเดน

ดวยซิลลูเอทเพรียวบางที่มอบความรูสึกที่

สวยงามและเรียบหรู ผลิตจากวัสดุชั้นสูงที่

คัดสรรคุณภาพตั้งแตหนังแทไปจนถึงผาใบ

และหนังกลับเนื้อนุม ตกแตงดวยสายรัดยาง

ยืดที่ทําให้การสวมถอดกลายเป็นเรื่องง่าย 

Triple Stitch™ รองเทาผาใบรุนนี้ถูกดีไซน

มาเพ� อรองรับความสะดวกสบายในทุกครั้งที่

สวมใส นําเสนอโครงสรางรองเทาที่สามารถ

ยืดหยุนไดอยางน�าทึ่งและพื้นยางรองเทาที่มี

น้ําหนักเบา

Triple Stitch™ รองเทาผาใบสุดไอคอนนิก: Anytime, Anywhere, Anyplace

Triple Stitch™ รองเทาผาใบสุดไอ

คอนนิค: Anytime, Anywhere, Anyplace 

ออกแบบตามแนวทางการใชชีวิตที่เปลี่ยน

ไปในยุคปจจุบัน รองเทาผาใบรุนนี้สะทอน

ใหเห็นถึงความตองการแบบไดนามิกของคน

รุนใหมที่ตองการเผชิญสภาพแวดลอมและ

สถานที่ใหมๆอยางไรกังวลเพราะไดรับการ

ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสําหรับสวมใส่ใน

วันสบายๆ หรือสําหรับการเดินทางที่สะดวก

สบาย รองเทาผาใบรุนนี้ผสานประโยชน

อเนกประสงคไดอยางแทจริงสามารถเขากับ

เสื้อผาทางการและเสื้อผาลําลอง สามารถ

มิกซแอนดแมทชกับกางเกงขายาวที่เรียบหรู

หรือวาจะเปนลุคสปอรต รองเทาผาใบ Triple 

Stitch™ จาก Zegna ก็สามารถทําไดดีและ

กลายเปนไอคอนหลักสุดฮิตสําหรับผูชายที่มี

สไตลอยางแทจริง เพราะพรอมสวมใสไดทุก

ที่ ทุกเวลา

กระแสแรงไมหยุดกับหนุมกลัฟ  ลาสุด

สวนน้ําวานา นาวา วอเตอร จังเกิ้ล หัวหิน 

ขอเอาใจเหลาแฟนคลับ จัดเต็มความพิเศษให  

ครั้งแรกกับการออกเดตที่สวนน้ํากับกลัฟแบบ

สวนตัวดวยการปดสวนน้ําฯ จุใจถึง 3 ชม.เต็ม 

ในกิจกรรม “Vana Inferno Exclusive Date 

whit Gulf” #เลนน้ํากับกลัฟ โดยกิจกรรมจะจัด

ขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม  ที่สวนน้ํา วานา นาวา 

วอเตอร จังเกิ้ล  หัวหิน    

สําหรับการเขารวมกิจกรรมงายๆ เพียง

ซื้อบัตรเขาสวนน้ําฯ กิจกรรม “Vana Inferno 

Exclusive Date with Gulf” ราคา 888 บาท 

ก็ลุนเปนผู โชคดีที่จะได ใช เวลาทามกลาง

บรรยากาศสดชื่นชุ่มฉ่ํ ากับกลัฟสวนน้ํ าฯ  

จํานวนจํากัด 20 ทาน เทานั้น เต็มอิ่มถึง 3 

ชั่วโมง กับเกมสและกิจกรรมที่ทําใหเหลาแฟน

คลับใจฟูทั้ง  Meet and Greet with Gluf ที่

สวนตัวแบบสุดๆ ,  Play with Gulf รวมสนุก

เลนเกมสกับกลัฟ ผูชนะรับของรางวัลสุดพิเศษ

ท่ีมีเฉพาะงานน้ีเทาน้ัน และ Moment with Gluf 

เก็บชวงเวลาแหงความสุขกับกลัฟ และรับ

ของที่ระลึกจากกลัฟ งานนี้แฟนคลับ มั่นใจ

ในความปลอดภัย และสวนตัวไดเลย เพราะ

เราปดสวนน้ํา เพ� อผู โชคดี 20 ทานโดยเฉพาะ 

พร อมปฏิ บั ติ ต ามมาตรการรั กษาความ

ปลอดภัยของ ศบค. อยางเครงครัด และผูเขารวม

กิจกรรมทุกทานรวมถึงพนักงานตองตรวจ ATK 

กอนเขางาน

ซื้อบัตรตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ – 

2 มีนาคม ที่ https://www.vananavahuahin.

com/ , ประกาศรายช� อผูมีสิทธลุนออกเดต

วันที่ 3 มีนาคม ที่ https://www.facebook.

com/VanaNavaHuaHin และจับรางวัลพรอม

ประกาศรายช� อผูโชคดีท่ีไดออกเดตจํานวน 20 ทาน 

ในวันที่ 5 มีนาคม ผาทาง Live ที่ https://

www.facebook.com/VanaNavaHuaHin

แฟนๆ เตรียมใจสั่น เม� อสวนน้ําวานา นาวา หัวหิน ปดสวนน้ํา ชวนออกเดตกับหนุมกลัฟ                

แบบสวนตัวสุด กับกิจกรรม “Vana Inferno Exclusive Date whit Gulf”  #เลนนํ้ากับกลัฟ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โป๊ปโทรศัพท์ถึง ปธน.ยูเครน

โรม • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานการเปิดเผยของสถาน                                                                                    

ทูตยูเครนประจำานครรัฐวาติกันว่า สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี

ของยูเครน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลาราว 16.00 

น. ตามเวลาท้องถิ่น สถานทูตยูเครนทวีตว่า สมเด็จพระ

สันตะปาปาระบุว่าพระองค์เจ็บปวดอย่างยิ่งกับเหตุการณ์

โศกสลดที่เกิดขึ้นในยูเครนขณะนี้ เซเลนสกีทวีตขอบคุณ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “สำาหรับคำาภาวนาเพื่อสัน 

ติภาพในยูเครนและการหยุดยิง ประชาชนชาวยูเครนรับรู้

ได้ถึงการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์” เมื่อวัน

ศุกร์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทวีตหลายภาษารวมถึง

ภาษารัสเซีย ประณามสงครามทุกรูปแบบว่าเป็น “บทสรุป

ที่น่าละอายใจ” และเช้าวันเดียวกัน เสด็จไปเยี่ยมสถาน

ทูตรัสเซียประจำาวาติกัน แสดงความกังวลต่อการที่รัสเซีย

รุกรานยูเครน

ยูเออีเลิกสวมหน้ากากกลางแจ้ง

ดูไบ • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์

ว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ประเทศศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวและการค้าของตะวันออกกลาง ประกาศยกเลิก

บังคับสวมหน้ากากเมื่ออยู่กลางแจ้ง และบังคับกักตัวผู้

สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำานักจัดการวิกฤตฉุกเฉิน

และภัยพิบัติแห่งชาติของยูเออีประกาศปรับปรุงแนว

ปฏิบัติมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้มีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่

ผ่านมา ระบุว่าผู้ โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเข้ายูเอ

อีได้ โดยไม่ต้องตรวจพีซีอาร์ และเพื่อประโยชน์ต่อภาค

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้ยกเลิกการเว้นระยะห่าง

ทางสังคม แต่ยังให้สวมหน้ากากในสถานที่ปิด ส่วนกรุง

อาบูดาบียกเลิกข้อบังคับผู้เข้าเมืองหลวงจากรัฐอื่นของ

ประเทศ ต้องแสดงหลักฐานว่ามีผลตรวจพีซีอาร์เป็นลบ ยู

เออีประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 หลังจาก

ผู้ติดเชื้อรายวันในขณะนี้ลดลงเหลือราว 600 ราย จากที่มี

ผู้ติดเชื้อรายวันเกือบ 3,000 รายในเดือนมกราคมที่ผ่านมา 

อุทกภัยในมาเลย์อพยพเกือบ 12,000 คน

กัวลาลัมเปอร์ • เอเอฟพีรายงานการเผยของเจ้าหน้าที่มา                                                                          

เลเซีย จากฝนตกหนักทำาให้น้ำาท่วมทางภาคเหนือของประ 

เทศ ข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16.30 น. ของวัน

อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ อพยพประชาชน 11,831 คน ที่

ประสบอุทกภัยในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานูไปอยู่ที่ศูนย์

พักพิงน้ำาท่วม กรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียประกาศเตือน

ว่าทั้ง 2 รัฐนี้ยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายต่อ

ไป คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทร

มลายูและบางส่วนของเกาะบอร์เนียว และเตือนลมกระ 

โชกแรงและพายุในทะเล โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และ

ช่องแคบมะละกา.

หรือการขยายตัวของ NATO

คือการต้อนรัสเซียเข้ามุม?

ารที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ตัดสินใจสั่ง

ทหารเข้าบุกยูเครนครั้งนี้มีความเห็นจากด้านที่

เข้าใจวิธีคิดวิเคราะห์ของผู้มีอำานาจในรัสเซียว่า

เป็นความผิดของ NATO เองที่ขยายสมาชิกมาประชิดติด

รัสเซียจนทำาให้ปูตินต้องเปิดศึก

รัสเซียอ้างมาตลอดว่าองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติก

เหนือ หรือ North Atlantic Treaty Organization นั้นควร

จะสลายตัวไปตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายไปเมื่อปี 1991 

แล้ว

เพราะ NATO ถูกตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1949 (เพียง 4 ปี

หลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2) เพื่อสกัดอิทธิพล

ของสหภาพโซเวียต

แต่แทนที่จะลดบทบาทของตัวเองหรือหันมาคบหากับ

รัสเซียเพื่อช่วยกันเสริมสร้างสันติภาพในยุโรป ผู้นำาสหรัฐฯ 

และยุโรปตะวันตกกลับรวมหัวกันผนึกกำาลังเพื่อขยายนาโต

ให้เข้าไปครอบคลุมยุโรปตะวันออก

เหมือนต้อนรัสเซียให้เข้ามุม

NATO ได้เพิ่มสมาชิกใหม่ 8 ครั้ง นับตั้งแต่ก่อตั้งใน

ปี 1949 เพื่อรวมสมาชิก 12 ประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการ

ก่อตั้งนาโต 

นั่นคือ เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอซ์

แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส 

สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

นั่นคือช่วงของ “สงครามเย็น” ที่แบ่งโลกเป็น 2 ขั้ว

ระหว่างรัฐทุนนิยมของยุโรป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

สหรัฐอเมริกา และรัฐคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

สหภาพโซเวียต 

เป็นจังหวะที่โปรตุเกสภายใต้การนำาของ Antonio 

Salazar ให้เข้า

ร่วม NATO 

และเปิด

ทางให้รัฐบาลต่อ

ต้านคอมมิวนิสต์

ของกรีซและ

ตุรกีเข้าร่วม 

NATO ในปี 

1952 

กรีซระงับ

สมาชิกภาพ

ความเป็นนา

โตในปี 1974 

เนื่องจากการ

รุกรานไซปรัส

ของตุรกี แต่ก็

ย้อนกลับเข้า

ร่วมในปี 1980 

ด้วยความร่วม

มือของตุรกีเอง

อนุสัญญา

กรุงบอนน์-ปารีสยุติการยึดครองเยอรมันตะวันตกของฝ่าย

พันธมิตร และบางส่วนได้ให้สัตยาบันโดยมีเงื่อนไขว่าเยอรมัน

ตะวันตกเข้าร่วมกับนาโต ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1955 

แม้แรกๆ จะค่อนข้างถูกโดดเดี่ยว แต่สเปนภายใต้การนำา

ของฟรานซิสโก ฟรังโก ก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างแข็งขัน และ

ผูกพันตามข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศตามปกติกับกลุ่ม

ประเทศนาโต 

หลังจากเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย สเปนก็ตกอยู่

ภายใต้แรงกดดันเพื่อทำาให้ความสัมพันธ์ในยุโรปเป็นปกติ รวม

ถึงการเข้าร่วมกับ NATO ซึ่งทำาได้ในปี 1982 

การลงประชามติในปี 1986 ได้ยืนยันการสนับสนุนอย่าง

กว้างขวางในการเข้าร่วมนาโต

หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง เยอรมันตะวันออกกับตะวันตก

รวมชาติก็เกิดคำาถามใหญ่ว่านาโตจะขยายสมาชิกไปทางตะวัน

ออกหรือไม่อย่างไร

สหภาพโซเวียตซึ่งเป็นแกนสำาคัญของกลุ่ม Warsaw Pact 

ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อยันกับ NATO ล่มสลายในปี 1991 (กำาแพง

เบอร์ลินล่มสลายในปี 1989) 

มีคำาถามว่า NATO ยังจำาเป็นต้องมีอยู่ต่อไปหรือไม่ 

เพราะศัตรูหมายเลข 1 คือสหภาพโซเวียตแตกกระจายหรือ

เพียงรัสเซียเท่านั้น

การถกแถลงเป็นไปอย่างดุเดือดเข้มข้นในทุกวงการของ

โลกตะวันตกว่าควรจะลดบทบาทของ NATO หรือควรจะฉวย

โอกาสนี้ขยายอิทธิพลของโลกตะวันตกเข้าไปสู่ประเทศที่เคย

เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

ฝ่ายที่เห็นว่าควรจะต้องขยาย NATO แทนที่จะหดตัวได้

ชัยชนะในการกำาหนดทิศทาง

นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ปูตินอ้างว่ายุโรปตะวันตกภายใต้

การนำาของสหรัฐฯ พยายามจะขยายอิทธิพลมาทางตะวัน

ออกเพื่อจะทำาให้รัสเซียกลายเป็นประเทศที่อ่อนแอและหมด

สภาพในที่สุด

ในปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนั้น ปูตินเป็นเจ้าหน้าที่

หน่วยราชการลับ KGB ของรัสเซียที่เมืองเดรสเดน

ปูตินพูดให้ประชาชนได้ยินบ่อยๆ ว่าวันที่เขาได้รับรู้

ข่าวการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั้นเป็นวันแห่งความผิด

หวังที่หนักที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต

และ “ความแค้น” ครั้งนั้นยังฝังลึกอยู่ในความคิดของ

เขาจนได้เป็นผู้นำาสูงสุด...อันเป็นจังหวะที่ทำาให้เขาตัดสินใจ

บุกยูเครนเพื่อ “ทวงคืน” ศักดิ์ศรีของ “จักรวรรดิโซเวียต” 

อันยิ่งใหญ่ในอดีต

ยูเครนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง “หอกข้างแคร่” ของ

การขยายอิทธิพลของนาโตที่จะมาคุกคามรัสเซีย

หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต นาโตก็ขยับตัว

ขยายสมาชิกภาพไปทางตะวันออกต่อ

ปี 1999 โปแลนด์, ฮังการีและสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วม

นาโต

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในบรรดา

สมาชิกนาโตเอง

รัสเซียวันนั้นแสดงจุดยืนต่อต้านอย่างแรง แต่ก็ไร้ผล

ต่อมาอีก 7 ประเทศในยุโรปกลางและตะวันออก คือ 

บัลกาเรีย, เอสโตเนีย, ลัทเวีย, ลิทัวเนีย, โรมาเนีย, สโลวา

เกียและสโลวาเนียก็เข้าร่วมนาโต

ตามมาด้วยมอนเตเนโกรและมาซิโดเนียเหนือ

ปีที่แล้วนี่เอง นาโตก็ตั้งแท่นจะเชิญอีก 3 ประเทศ คือ 

บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา, จอร์เจียและยูเครน

ยูเครนกลายเป็นประเด็นใหญ่สำาหรับรัสเซีย เพราะ

เมื่อปี 2014 รัสเซียผนวกไครเมียจากยูเครน

และ 2 แคว้นทางตะวันออกของยูเครนที่ประกาศขอ

แยกตัวออกจากยูเครนก็แสดงความสนิทสนมกับรัสเซียเป็น

พิเศษ

ปูตินพูดถึงยูเครนทีใดก็จะตอกย้ำาประวัติศาสตร์ที่ว่า

เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตลอด ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์, 

การเมืองหรือความมั่นคง

หากยูเครนเข้านาโต รัสเซียจะรู้สึกถูกคุกคามทันที 

เพราะนั่นแปลว่าทหารและอาวุธร้ายแรงของนาโตสามารถ

มาจ่อคอหอยของรัสเซียทันที

ขณะนี้ยังมีการพูดกันว่าสวีเดน, ฟินแลนด์และเซอร์ 

เบียอาจจะกำาลังพิจารณาขอเข้าเป็นสมาชิกนาโตด้วย

ปูตินออกมาเตือนหลังจากส่งทหารบุกยูเครนแล้วว่า 

ถ้าฟินแลนด์และสวีเดนเข้านาโต ยุโรปจะเข้าสู่สภาวะไร้

เสถียรภาพ

ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ยกเว้นจะบอกว่านี่คือการขู่

รอบใหม่จากปูตินว่า...หากฟินแลนด์และสวีเดนไม่เชื่อก็ลอง

ดู...ชะตากรรมจะเหมือนยูเครน!.

ก

โสมแดงชี้สหรัฐก่อวิกฤตยูเครน
เกาหลีใต้ • เกาหลีเหนือฉวยจังหวะทั่วโลกวุ่นวายกับสงคราม

ยูเครน ยิงทดสอบขีปนาวุธเป็นครั้งที่ 8 ของปีนี้ หลังจากพักนาน 

1 เดือนช่วงโอลิมปิกฤดูหนาว กระทรวงการต่างประเทศเข้าข้าง

รัสเซีย เผยแพร่บทความกล่าวโทษสหรัฐเป็น “ต้นตอของวิกฤต

ยูเครน” ชอบก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศอื่น

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอา 

ทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565  อ้าง

คำาแถลงของกองทัพเกาหลีใต้ว่า 

เกาหลีใต้ตรวจพบการยิงขีปนาวุธ

ลูกหน่ึงจากเปียงยางพุ่งไปยังทะ 

เลญี่ปุ่น เมื่อเวลา 07.52 น. ตาม

เวลาท้องถิ่นของวันเดียวกันนี้ 

(05.52 น. วันเดียวกันของไทย)

“ขีปนาวุธลูกล่าสุดนี้มีระ 

ยะประมาณ 300 กิโลเมตร และ

มีระดับความสูงประมาณ 620 

กิโลเมตร” คำาแถลงของกองทัพ

เกาหลีใต้กล่าว ญี่ปุ่นก็ยืนยันว่า

ตรวจพบการยิงทดสอบเช่นกัน

ทำาเนียบประธานาธิบดีบลู                                                          

เฮาส์ของเกาหลีใต้แสดงความ 

“วิตกกังวลอย่างยิ่งและเสียใจ

อย่างสุดซึ้ง” และวิจารณ์ว่าเป็น                                 

การยิงทดสอบในช่วงเวลาท่ีโลก                                                 

กำาลังพยายามหาทางแก้ไขสงคราม

ยูเครน 

การทดสอบเมื่อวันอาทิตย์ 

เป็นการยิงทดสอบมิสไซล์เป็น

ครั้งที่ 8 ของเกาหลีเหนือในปี

นี้ ซึ่งรวมถึงการทดสอบมิสไซล์

ที่ทรงพลังที่สุดนับตั้งแต่การประ 

ชุมสุดยอดระหว่างคิม จองอึน 

ผู้นำาเปียงยาง กับโดนัลด์ ทรัมป์ 

ประธานาธิบดีสหรัฐในเวลาน้ัน พัง

ครืนเมื่อปี 2560 และทำาให้การทูต

หยุดชะงักมานับแต่นั้น 

นักวิเคราะห์ทำานายกัน

อย่างกว้างขวางว่า เกาหลีเหนือ

จะพยายามตักตวงประโยชน์ใน

ช่วงเวลาท่ีสหรัฐเบ่ียงเบนความ

สนใจไปกับการรุกรานยูเครนของ

รัสเซีย และทำาการทดสอบอาวุธ

คร้ังใหม่ 

ชิน โบมช็อล นักวิจัยจาก

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์แห่งชาติ

เกาหลี กล่าวกับเอเอฟพีว่า ใน

ขณะท่ีเกาหลีใต้ประกาศว่าจะเข้า                                                

ร่วมกับนานาชาติคว่ำาบาตรทาง

เศรษฐกิจต่อรัสเซีย และกำาลัง

จับตาการตอบโต้ของสหรัฐต่อ

การรุกรานของรัสเซียอย่างใกล้ชิด 

อีกฝั่งหนึ่งเกาหลีเหนือกำาลังฉวย

โอกาสทดสอบอาวุธในช่วงยามที่                                                      

สหรัฐหันไปให้ความสนใจกับยุโรป

กรณีวิกฤตยูเครน และคณะมน                    

ตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ

ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้ 

เขาเสริมด้วยว่า เกาหลี 

เหนือมองว่าน่ีเป็นช่วงเวลาท่ีสม                                               

บูรณ์แบบท่ีจะพัฒนาอาวุธท่ีสำา 

คัญต่อไป และเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งให้คลังอาวุธนิวเคลียร์ 

ด้วยมุมมองท่ีต้องการได้รับการ                                               

ยอมรับว่าเป็นมหาอำานาจนิวเคลียร์

ในเว็บไซต์ของกระทรวง

การต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อ

วันเสาร์ เกาหลีเหนือเผยท่าที

อย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วย

การปกป้องรัสเซียและกล่าวโทษ

สหรัฐว่าเป็น “ต้นตอของวิกฤต

ยูเครน” 

บทความเขียนโดยรี จีซง 

นักวิจัยจากสมาคมการเมืองระ                                           

หว่างประเทศศึกษาของเกาหลี 

เหนือ โจมตีสหรัฐว่าพยายามเสาะ                                                 

แสวงความย่ิงใหญ่ทางทหารโดย

ไม่คำานึงถึงความต้องการด้าน

ความม่ันคงของรัสเซีย ต้นตอของ

วิกฤตยูเครนยังมาจากความยโส

โอหังและการทำาตามอำาเภอใจของ

สหรัฐด้วย 

รียังวิจารณ์สหรัฐว่า มี “สอง

มาตรฐาน” โดยระบุว่า สหรัฐ

ก้าวก่ายกิจการภายในของประ

เทศอื่นๆ โดยอ้าง “สันติภาพและ

เสถียรภาพ” แต่กลับประณาม

มาตรการป้องกันตนเองของประ

เทศอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ

ด้านความม่ันคงแห่งชาติของประ

เทศน้ันๆ อย่างไม่มีเหตุผลอันควร                                                    

“วันที่สหรัฐเคยครองอำานาจสูง 

สุดนั้นผ่านพ้นไปแล้ว” บทความ

นี้กล่าว.

น้ำาท่วมออสเตรเลียเสียชีวิตแล้ว6ราย
ซิดนีย์ • น้ำาท่วมจากฝนตก 

หนักทางชายฝ่ังตะวันออกของ

ออสเตรเลีย ทำาให้มีผู้เสียชีวิต

เพิ่ม 1 รายจากรถจมน้ำาที่รัฐ

ควีนส์แลนด์เมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์

ท่ีผ่านมา รวมยอดผู้เสียชีวิต 6 

ราย ทางการเตือนว่าฝนจะตก 

หนักไปจนถึงสัปดาห์หน้า

เอเอฟพีรายงานการแถลง

ของตำารวจรัฐควีนส์แลนด์ของ

ออสเตรเลียเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27                                      

กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ชายอายุ 

34 ปี เสียชีวิตหลังจากรถยนต์

ของเขาจมน้ำาในพ้ืนท่ีน้ำาท่วม เมื่อ

เวลาราว 02.30 น. วันอาทิตย์

ตามเวลาท้องถิ่น ชายคนนี้หนี                                        

ออกจากรถที่จมน้ำาได้ และพยา 

ยามว่ายน้ำาไปที่ปลอดภัย แต่เขา

ไม่สามารถข้ึนมาบนผิวน้ำา และ                                              

พบร่างของเขาในเวลาต่อมาไม่

นาน 

พ้ืนท่ีชายฝ่ังตะวันออก

ของออสเตรเลียเผชิญฝนตก 

หนักมาแล้ว 1 สัปดาห์ ทำาให้เกิด

น้ำาท่วมสูงในรอบหลายสิบปี, น้ำา

ท่วมบ้านเรือนประชาชนและ

ถนนหลายสาย กระแสน้ำาพัด

รถยนต์หลายคันหายไป และมีผู้

เสียชีวิตจากน้ำาท่วมแล้ว 6 ราย

เอเดรียน ชรินเนอร์ นา 

ยกเทศมนตรีเมืองบริสเบน เมือง                                             

หลวงของรัฐควีนส์แลนด์บรร 

ยายว่า สภาพอากาศในขณะนี้                                           

เหมือน “ระเบิดฝนถล่มทางตะ                                       

วันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์

แลนด์”

แอนนาสตาเซีย พาลาสซ์

ซุก มุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์ แถลง                                                  

เตือนให้ประชาชนในเมืองบริส 

เบนให้อยู่ที่บ้าน เนื่องจากฝนจะ   

เคล่ือนไปตกหนักทางใต้ของรัฐ                                                 

ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหลักของ

รัฐในวันอาทิตย์ ระบุว่าสภาพ

อากาศเช่นน้ียังดำาเนินต่อไป คาด

ว่าฝนจะตกหนักจนถึงสัปดาห์

หน้า บ้านเรือนมากกว่า 1,400 

หลัง ในเมืองบริสเบนเสี่ยงที่จะ

ถูกน้ำาท่วม

สำานักงานอุตุนิยมวิทยา

ออสเตรเลียประกาศเตือนน้ำา

ท่วมในหลายพ้ืนท่ีของรัฐควีนส์                             

แลนด์และทางเหนือของรัฐ

นิวเซาท์เวลส์ รายงานว่าในบาง

พื้นที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า 

300 มิลลิเมตร ในช่วง 24 ชั่ว 

โมงที่ผ่านมา 

ด้านตำารวจออสเตรเลีย

ยังคงออกค้นหาชายอายุราว 70 

ปีท่ีตกลงไปในแม่น้ำาบริสเบนเมื่อ

วันศุกร์ที่ผ่านมา.

น้ำ�ล้อมเมือง • ภาพถ่ายทางอากาศน้ำาท่วมล้อมรอบเมืองจิมพายทางเหนือของเขตซันชายน์ โคสต์ รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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12

สงขลาอ่วมโควิดพุ่งคาด 2 สัปดาห์พีก

สงขลา • วันที่ 27 ก.พ.65 กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง 

สำานักงานสาธารณสุข (สสจ.) สงขลา เปิดเผยว่า จำานวน

ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 278 คน จากการตรวจ ATK และ 

RT-PCR รวม 7,180 คน นอนรักษาตัวใน รพ.กว่า 1,200 

คน อาการรุนแรงและปานกลางกว่า 20 คน อาการเล็กน้อย 

96% จึงไม่น่าวิตก แต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะมี

แนวโน้มยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่อาการเล็กน้อย ส่งผล

ให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 6,211 คน ตัวเลขผู้เสีย

ชีวิตนิ่งอยู่ที่ 22 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 15 คาดติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้นจนถึงกลางเดือน มี.ค.65 และจะลดลงเข้าสู่ปกติเมื่อการ

รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้จำานวนเพิ่ม 50% ของกลุ่มเป้า

หมาย 1.4 ล้านคน ทั้งนี้ นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ์ รองนาย

แพทย์ สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่สงขลากำาลังอยู่ใน

ช่วงขาขึ้น ซึ่งหากรวมกันทั้งผู้ป่วยที่ตรวจด้วย RT-PCR วัน

ละ 200-300 คน และ ATK วันละกว่า 1 พันคน และอาจ

มีแนวโน้มพบสูงขึ้นถึงวันละ 3 พันคน ช่วงพีกสุดน่าจะไม่

เกิน 1-2 สัปดาห์ และจะลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติ จังหวัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุมดูแลการแพร่

ระบาดและให้การรักษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการ 

VUCA 4 ข้อ ได้แก่ การเร่งฉีดเข็ม 3 สร้างภูมิคุ้มกัน การ

สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง การใช้มาตรการ CO-

VID Free Setting ในหน่วยงานต่างๆ และการตรวจ ATK 

อย่างต่อเนื่องในกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ ทั้ง รพ.และ รพ.สต.

สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด มีทั้งยาฟ้าทะลายโจรและ

ยาฟาวิพิราเวียร์ 

เชียงใหม่ยังพบมีคนติดเชื้อสูง

เชียงใหม่  • วันที่ 27 ก.พ. นายวร วิทย์   ชัย สวัสดิ์  รอง ผวจ. 

เชียงใหม่  เปิดเผยว่า  สถานการณ์ โควิด-19 ของจังหวัด

เชียงใหม่วันนี้ (27 ก.พ.) ยังพบการติดเชื้อ รายใหม่สูงทรงตัว

ขาขึ้น  คณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัด  แจ้ง เน้นย้ำาให้ทุก

พื้นที่เข้มมาตรการป้องกันตนยกระดับขั้นสูงสุดต่อเนื่อง  เพื่อ

ลดความเสี่ยงลงให้ได้และขยายการอยู่ห่างกันต่อไป โดยวัน

นี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากผลยืนยัน RT-PCR 258 ราย ลง

มาเล็กน้อย แต่ผลจากการตรวจ  ATK  ยังพบติดเชื้อ สูง  2,464 

ราย  รวม  2,722 ราย ยังเป็นการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์

กลุ่มองค์กรและสถานที่ทำางาน  ร้านจำาหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม ชุมชนและในครอบครัว กระจายบริเวณ กว้าง  

จังหวัด ยังแจ้งทุกอำาเภอให้เน้นย้ำาประชาชนไม่ประมาท 

การ์ดไม่ตก กลุ่มเสี่ยงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน

โรคและกักตัวอย่างเคร่งครัดไม่หละหลวม คนเชียงใหม่รัก

กัน ต้องแยกกันสักพัก.

พท.ขยัน

ท่ีจะต้องดำาเนินการต่อไปตามข้อบังคับ

นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ชาติไทยพัฒนา ในฐานะคณะกรรมาธิการชุด

ดังกล่าว ให้ความเห็นว่า เรื่องกฎหมายการ

เลือกต้ัง ส.ส. เอาตามร่างของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังท่ียื่นโดยคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก 

ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะหลักการคือบัตร 

2 ใบ แต่คนละเบอร์ ส่วนเรื่องการนับคะแนน 

คือนำามารวม แล้วหารด้วย 100 เป็นคะแนน

กลางและคิดว่าคงเป็นแบบน้ี ไม่สามารถเป็น

แบบอื่นได้ จึงคิดว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ัง

ไม่มีการเพ่ิมเติมอะไร

นายนิกรกล่าวว่า ส่วน พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมืองเอาร่างของพรรคร่วมรัฐบาล

เป็นหลัก ซ่ึงตัวหลักสำาคัญคือเรื่องไพรมารี

โหวต กับตัวแทนเขต แล้วจากท่ีได้ฟังการ

ประชุมรัฐสภาท่ีผ่านมา คิดว่าตัวแทนท่ี

ประจำาจังหวัดมีแห่งเดียวตามร่างของพรรค

ร่วมรัฐบาล ท่ีให้บุคคลเพียงคนเดียวทำาการ

แทนได้ เห็นว่าไม่น่าจะเหมาะ เพราะไม่

สามารถดูแลได้ท้ังจังหวัด เห็นด้วยกับการ

อภิปรายของ ส.ว.และพรรคฝ่ายค้านว่า ร่าง

ของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นคนเดียว สามารถ

ทำาการแทนให้ท้ังจังหวัดน้ันน้อยไป จึงต้อง

ไปแก้ในช้ันกรรมาธิการว่าให้เป็นคณะบุคคล

อาจจะ 5 คน แต่ไม่ถึงข้ันให้เป็นสาขาท่ีต้อง

มีสมาชิก 500 คน

ถามถึงความเป็นไปได้ท่ีจะมีการคว่ำา

กฎหมายลูก และถอยกลับไปแก้รัฐธรรมนูญ

หรือไม่ นายนิกรกล่าวว่า ไม่น่าจะทำาได้ แต่

เป็นเรื่องท่ีสามารถคิดได้ ท่ีสำาคัญคือทางการ

เมืองทำาไม่ได้ เพราะเราจะบอกกับประชาชน

ว่าอย่างไร หากกลับไปกลับมา และถ้าเกิด

ไปแก้รัฐธรรมนูญ เวลาของรัฐสภาท่ีเหลือ

อยู่ไม่พอแน่ และหากจะมีการคว่ำาจริง 

พรรคการเมืองจะให้คว่ำาหรือ คำาถามคือใคร

จะเป็นคนยกร่างเสนอแก้รัฐธรรมนูญ หาก

ฝ่ายค้านยกร่างท่ีเสนอมาโดยประชาชน ฝ่าย

ค้านอาจจะย่ิงวุ่นวาย น่ันหมายความว่าโดย

กฎหมายทำาได้ แต่โดยการเมืองและเวลาท่ี

เหลืออยู่น้ันทำาไม่ได้

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย และหน่ึงใน กมธ.วิสามัญชุดดังกล่าวเช่น

กัน กล่าวถึงการเลือกประธาน กมธ. ว่ากำาลัง

ปรึกษาหารือกันอยู่ต้องดูว่าฝ่ายรัฐบาลเขาคิด

อย่างไร เสนอใครมาเป็นประธาน ถ้าเขาเสนอ

รัฐมนตรีมาน่ังเป็นประธาน กมธ.เราอาจจะ

ไม่คัดค้าน เพราะเป็นกติกามารยาททางการ

เมือง เราก็ค่อยมาดูว่าจะเอาใครน่ังเป็นรอง

ประธาน กมธ. เพราะทางรัฐมนตรีน่าจะมี

เวลาไม่มากเราก็จะใช้รองประธานในการขับ

เคลื่อนเป็นหลัก แต่หากรัฐมนตรีไม่รับแล้ว

จะเสนอเป็นชื่อบุคคลอื่น ตรงน้ีก็อาจจะเป็น

ข้อพิจารณาท่ีเราจะเสนอแข่ง

เมื่อถามว่า มีโอกาสท่ีจะคว่ำากฎหมาย

ลูกเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการท่ีจะไปเสนอแก้

รัฐธรรมนูญใหม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ก็เป็น

ไปได้ เช่น ผ่านการพิจารณาวาระ 2 แล้ว

วาระ 3 คว่ำาเพื่อให้กฎหมายตกไป แต่ถาม

ว่าเป็นทางตันไหม ก็ไม่ตัน เพราะถ้าร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตกไป ก็

ต้องเสนอ พ.ร.ป.ใหม่ โดยมารยาทต้องเป็น

อย่างน้ัน ซ่ึงถ้าเขาจะอ้างเหตุเพื่อไปเสนอร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ เราในฐานะเสียงข้าง

น้อย เราก็ต้องคัดค้านให้ถึงท่ีสุด เราต้องทำา

หน้าท่ีของเรา

เมื่อถามว่า จากการท่ีรัฐสภาตีตกร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองของฝ่ายค้าน

ท้ังหมดแบบน้ี ทางฝ่ายค้านมีการเตรียมแก้

เกมตรงน้ีหรือไม่ อย่างไรในช้ัน กมธ. นพ.ชล

น่านกล่าวว่า สาระสำาคัญท่ีถูกตีตกไปคือความ

เป็นอิสระในการดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง 

ไม่ให้คนนอกมาครอบงำา ช้ีนำา และเรื่องการ

ยุบพรรคท่ีง่าย ซ่ึงตรงน้ีไม่มีในร่างของรัฐบาล 

คงจะเสนออะไรไม่ได้แล้ว เพราะไม่มีในหลัก

การท่ีรับไว้ แต่ในร่างท่ีทางรัฐบาลเสนอมา ส่ิง

ท่ีเราได้ เราก็ได้ครอบคลุมเกือบหมดบางอย่าง

ท่ีเห็นไม่ตรงกันในเรื่องรายละเอียด เชื่อว่าจะ

สามารถปรับกันได้ในช้ัน กมธ.

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย หน่ึงใน กมธ.

เช่นเดียวกัน บอกว่า การพิจารณาร่างแก้ไข 

พ.ร.บ.ท้ัง 2 ฉบับ ยึด 3 ประเด็นท่ีได้แก้ไข

รัฐธรรมนูญเป็นหลักไว้ก่อน และไม่น่าจะเกิด

การคว่ำากฎหมายลูกท้ัง 2 ฉบับเพราะกฎหมาย

ลูกออกมาคล้องกับรัฐธรรมนูญท่ีมีการแก้ไข 

ซ่ึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยากกว่าการแก้ไข

กฎหมายลูกและการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็น

คนกลุ่มเดียวกันคือ ส.ว.และ ส.ส.

ส่วนประเด็นการเมืองเรื่องท่ัวๆ ไปก็มี 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และ 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์

ถึงการดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค 

หลังปิดสมัยประชุมสภาต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. ว่า

จะมีกิจกรรมลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชน โดยจะ

มีโครงการฝ่ายค้านพบประชาชน ส่วนของ

พรรคเพื่อไทย จะมีโครงการ ครอบครัวเพื่อ

ไทย ท่ีจะยกคณะพรรคเพื่อไทยเดินทางเชิญ

ชวนให้ผู้ท่ีสนใจมาร่วมอุดมการณ์ให้สมัคร 

บัตรครอบครัวเพื่อไทย คนจะมาสมัครบัตร 

น้ี จะเป็นสมาชิกเพื่อไทยหรือไม่เป็นสมาชิก

พรรคเพื่อไทยก็ได้ บัตรครอบครัวเพื่อไทย มี

วัตถุประสงค์เชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมของ

พรรค ได้เสนอแนวคิด ความต้องการ ถ้าพรรค

มีโครงการสวัสดิการ ท่ีอาจจะมีสหกรณ์ ร้าน

ค้า สำาหรับสมาชิกบัตรครอบครัวเพื่อไทย แต่

เป็นคนละรูปแบบบัตรสวัสดิการประชารัฐ 

เพราะเราไม่มีอำานาจ ท่ีจะไปทำาอย่างภาครัฐ

ได้ เพียงแต่อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วม

เป็นครอบครัวเพื่อไทย นอกจากน้ี ช่วงปิดสมัย

ประชุม จะมีการเตรียมพร้อมรองรับการเลือก

ต้ังให้จบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายท่ีจะ

ใช้ในการเลือกต้ังคร้ังหน้าผู้สมัคร ส.ส.

นายสุทินกล่าวว่า การเปิดประชุม

สภาสมัยหน้าต้ังแต่วันท่ี 22 พ.ค.เป็นต้น

ไป พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่ในภาวะเส่ียงสูงจาก

ปัจจัยหลายเรื่อง เมื่อเปิดสภาสมัยหน้า มี

ความเส่ียง ท้ังเรื่องท่ีฝ่ายค้านจะยื่นอภิปราย

ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ ครม. ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 151 เรื่องการพิจารณา

งบประมาณ เรื่องวาระการดำารงตำาแหน่ง 8 

ปีนายกฯ เรื่องท่ี ส.ส.ออกไปจากพรรคพลัง

ประชารัฐ 21 คน ขณะท่ีพรรคร่วมรัฐบาลก็

เร่ิมต่อรองกันสูง 

“แต่ละเรื่องระอุท้ังน้ัน ช่วงน้ีก็เร่ิมมีการ

ต่อรองกันแล้ว ถ้าไม่ได้อย่างน้ันอย่างน้ี อาจ

จะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล เร่ิมบีบไข่กัน

แล้ว ต้ังแต่สมัยประชุมหน้า เรื่องท่ีจะต้องใช้

เสียงโหวตตึงเครียดท้ังน้ัน พล.อ.ประยุทธ์มี

สิทธิท้ังอยู่ได้และอยู่ไม่ได้ตลอดเวลา ปัจจัย

ท่ีจะทำาให้รัฐบาลหลับกลางอากาศมีพร้อม” 

ประธานวิปฝ่ายค้านช้ีชัด 

เมื่อถามว่า ฝ่ายรัฐบาลก็ม่ันใจ นาย

อนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันมี 260 

เสียงอยู่ในมือ นายสุทินแย้งว่า  260 เสียง 

มองให้ดีเป็น 260 เสียงค้ำารัฐบาลหรือเอาไว้

ขู่รัฐบาล มองมุมหน่ึง อาจทำาให้เขาอยู่ร่วม

กันได้ เพราะมีเสียงช่วยกันเยอะ แต่ถ้าเขา

ไม่ช่วยล่ะ ส่วนตัวมอง 260 เสียง คงหวังขู่

นายกฯ มากกว่า อย่าไปหลงท่ีเขายกตัวเลข 

260 ถ้าเขายกมือให้ก็อยู่ได้ แต่ถ้าไม่ยกมือให้ 

ก็มีสิทธิไปได้เหมือนกัน ในวันน้ีพรรคภูมิใจไทย

มีความพร้อมทุกด้าน ถ้าคู่ต่อสู้อ่อนแอเมื่อไหร่ 

อะไรก็เป็นไปได้ท้ังน้ัน

“ท่ีอ้างว่า 260 เสียง แม้ไม่นับรวม 

ส.ส.รัฐบาลท่ีแยกตัวออกไป แต่ได้รวมกันไว้

หมดท้ังฝ่ายรัฐบาลท่ีเหลือและงูเห่าในฝ่าย

ค้านด้วย แต่ย่ิงในสถานการณ์ใกล้เลือกต้ัง 

งูเห่าก็กลัวเหมือนกัน ถ้าเกิดแป้กล่ะ งูเห่า

อาจไม่กล้าแผลงฤทธ์ิ ดังน้ัน 260เสียง ผม

คิดว่าคงไม่น่ามีเสียงถึงขนาดน้ันจริงๆ แต่ 

260 เสียงคงเอาไว้ขู่ฝ่ายรัฐบาลมากกว่า สมัย

ประชุมหน้า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติ

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ขอเปิดอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่นอน แต่จะย่ืนช่วง

เวลาใด คงต้องไปหารือร่วมกับพรรคร่วม

ฝ่ายค้านอีกคร้ัง เพราะยังมีเรื่องสำาคัญท่ียัง

ไม่ได้อภิปรายคร้ังท่ีผ่านมา การอภิปรายตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ไม่เหมือนกับการ

อภิปรายตามมาตรา 151 ท่ีเป็นข้อกล่าวหา

รุนแรง ท่ีฝ่ายค้านมีข้อมูลท่ีเก็บไว้ รออภิปราย

ในสมัยประชุมหน้า” นายสุทินกล่าว

ถามอีกว่า คิดว่าจะมีการล้มรัฐบาล

กลางสภา เหมือนช่วงปี 2564 อีกหรือไม่ นาย

สุทินกล่าวว่า ความคิดท่ีจะหักกันกลางสภา 

เคยเกิดข้ึนมาแล้ว เพียงแต่คร้ังท่ีแล้ว จ่อไว้

แล้ว เปรียบเหมือนกระสุนอยู่ในรังเพลิง จ่อ

เอาไว้แล้ว เพียงแต่กดสับ ไม่สำาเร็จ แป้กเสีย

ก่อน มาคร้ังน้ีกระสุน บรรจุในรังเพลิงเหมือน

เดิม เพียงแต่จะ กดสับหรือไม่กด เงื่อนไขท่ีจะ

ทำาให้รัฐบาลล้มมีท้ังปัจจัยจากเส่ียหนู พรรค

ภูมิใจไทย จากพรรคประชาธิปัตย์ และเส่ีย

ป้อม วันน้ีนายกฯ เหมือนถูกข่ี ถูกบีบจาก

รอบทิศทาง

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. 

มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย บอกว่า เปิดสมัย

ประชุมสภา 22 พ.ค.65 พรรคเพื่อไทยจะยื่น

อภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 151 ซ่ึงเรื่องท่ีอภิปรายก็มีเช่น เรือดำาน้ำา 

การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 โดย

พระรามตู่อย่าเพ่ิงยุบสภาไปก่อน.

‘บ๊ิกตู่’

โดยอ่าวไทยตอนบนมีคล่ืนสูงประมาณ 2 

เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร 

บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 

เมตร และทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ขอให้ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณชายฝ่ังภาคใต้

ฝ่ังตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง

ท่ีพัดเข้าหาฝ่ัง  ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วย

ความระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการเดินเรือ

บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าว

ไทยควรงดออกจากฝ่ังในระยะน้ีไว้ด้วย

สำาหรับบริเวณความกดอากาศสูง หรือ

มวลอากาศเย็นกำาลังแรงจากประเทศจีนท่ี

ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำาลังอ่อนลง 

แต่ยังคงทำาให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศ

หนาวเย็นกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึง

หนาว ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม

ท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศ

เย็นในตอนเช้า

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย

พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ใต้ และได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

กำาชับให้ทุกหน่วยงานระดมกำาลังเข้าช่วย

เหลือให้รวดเร็วท่ีสุด ซ่ึงกองอำานวยการน้ำา

แห่งชาติ (กอนช.) ได้รายงานสถานการณ์

น้ำาท่วมในพ้ืนท่ี ต้ังแต่วันท่ี 25-26 ก.พ.65 

เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส) รวม 18 อำาเภอ 76 ตำาบล 

277 หมู่บ้าน ได้มีการบริหารจัดการน้ำาและ

สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี ท้ังการแจ้งเตือน

ล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 22 ก.พ. เพื่อให้หน่วยงาน

ในพ้ืนท่ีเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ช้ีเป้าพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบจากน้ำาล้นตล่ิง ขณะท่ีการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย หยุดการระบายน้ำาเขื่อน

บางลางเป็นการช่ัวคราวจนกว่ามวลน้ำาหลาก

จะระบายลงสู่ทะเลเพื่อลดผลกระทบน้ำาท่วม 

กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำากลาง

คลองมูโนะ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อเร่งระบายน้ำาท่วมขังออกพ้ืนท่ี และมีการ

พร่องน้ำาในแม่น้ำาบางนารา โดยการควบคุม

การระบายน้ำาผ่านประตูระบายน้ำาบางนารา

ตอนบน ตอนล่าง และประตูระบายน้ำาน้ำาแบ่ง 

เพื่อเร่งระบายน้ำาออกจากพ้ืนท่ี

สำ า นักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด (สนง.ปภ.จ.) อำาเภอ 

หน่วยทหารในพ้ืนท่ี องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อปท.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครและมูลนิธิ เข้า

สำารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือใน

เบ้ืองต้น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดจิต

อาสาพระราชทาน นำากำาลังพลชุดบรรเทา

สาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดย

ดำาเนินการผลิตน้ำาดื่มสะอาดแจกจ่ายให้กับ

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ณ อำาเภอสุ

ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขณะท่ีกองทัพเรือ 

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลง

พ้ืนท่ีสำารวจสถานการณ์น้ำาท่วม อำาเภอย่ีงอ 

จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมการให้ความช่วย

เหลือต่อไป

ท้ังน้ี ยังมีการเตือนภัยในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เส่ียงระดับน้ำาท่ีจะเพ่ิมข้ึนและไหลเข้าท่วม

พ้ืนท่ีลุ่มต่ำา ระหว่างวันท่ี 27-28 ก.พ. คือ 

จังหวัดยะลา บริเวณอำาเภอบันนังสตา อำาเภอ

ยะหา และอำาเภอรามัน, จังหวัดปัตตานี บริเวณ                                                                  

อำาเภอสายบุรี อำาเภอยะรัง อำาเภอหนองจิก 

และเมืองปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส บริเวณ

อำาเภอแว้ง อำาเภอสุคิริน อำาเภอศรีสาคร อำาเภอ                                                            

สุไหงปาดี อำาเภอตากใบ อำาเภอรือเสาะ อำาเภอ

จะแนะ และอำาเภอสุไหงโก-ลก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) รายงานว่า เมื่อวันท่ี 24-26 ก.พ. ได้เกิด

สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่ 

นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช พัทลุง 

และปัตตานี รวม 18 อำาเภอ 85 ตำาบล 277 

หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,802 ครัว

เรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบัน

สถานการณ์ภาพรวมทุกจังหวัดระดับน้ำาลดลง 

นอกจากน้ี ยังได้เกิดวาตภัยในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 

ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี 

รวม 13 อำาเภอ 54 ตำาบล 143 หมู่บ้าน 

บ้านเรือนเสียหาย 740 หลัง ซ่ึง ปภ.ได้ร่วม

กับจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องลงพ้ืนท่ี

สำารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ 

ท้ังน้ี ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความ

ช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” 

โดยเพ่ิมเพื่อน Line ID @1784DDPM และ

สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง

สถานการณ์น้ำาท่วม จ.พัทลุง จาก

ฝนตกหนัก น้ำาป่าจากเทือกเขาบรรทัด เขต

อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า ไหลลงสู่ท่ีราบลุ่มต่ำา 

บวกกับน้ำาฝนเกิดน้ำาท่วม 5 อำาเภอ เมืองฯ, 

เขาชัยสน, กงหรา, ควนขนุน และตะโหมด 

ส่งผลพ้ืนท่ี ต.ชะม่วง ต.ควนขนุน และ ต.บ้าน

สวน น้ำาท่ีไหลเช่ียวลำาคลองได้ล้นออกหลาย

จุด ท่ีบริเวณหมู่ท่ี 7 ต.ควนขนุน เข้าท่วมบ้าน

เรือน ถนนหมู่บ้าน พ้ืนท่ีการเกษตร ระดับน้ำา

สูง 30-40 ซม. เป็นจุดท่ีถูกน้ำาท่วมหนักท่ีสุดได้

รับผลกระทบจำานวน 70 ครัวเรือน 

นายสน่ัน สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ

ผลกระทบจากคล่ืนลมแรงพัดบ้านเรือน

ประชาชนได้รับความเสียหายและน้ำาทะเลกัด

เซาะชายฝ่ัง บริเวณแนวชายฝ่ังทะเลบ้านหน้า

สตน หมู่ 6 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร ท่ีชาวบ้านได้

รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายบางส่วนจาก

คลื่นลม 100 หลัง ในเบ้ืองต้นทางเทศบาล

ตำาบลหน้าสตนได้นำากระเบ้ืองแจกจ่ายให้

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อซ่อมแซม

ให้ได้อยู่ตามปกติแล้ว พร้อมท้ังนำาเครื่องจักร

กลมาทำาแนวก้ันคลื่นป้องกันการกัดเซาะตล่ิง

เป็นการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นแล้ว 

ท่ี จ.สงขลา สำานักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา ได้รับรายงาน

ว่ามีน้ำาท่วมแล้วอย่างน้อย 4 อำาเภอคือ 

สะบ้าย้อย, รัตภูมิ, บางกล่ำา และนาหม่อม 

รวมท้ังยังมีอีกหลายพ้ืนท่ีซ่ึงได้รับผลกระทบ

จากวาตภัย เช่น ระโนด, สทิงพระ, สิงหนคร, 

เทพา และ อ.เมืองฯ บ้านเรือนเสียหาย 200 

หลัง นอกจากน้ีพ้ืนท่ีริมทะเลสาบสงขลาก็เร่ิม

ได้รับผลกระทบจากน้ำาในทะเลสาบสงขลา

หนุนเข้าท่วมแล้วเช่นกัน     

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดตรัง พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ลงพ้ืน

ท่ีตรวจสอบความเสียหายจากการท่ีได้เกิดฝน

ตกหนักติดต่อหลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ำาท่วม

ไหลเข้าท่วมถนนสายเกาะปุด-นาบินหลา และ

บ้านเรือนของชาวบ้านหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 10 

ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง เบ้ืองต้นมีบ้านเรือน

ชาวบ้านได้รับความเสียหาย ได้รับความเดือด

ร้อนแล้ว 12 หลัง

จากสถานการณ์ท่ีมีลมมรสุมพัดถล่ม

ภาคใต้จนเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองใน 

หลายพ้ืนท่ีของจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ี จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา ช่วงระหว่าง

วันท่ี 23-26 ก.พ.65 ท่ีผ่านมา ท่ีฝนกระหน่ำา

อย่างหนักติดต่อกันหลายวัน ทำาให้ปริมาณ

น้ำาในแม่น้ำาสายบุรีสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ทำาให้น้ำาเอ่อล้นตล่ิง แม่น้ำาสายบุรี ในพ้ืนท่ี 

ต.บาลอ ต.กายูบอเกาะ ต.อาซ่อง อ.ท่าธง, 

ต.ตะโละหะลอ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 

มวลน้ำาไหลเข้าท่วมถนนสายหลัก-สายรอง

ภายในหมู่บ้าน-บ้านเรือนชาวบ้านและพ้ืนท่ี

สวนยางพารา ผลไม้ชาวบ้านต้องอพยพสัตว์

เล้ียงมาเล้ียงไว้บนถนนหลวง ท้ังน้ี มีชาวบ้าน

ต้องการน้ำาดื่ม อาหารแห้ง เป็นเบ้ืองต้น. 

ปทุมธานี • เมื่อเวลา 11.30 น.                          

วันท่ี 27 ก.พ.65  ท่ีวัดแสง

สรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี นางบุญส่ง บูรณ

กรณ์ ตัวแทนชาวบ้าน พร้อม

ด้วยชาวบ้านกว่า  50 คน รวม

ตัวกันถือป้ายเดินทางไปท่ีกุฏิเจ้า

อาวาส เพื่อให้เจ้าอาวาสองค์

ปัจจุบันช้ีแจงเรื่องเงินวัด และ

เรื่องการเคลื่อนย้ายสังขารหลวง

ปู่ทองพูล ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาส

องค์ก่อนท่ีไม่เน่าไม่เปื่อยและ

เป็นท่ีนับถือของประชาชนท่ัวไป

นางบุญส่งกล่าวว่า ท่ี

ชาวบ้านรวมตัวกันในคร้ังน้ี

ไม่ใช่คร้ังแรก เพราะเห็นส่ิงท่ี

ไม่ชอบมาพากลในการบริหาร

งานของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 

ท้ังเรื่องเงินฝังลูกนิมิตและเรื่อง

ท่ีจะย้ายสังขารของหลวงปู่ทอง

พูล ภูริปญฺโญ ท่ีละสังขารมา

แล้ว 16 ปี แต่สังขารของท่านไม่

เน่าไม่เปื่อย และยังเป็นท่ีกราบ

ไหว้ของพระในจังหวัดพร้อมท้ัง

ประชาชนท่ัวไปท่ีนับถือ โดยข้อ

เรียกร้องของชาวบ้านในวันน้ี

คือ 1.ใช้แต่อำานาจไม่เป็นธรรม 

2 . ไ ม่เ ป็นมิตรกับชาวบ้าน 

3.ต้ังกรรมการวัดไม่เป็นธรรม 

4.คัดค้านการย้ายสังขาร หลวงปู่

ทองพูล และ 5.ไม่เอาเจ้าอาวาส 

องค์ปัจจุบัน

ด้านพระปลัดปรีชา คนฺธ

โก เจ้าอาวาส กล่าวว่า ส่ิงท่ี

ชาวบ้านเรียกร้องน้ัน คือตนเอง

ต้องการย้ายสังขารหลวงปู่ เพื่อ

ท่ีจะนำามาทำาพิพิธภัณฑ์ท่ีด้าน

บนอาคารเพื่อให้สมเกียรติ และ

เรื่องเงินการฝังลูกนิมิตน้ัน ตอน

ท่ีทำาตนเองยังเป็นแค่พระลูกวัด 

ไม่มีอำานาจในเร่ืองเงิน ส่วน

ตอนท่ีตนเองมาดำารงตำาแหน่ง

เจ้าอาวาสน้ัน เงินบัญชีของวัด

ตนเองก็แจงยอดเงินให้คณะ

สงฆ์ทราบเป็นท่ีเรียบร้อย

ซ่ึงบรรยากาศเป็นไปด้วย

ความตึงเครียด เพราะต่างฝ่าย

ต่างไม่ยอมกัน ชาวบ้านก็ขอให้

เผาสังขารพระครูอนุกูล ธัญกิจ 

เจ้าอาวาสองค์เก่าก่อน ถึงค่อย

ย้ายสังขารของหลวงปู่ทองพูล

ข้ึนมาบนอาคาร แต่เจ้าอาวาส

องค์ปัจจุบันบอกว่าไม่ได้ เพราะ

เตรียมงานเรียนเชิญผู้ใหญ่ไว้

เรียบร้อยหมดแล้ว ซ่ึงย่ิงทำาให้

บรรยากาศตึงเครียดหนักข้ึน โดย

ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ก่อนท่ีจะ

แยกย้ายกันเพราะเจ้าอาวาสต้อง

ไปคุมสอบสนามสอบบาลี ซ่ึงใน

เบ้ืองต้นยังหาข้อสรุปไม่ได้.

ชาวบา้นบกุกฏุเิจา้อาวาสสงสยัเรื่องเงนิวดั

รวบแก๊งค้ายารายใหญ่ภาคใต้
พิษณุโลก • เมื่อเวลา 03.30 น. วัน

ท่ี 27 ก.พ.65  ร.ต.อ.ตฤณรัฐ ลาหล้า

เลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางระกำา 

จ.พิษณุโลก รับแจ้งเหตุรถยนต์เสีย

หลักตกถนนชนต้นไม้ริมถนนสาย

พิษณุโลก-นครสวรรค์ (ฝ่ังขาเข้า

เมือง)  ระหว่างหลัก กม.ท่ี 103-104 

ม.2 บ.บ่อทอง ต.บ่อทอง ทำาให้มีผู้

บาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ภายใน

รถ จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อม

ด้วยแพทย์เวร รพ.มหาวิทยาลัย

นเรศวร พบรถเก๋งย่ีห้อมาสด้า 

3 สีแดง ทะเบียน 1 ขษ  9651 

กรุงเทพมหานคร อัดก๊อปป้ีอยู่กับ

ต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างทางห่างจาก

ถนนประมาณ 5 เมตร มีผู้บาดเจ็บ

เล็กน้อยท่ีขาเป็นหญิงสามารถออก

จากรถมาได้รออยู่  ทราบช่ือคือ 

น.ส.มัณยภา ฉันทิศสกุล อายุ 47 

ปี เลขท่ี  998/212 ม.3 ต.แพรกษา 

อ.เมืองสมุทรปราการ

ภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิต

เป็นเด็กหญิง 1 ราย  สภาพศพนอน

หงาย สวมเส้ือยืดแขนส้ันสีเหลือง 

กางเกงขายาวสีดำา เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยจึง

นำาร่างออกมาให้แพทย์และตำารวจ

ร่วมกันชันสูตรเบ้ืองต้น ทราบช่ือ

คือ ด.ญ.มนสิชา  ฉันทิศสกุล อายุ 

13 ปี เลขท่ี 96/55 ม.10 ต.บาง

ครุ  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

สภาพศพคอหัก มีบาดแผลท่ีบริเวณ

จมูก สอบสวนนางสาวมัณยภาคน

ขับรถเผยว่า เดินทางมากับบุตรสาว

เพียงสองคนเพื่อจะไปสักกับพระปลัด

ประพันธ์  ติกฺขปญฺโญ (พระอาจารย์

ขวัญ) วัดทับยายเชียง ต.ทับยายเชียง 

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ขณะขับ

รถมาเกิดหลับในจึงทำาให้รถเสียหลัก

ตกถนนชนต้นไม้ ทำาให้ตนเองบาด

เจ็บและบุตรสาวเสียชีวิตดังกล่าว 

ตำารวจจึงนำาตัวไปรักษาอาการบาด

เจ็บท่ีขาก่อนสอบสวนปากคำาเพ่ิมเติม

เพื่อดำาเนินคดีต่อไป.

สาวใหญ่หลับใน

รถชนต้นไม้ยับ

ลูกสาว13ปีตาย
กระบ่ี • ตชด.42 ร่วมฝ่าย

ปกครองเมืองกระบ่ี รวบเครือ

ข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในกระบ่ี

และพังงา ได้ผู้ต้องหา 8 คน ของ

กลางกว่า 1 แสนเม็ด

วันท่ี 27 ก.พ.65 พ.ต.อ. 

พิมณรัตน์ ธรรมาธิปต์ิ ผกก.ตชด.

42 พ.ต.ท.กิติพัฒน์ รื่นรวย รอง 

ผกก.ตชด.42 และ พ.ต.ท.ไพโรจน์ 

กำาเนิดรักษา สว.ขว.กก.ตชด.

42 ส่ังการให้ ร.ต.ท.บุญสมิทธ์ 

บุญตรา หน.ชปส.กก.ตชด.42 

นายวิรัชเดช บุญเรืองขาว ปลัด

อำาเภอเมืองกระบ่ี เจ้าพนักงาน 

ป.ป.ส.พร้อมฝ่ายปกครอง ออก

ปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายยา

เสพติดรายใหญ่ ได้ผู้ต้องหา 3 

คน ประกอบด้วย น.ส.จิตรลดา 

หรือส้ม แซ่อุ๋ย อายุ 30 ปี 

นายจรูญ หรือรุน ดิษฐปาน 

อายุ 63 ปี และ น.ส.สุพัตรา 

หรือเดียร์ คารม อายุ 33 ปี 

ทั้งหมดมีภูมิลำาเนาในพื้นที่ 

จ.พังงา พร้อมของกลางยาบ้า 

126,000 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 

3 เครื่อง รถยนต์อีซูซุ ดีแมคซ์ 

สีขาว หมายเลขทะเบียน 9 กข 

9685 กรุงเทพมหานคร โดย

จับกุมได้หน้าบ้านเลขที่ 206/13                              

ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ 

แจ้งข้อหา “ร่วมกันพยายาม

จำาหน่ายยาเสพติดให้ โทษ

ประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน

หรือยาบ้า) และครอบครองเพื่อ

การค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”

ก่อนการจับกุมเมื่อวันท่ี 

23 ก.พ.65 เจ้าหน้าท่ีสามารถ

รวบผู้ต้องหายาเสพติดได้ 5 คน 

ประกอบด้วย นายประพล หรือ

ดลน่ี สันติประภา อายุ 28 ปี 

ชาว จ.นครศรีธรรมราช นาย

ทิชาชาติ หรือนก สมเดช อายุ 

27 ปี ชาว จ.กระบ่ี นายปรัชญา 

หรือดอน ปานวงศ์ อายุ 33 ปี 

ชาว จ.นนทบุรี นายอนัส หรือ

นัด จันทร์น้ำาหอม อายุ 22 ปี 

ชาว จ.พังงา และ น.ส.ปราณี 

หรือสา สง่าพงษ์ อายุ 34 ปี ชาว 

จ.ภูเก็ต ได้ท่ีหน้าบ้านไม่ทราบ

เลขท่ี ถ.เจริญทรัพย์ ม.7 ต.ไส

ไทย อ.เมืองกระบ่ี ต่อเนื่องบ้าน

เลขท่ี 61/3 ถ.ศฤงคารพัฒนา 

ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี ต่อ

เนื่องบ้านเลขท่ี 206/13 ม.12 

ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี พร้อม

ของกลางยาบ้า 14,226 เม็ด ยา

ไอซ์ประมาณ 5.1 กรัม

จ าก น้ัน ไ ด้ขย ายผล

โดยทำาการติดต่อล่อซ้ือไป

ยังผู้ต้องหาท้ัง 3 ราย คือ 

น.ส.จิตรลดา, นายจรูญ และ 

น.ส.สุพัตรา โดยจับกุมได้ท่ี

หน้าบ้านเลขท่ี 206/13 ม.12 

ต.กระบ่ีน้อย ยึดของกลางยาบ้า

ได้ 126,000 เม็ด ซุกซ่อนไว้ใน

กระเป๋าเดินทางท่ีวางไว้บนเบาะ

น่ังของรถยนต์กระบะอีซูซุ ดี

แมคซ์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 

9 กข 9685 กรุงเทพมหานคร จึง

ควบคุมตัวไปดำาเนินคดีพร้อมต้ัง

ข้อหา “ร่วมกันพยายามจำาหน่าย

ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 

(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) 

และครอบครองเพ่ือการค้า

โดยไม่ได้รับอนุญาต” ผู้ต้องหา

ท้ังหมดให้การรับสารภาพ 

สำาหรับกลุ่มผู้ต้องหา

ที่ถูกจับกุมครั้งนี้ถือเป็นเครือ

ข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่

ภาคใต้ จ.กระบี่และพังงา โดย

เช่าบ้านพักในพื้นที่ จ.กระบี่

เป็นที่พักของกลาง ก่อนนำาไป

จำาหน่ายให้เอเยนต์รายย่อยใน

พื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ขยาย

ผลต่อไป.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา
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แม่แตงโม

และ น.ส.วิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือแซน ที่

อยู่บนเรือมาสอบสวนเพิ่มเติม ส่วนสารเสพ

ติดของคนบนเรือยังไม่ออก ยืนยันคดีนี้ ไม่มีผู้

มีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีใครมากดดันตำารวจ 

ฝากไปยงัแมข่องแตงโม คดนีีเ้ราไมป่ลอ่ยผา่น 

ความเป็นจริงต้องปรากฏ  

ต่อมา พล.ต.ท.จิรพัฒน์กล่าวภายหลัง

การเรียกพยานในท่ีเกิดเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการ

เสียชีวิตของดาราสาวมาให้ปากคำากับพนักงาน

สอบสวนว่า พนักงานสอบสวนเดิมสอบไป

แล้ว 8 ปาก วันน้ีได้สอบปากคำาเพ่ิมอีก 2 

ปาก เป็นเจ้าหน้าท่ีกรมเจ้าท่า และเจ้าของเรือ

ท่ีมีชื่อทางกรรมสิทธ์ิ ส่วนในทางการสืบสวน

เราไม่ได้ตัดประเด็นใดท้ิง รวมถึงประเด็นท่ี

สังคมสงสัย ทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยพยานหลัก

ฐานทางวิทยาศาสตร์และไทม์ไลน์ท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมด และประเด็นเก่ียวการใช้ โทรศัพท์ผู้

เก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีตำารวจจากกองบัญชาการ

สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโทรศัพท์ของแต่ละคนไว้

ในสำานวน เพื่อให้ทราบทีละประเด็น ส่ิงท่ีจะให้

ประโยชน์ได้มากคือผลการชันสูตรพลิกศพ และ

ผลการตรวจจากพยานหลักฐานต่างๆ บนเรือ

ผบช.ภ.1 กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตก่อน

ตกน้ำาหรือตกน้ำาแล้วเสียชีวิต อันน้ีผลการตรวจ

ชันสูตรศพจะบอกได้ การสืบสวนสอบสวนของ

เจ้าหน้าท่ีหน้าคืบหน้าไปเยอะ พยานหลักฐาน

ต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ในสำานวนค่อนข้างละเอียด 

ให้ความเช่ือม่ันว่าเราทำาอย่างตรงไปตรงมา 

อย่างแรกเราต้องทำาให้ชัดว่าเกิดเหตุอะไรข้ึน

มา มีผู้โดยสารบนเรือพลัดตกลงเรือแล้วเสีย

ชีวิต ใครจะเป็นคนประมาทบ้าง ส่วนท่ีเปล่ียน

การชันสูตรศพจากนิติเวช โรงพยาบาล (รพ.) 

ธรรมศาสตร์รังสิต มาเป็นนิติเวช รพ.ตำารวจ 

การชันสูตรเบ้ืองต้นท่ีเกิดเหตุเป็นหน้าท่ีของ 

รพ.พ้ืนท่ีใกล้เคียง หลังจากน้ันสามารถส่งไป

ชันสูตรศพท่ีนิติเวช รพ.ตำารวจได้ ซ่ึงเราต้องการ

ให้นิติเวชตรวจสอบหลายเรื่องอย่างละเอียด ผล

ชันสูตรอย่างเป็นทางการยังไม่ออกมา ซ่ึงจะ

ทำาให้เร็วท่ีสุด

ทางด้าน น.ส.อิจศรินทร์ หรือกระติก 

แถลงภายหลังเข้าให้ปากคำาพนักงานสอบสวน

ประมาณ 40 นาทีว่า เร่ิมต้นนายตนุภัทร เลิศ

ทวีวิทย์ (ไฮโซปอ) เป็นเพื่อนกับตนมานาน ได้

ชวนตนมาหา โม้กันหน่อย อยากเจอ จากน้ันก็

มีการพูดคุยกันมาเรื่อย จึงได้มีการระดมเพื่อนท่ี

รู้จักกัน โดยหน่ึงในน้ันก็คือแตงโม เพราะแตงโม

เองก็รู้จักกับบอยและแซน ไปถึงเวลาประมาณ 

16.45 น. เจอเพื่อนปออีก 2 คน ล่องเรือไปถึง

ร้านอาหารและทานข้าว ใช้เวลาประมาณ 2 

ช่ัวโมง จากน้ันได้ไปเข้าห้องน้ำา ยกเว้นแตงโม 

ออกจากร้านอาหาร 2 ทุ่มกว่า จากน้ันก็ลงเรือ

แวะถ่ายรูประหว่างทางไปเรื่อยๆ 

“กระท่ังเกิดเหตุเวลา 4 ทุ่มกว่าซ่ึงเป็น

ขากลับท่ีกำาลังเข้าอู่เรือ แต่ระหว่างแตงโมไป

ปัสสาวะ บอกว่าปวดฉ่ี เรายังบอกว่าทำาไมตอน

ชวนไม่ไป แต่ตอนไปฉ่ีท้ายเรือเราไม่เห็น เพราะ

ตอนน้ันหยุดถ่ายรูปกัน เหนื่อยแล้ว อยากฟินกับ

บรรยากาศ เราสนใจแต่วิวแล้วตอนน้ัน เพราะ

เสียเวลาไปกับการถ่ายรูป ไม่มีบรรยากาศดื่มด่ำา

กับบรรยากาศ และได้ยินเสียงตะโกนจากแซน                                                                  

ว่าเขาตกเรือ ส่วนเราอยู่หน้าเรือ ยอมรับว่าไม่

เห็นแม้กระท่ังแตงโมเดินไปด้านหลังเรือ ส่วน

แซนเขาน่ังอยู่ด้านหลังเรืออยู่แล้ว จากน้ันปอก็

หมุนพวงมาลัยเรือกลับไปค้นหาทันที” กระติก

ระบุ

น.ส.วิศาพัช หรือแซน กล่าวเสริมว่า 

แตงโมไปปัสสาวะ โดยการเกาะขาตนอยู่ท้ัง 2 

ข้าง โดยท่ีแตงโมหันหลังออกข้างหันหน้ามาทาง

ตน ทุกอย่างมันเร็วมาก และขณะน้ันตนก็นอน

เล่นมือถืออยู่ รู้อีกทีขณะแตงโมกำาลังลุกและเสีย

หลักพลัดตกน้ำาไป จึงรีบบอกทุกคนโมตกน้ำา แต่

ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุมีการดื่มกันนิดหน่อยแต่

โมจะมีอาการเมาหรือไม่ตนไม่ทราบ

ท้ังน้ี กระติกกล่าวถึงประเด็นการสวม

ชุดบอด้ีสูทยากต่อการปัสสาวะว่า การปัสสาวะ

ของคนใส่บอด้ีสูทลักษณะท่ีรีบๆ เราไม่ได้ถอด 

เราแหวกข้างได้ แต่ไม่ทราบว่าแตงโมทำาอย่าง

น้ันหรือไม่ แล้วการท่ีอยู่บนเรือมีผู้ชายอยู่ด้วย

คงไม่มีใครถอดลงมาหมด 

“ไม่มีการรับงานหรือใดๆ ทั้ งสิ้น 

เป็นการไปเที่ยวลงเรือแบบเพื่อนชวนเพื่อน 

ไม่มีประเด็นเรื่องเงิน ไม่เข้าใจมีข่าวมาได้

อย่างไร ได้ ให้ข้อมูลกับตำารวจไปหมดแล้ว 

ยืนยันว่าไม่มีการทะเลาะกัน ไม่มีทางที่จะเกิด

ประเด็นนั้นขึ้น เรารักกัน เขารับลูกเราเป็นลูก

บุญธรรม ถ้าโมเสียไป เงินติกก็หายไปเหมือน

กันนะ เขาช่วยเหลือมาโดยตลอด ถ้าเราผลัก

เขาหรือทะเลาะกัน ติกทุบหม้อข้าวตัวเองนะ 

งานในวงการทุกคนก็ทราบว่ารายได้ค่อนข้าง

ดี คนเราจะหาความลำาบากมาให้ตัวเองเหรอ 

อยากให้คิดตรงนี้นิดนึง” 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทำาไมไม่โทร.หาแม่หรือ

พ่ีชายของแตงโม กระติกตอบว่า กระติกสนิท

กับพ่อมาก แต่พ่อจากไปแล้วจึงได้ติดต่อกับเจ้า

หน้าท่ี แม่ประดาน้ำาไม่เป็น ไม่มีอุปกรณ์ใดๆ เรา

อยู่คนละบ้านและไม่ได้สนิทกับแม่ถึงขนาดท่ีจะ

โทร.กวนขณะแม่หลับหรือโทร.บอก ถ้าแม่จะ

เคืองก็เข้าใจแม่ และกระแสข่าวท่ีว่ามีเพื่อนบอก

แม่ไม่ให้ข่าว ต้องไปถามคุณแม่และให้แม่ช้ีตัว

เลย ยืนยันไม่มี ส่วนประเด็นการลบไอจีของโม

น้ัน หลังเกิดเหตุก็นำากลับไปท่ีบ้านของเขา ส่วน

แม่บ้านจะเก็บอย่างไรเราไม่รู้ เราไม่มีสิทธ์ิไปลบ

ภาพของคนอื่น และไม่รู้รหัสล็อกอินโทรศัพท์ 

และไม่อยากรู้ โมเป็นคนค่อนข้างหวงเก่ียวกับรูป 

ส่วนท่ีสังคมต้ังข้อสังเกตกลุ่มเพ่ือนบน

เรือหายไปเป็นวันไม่ยอมออกมาให้รายละเอียด

น้ัน กระติกบอกว่า หลังเกิดเหตุยังไม่ได้คิดด้วย

ซ้ำาว่าจะต้องเข้ามาให้ปากคำาหรือไปท่ีไหน แต่

หลังจากน้ันเราต้ังใจจะมา แต่มีประเด็นเต็มไป

หมด รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักต้องปรึกษาใคร

สักคนจึงทำาให้ช้าไป หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ติดตาม

ทางโซเชียลเลย เมื่อทราบว่าเรื่องมาลงท่ีตนก็

ไม่กล้าเข้าไปดูเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการแถลงข่าว

กระติกสะอ้ืนร่ำาไห้อยู่ตลอด

ขณะท่ีนางพนิดา ศิริยุทธโยธิน มารดา

ของ “แตงโม” เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

พร้อมนำาหลักฐานมาบางส่วนในการคล่ีคลาย

การเสียชีวิตของลูกสาว ซ่ึงเป็นหลักฐานช้ิน

ใหม่มอบให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจ พร้อมกับพูดคุย

กับเจ้าหน้าท่ีกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยา

ครอบครัว จากน้ันนางพนิดาได้ตอบคำาถามผู้

สื่อข่าวกรณีท่ี “กระติก” ระบุไม่สนิทกับแม่ว่า  

ไม่สนิทได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ จ้างลูกแม่ไป

หากิน ท่ีผ่านมาเวลามีงานก็ไปด้วยกัน ยังแบ่ง

เปอร์เซ็นต์ให้ เขาโกหกท้ังหมด เขาทำาร้ายน้อง

โมจริงๆ ทำาร้ายท้ังจิตใจและร่างกาย เขาไม่ได้มี

ความจริงใจต่อลูกเรา แต่ยังพูดลึกๆ ไม่ได้ขอให้

เป็นหน้าท่ีของตำารวจ”

ผู้สื่อข่าวถามว่า ท่ีว่าทำาร้ายร่างกายคือ

วันท่ีเกิดเหตุ แม่แตงโมตอบว่า “ในเรือ” ไม่

เชื่อว่าลูกสาวไปปัสสาวะ ชุดน้องโมแคบและ

รัดมาก คนเราถ้าอยากจะพ้นผิดควรพูดความ

จริงให้หนักกลายเป็นเบา แต่น่ียังโกหกอยู่ คุณ

ไม่รอดหรอก เมื่อถามย้ำาว่าคนท่ีทำาร้ายน้องโม

มีเฉพาะกระติกหรือมากกว่าน้ัน แม่ของแตงโม

ระบุว่า มากกว่าน้ัน ทำาร้ายร่างกายและจิตใจ 

ท่ีเชื่อเพราะมีเพื่อนสนิทส่งเอกสารมาให้ตนดู 

ตกใจมากถึงเอามาให้ตำารวจดูว่าคืออะไร ซ่ึง

เป็นเอกสารท่ีเขียนในไลน์ เป็นข้อความท่ีแรง

มากสำาหรับแตงโม เป็นข้อความสนทนาท่ีพูด

กันบนเรือ ซ่ึงเป็นเพื่อนผู้ชายคนใดคนหน่ึง เขา

ปรารถนาดีส่งมาให้เพื่อนแม่ แล้วเพื่อนแม่ก็ส่ง

มาให้แม่อีกคร้ัง

วันเดียวกัน พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพจำานงค์ 

โฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ช้ีแจงว่า 

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำารวจ ได้

ออกเอกสาร “ใบรับรองการตาย” เพื่อให้ญาติ

นำาไปออกใบมรณบัตรกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง

เท่าน้ัน ไม่ใช่เอกสารผลการผ่าชันสูตรศพ 

สำาหรับผลการผ่าชันสูตรศพ ต้องใช้ระยะเวลา

อย่างน้อยอีก 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากต้องนำาช้ิน

ส่วนต่างๆ ไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) 

ด้วยความละเอียดรอบคอบ.

ตัดธนาคาร

กระบวนการเจรจาที่รัสเซียเสนอ แต่ที่กรุง

เคียฟ กองทัพยูเครนประกาศว่า พวกเขายัง

สามารถต้านทานการโจมตีของทหารรัสเซีย 

และขณะนี้ทหารกำาลังต่อสู้กับ “กลุ่มก่อ

วินาศกรรม” ที่แทรกซึมเข้ามาในเมืองหลวง 

ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีในเคียฟเผยว่า มีเสียงระเบิด

ดงักกึกอ้งเปน็ครัง้คราว โดยทหารยเูครนกลา่ว

ว่าเป็นเสียงปืนใหญ่และมิสไซล์

ตึกระฟ้าที่เป็นอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่ง

โดนโจมตีเมื่อคืนวันเสาร์ หน่วยฉุกเฉินกล่าว

ว่าอาคารหายไปทั้งแถบรวม 5 ชั้น วิตาลี                                                                

คลิตช์โก นายกเทศมนตรีเคียฟ กล่าวว่า อาคาร

หลงันี้โดนมสิไซล์ โจมต ีและทหารรสัเซยีกำาลงั

รกุโจมตมีาจากทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืและทศิ

ตะวันตกของเคียฟ “ศัตรูยังบุกเข้ามาในเมือง

ไม่ได้ แต่กลุ่มก่อวินาศกรรมกำาลังปฏิบัติการ

ในกรุงเคียฟ” เขากล่าว 

คลิตช์ โกประกาศเคอร์ฟิวในกรุงเคียฟ 

โดยห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหลัง

เวลา 17.00 น. ผูท้ีฝ่า่ฝนืจะถอืวา่เปน็ “สมาชกิ

กลุ่มก่อวินาศกรรมและสอดแนมของข้าศึก” 

เคอร์ฟิวจะมีผลบังคับถึงเวลา 08.00 น.ของ

วันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น 

มีรายงานจากบริการสื่อสารพิเศษของ

ยูเครนว่า คลังน้ำามันแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองวา

ซิลคิฟ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเคียฟทางตะวันตก

เฉียงใต้ไม่ถึง 30 กม. ตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อวัน

คืนวันเสาร์และเกิดไฟไหม้รุนแรง นอกจาก

นี้ท่อส่งก๊าซเส้นหนึ่งในเมืองคาร์คิฟทางภาค

ตะวันออกก็โดนโจมตีด้วย

เสยีงระเบดิและเสยีงไซเรนยงัคงดงัทัว่

กรงุเคยีฟอยา่งตอ่เนื่อง ประชาชนพากนัลงไป

หลบภยัในสถานรีถไฟใตด้นิและหอ้งใตด้นิของ

อาคารบ้านเรือน ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซ

เลนสก ีผูน้ำายเูครนวยั 44 ป ีซึง่ยนืกรานวา่เขา

จะอยู่ในกรุงเคียฟไม่หลบหนีไปไหน ประกาศ

เมื่อวันเสาร์ว่า มีทารกเพศหญิงคนหนึ่งคลอด

ที่รถไฟใต้ดิน

ผู้นำายูเครนปลุก ปชช.สู้

เซเลนสกีคุยว่า ยูเครนสามารถขัดขวาง

แผนของรัสเซียท่ีต้องการโค่นล้มตัวเขา ใน

ข้อความวิดีโออีกช้ินหน่ึง ผู้นำายูเครนประกาศ

ว่า “เราจะต่อสู้จนกว่าเราจะปลดปล่อยประเทศ

ของเรา” พร้อมกันเขายังเรียกร้องให้ชาวรัสเซีย

ช่วยกันกดดันปูตินให้ยุติสงครามน้ี

มีรายงานในวันอาทิตย์ว่า ผู้นำายูเครน

ได้ยื่นคำาร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

หรือศาลโลกในกรุงเฮก เพื่อสั่งรัสเซียยุติ

การรุกรานยูเครน “รัสเซียต้องรับผิดชอบที่

บิดเบือนความคิดเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อใช้

เป็นเหตุผลในการรุกราน” เซเลนสกีประกาศ

ทางทวิตเตอร์ “เราร้องขอให้มีการตัดสิน

ใจอย่างเร่งด่วนเพื่อสั่งการให้รัสเซียยุติการ

ดำาเนินการทางทหารเดี๋ยวนี้ และคาดว่าการ

ไต่สวนจะเริ่มได้ในสัปดาห์หน้า”

เมื่อวันศุกร์ ทำาเนียบเครมลินกล่าวว่า 

ปูตินพร้อมจะส่งผู้แทนไปยังกรุงมินสค์ของ

เบลารุส เพื่อพูดคุยกับยูเครน หลังจากเจ้า

หน้าที่ระดับสูงของยูเครนกล่าวถึงข้อเสนอที่

ยูเครนจะวางตัวเป็นกลาง โดยระงับการขอ

เขา้เปน็สมาชกิองคก์ารนาโตไวก้อ่น แตย่เูครน

ตั้งเงื่อนไขว่าต้องการเจรจาที่กรุงวอร์ซอของ

โปแลนด์แทน ต่อมาในวันอาทิตย์ รัสเซีย

และยูเครนยังคงแสดงท่าทีว่าพร้อมจะเจรจา 

แต่ยังติดปัญหาเรื่องสถานที่ เซเลนสกีกล่าว

ว่า ยูเครนเสนอให้คุยกันที่กรุงวอร์ซอของ

โปแลนด,์ กรงุบราตสิลาวาของสโลวาเกยี, กรงุ 

บูดาเบสต์ของฮังการี, นครอิสตันบูลของตุรกี 

หรอืกรงุบากขูองอาเซอร์ไบจาน แตเ่ขาปฏเิสธ

การเจรจาที่เบลารุส ซึ่งอนุญาตให้รัสเซียใช้

เป็นช่องทางบุกโจมตียูเครน

สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) เปิดเผยทาง

ทวิตเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ว่า นับตั้งแต่รัสเซีย

รุกรานยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดี ถึงขณะนี้

มีผู้อพยพพลัดถิ่นจากยูเครนแล้วมากกว่า 

368,000 คน และจำานวนยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ตัวเลขใหม่นี้อ้างอิงจากข้อมูลของหน่วยงาน

ระดับประเทศ

ก่อนหน้านี้ เซเลนสกีเรียกร้องต่ออันโต

นีโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการยูเอ็น ให้ถอดถอน

สิทธิการลงมติของรัสเซียในคณะมนตรีความ

มัน่คงยเูอน็ เพื่อลงโทษการรกุรานยเูครน โดย

นักการทูตกล่าวกันว่าคณะมนตรีฯ มีกำาหนด

ประชุมในวันอาทิตย์เพื่อโหวตข้อมติเรียกร้อง

ให้จัดประชุมสมัชชายูเอ็นวาระพิเศษเกี่ยวกับ

การรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย นอกจากนั้น เซ

เลนสกยีงัขอบคณุประเทศ “หุน้สว่น” ทัง้หลาย

ที่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือ 

รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะเพิ่มความ

ช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีก 350 ล้าน

ดอลลาร์ ส่วนเยอรมนีจะส่งอาวุธต่อต้านรถ

ถัง 1,000 หน่วย และมิสไซล์สติงเกอร์ 500 

ลูก มายังยูเครน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนนโยบายที่

ยึดถือมายาวนานของเยอรมนีที่จะไม่ส่งออก

อาวุธไปยังพื้นที่สงคราม ฝรั่งเศส, กรีซ และ

โปรตุเกสก็ประกาศจะส่งอาวุธมาให้ยูเครน

เช่นกัน

เซเลนสกกีลา่วในแถลงการณฉ์บบัหนึง่

เมื่อวันอาทิตย์ เรียกร้องชาวต่างชาติทุกคน

ที่ประสงค์จะเข้าร่วมต่อต้านรัสเซียในยูเครน

และปกป้องความมั่นคงของโลก ให้ติดต่อ

ที่สถานทูตยูเครนทั่วโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของกองพลน้อยนานาชาติป้องกันดินแดน

ยเูครน แตเ่ขายนืกรานวา่ชาวยเูครนยงัมคีวาม

กลา้หาญพอทีจ่ะเผชญิหนา้กบัรสัเซยีโดยลำาพงั 

แต่ “นี่ ไม่ใช่แค่การรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย 

แต่เป็นการเริ่มต้นของสงครามต่อยุโรป” 

แม้จะรัสเซียจะมีขุมกำาลังทางทหาร

เหนอืกวา่มาก แตเ่จา้หนา้ทีค่วามมัน่คงในโลก

ตะวันตกกล่าวกันว่า การต่อต้านของกองทัพ

ยเูครนนา่จะสรา้งความประหลาดใจแกร่สัเซยี 

ซึง่ไมส่ามารถรกุคบืหนา้ไดร้วดเรว็อยา่งทีค่าด

หวัง กระทรวงกลาโหมยูเครนยังกล่าวอ้าง

เมื่อวันอาทิตย์ว่า สามารถฆ่าทหารรัสเซียได้

ราว 4,300 นายแล้ว แต่รอยเตอร์และเอเอฟ

พีกล่าวว่า ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลนี้อย่าง

อิสระได้ และรัสเซียก็ไม่เปิดเผยรายละเอียด

เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตทหาร

ประเดิมตัดการเงินรัสเซีย 

อีกทางหนึ่ง สหรัฐและสหภาพยุโรป (อี

ย)ู ประกาศจะทำาใหท้รพัยส์นิของธนาคารแหง่

ชาติของรัสเซีย “เป็นอัมพาต” ด้วยการตัด

ธนาคารหลายแห่งของรัสเซียออกจากระบบ

ธรุกรรมขา้มประเทศของ “สวฟิต”์ หรอืสมาคม

เพื่อการโทรคมนาคมทางการเงินระหว่าง

ธนาคารทั่วโลก คำาแถลงไม่ได้ระบุชื่อธนาคาร

ว่ามีแห่งใดบ้าง แต่รอยเตอร์อ้างคำากล่าวของ

นักการทูตรายหนึ่งว่า จะมีตลาดการธนาคาร

รัสเซียราว 70% ได้รับผลกระทบ

การตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีคลัง

ฝรั่งเศสเรียกว่าเป็น “อาวุธนิวเคลียร์ทางการ

เงนิ” เพราะจะสรา้งความเสยีหายอยา่งมากตอ่

เศรษฐกิจรัสเซีย จะส่งผลต่อการค้าและทำาให้

บริษัททั้งหลายดำาเนินธุรกิจได้ยากขึ้น เคยมี

เสียงเรียกร้องมาโดยตลอดให้ตัดรัสเซียออก

จากระบบนี้ แต่ที่ผ่านมามีบางประเทศ เช่น

เยอรมนี คัดค้านเนื่องจากกังวลว่ารัสเซียอาจ

ทำาให้ระงับการส่งก๊าซ

ด้านความเคล่ือนไหวในไทยน้ัน นาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ติดตามสถานการณ์และรับฟังรายงาน

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ด้วย

ความเป็นห่วงคนไทยในยูเครน และต้องการ

ให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแล ซ่ึงขณะน้ี

กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องของไทยได้เข้าช่วยเหลือคนไทยใน

ยูเครนเข้าพักท่ีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคน

ไทยในยูเครน เมืองลวิฟรวม 47 คน และมี

คนไทยอีก 43 คนท่ีอยู่ในระหว่างเดินทางจาก

เมืองต่างๆ มายังเมืองลวิฟ ซ่ึงคนไทยท้ังหมด

ยังปลอดภัย ไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ

สำาหรับแผนการนำาคนไทยออกจาก

ยูเครนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1 ในวันที่ 27 

ก.พ.นำาคนไทยจากเมืองโอเดซา 41 คน เดิน

ทางไปยังจุดผ่านแดนยูเครน-โรมาเนียโดยรถ

บัสเช่า จากนั้นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

บูคาเรสต์จะช่วยรับช่วงต่อนำากลุ่มคนไทยไป

ยงักรงุบคูาเรสต ์ประเทศโรมาเนยี เพื่อเตรยีม

เดินทางกลับไทยโดยเครื่องบินพาณิชย์ในวัน

ที่ 1 และ 2 มี.ค.2565  ส่วนที่ 2 จะนำาคนไทย 

43 คน ซึ่งเข้าพักที่ศูนย์ปฏิบัติฯ เมืองลวิฟเดิน

ทางโดยรถบัสเช่ามายังกรุงวอร์ซอ ประเทศ

โปแลนด์ และในวันที่ 28 ก.พ.จัดรถบัสเช่า

ไปรับคนไทย ชุดที่ 2 จากศูนย์ปฏิบัติเมือง                                                          

ลวิฟเพื่อมายังกรุงวอร์ซอ และรอการเดินทาง

กลับไทยโดยเครื่องบินพาณิชย์ ประมาณวัน

ที่ 1-4 มี.ค. 

ขณะที่กลุ่มชาวยูเครนที่อาศัยในไทย 

และชาวยุโรปที่อาศัยในย่านสุขุมวิท สาทร 

จำานวนกว่า 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่มากันเป็น

ครอบครัว ได้ทยอยมารวมตัวกันที่บริเวณ

ลานจอดรถในสวนลุมพินี ฝั่งถนนวิทยุ เรียก

รอ้งสนัตภิาพในยเูครน พรอ้มกบัประณามการ 

กระทำาของประธานาธบิดรีสัเซยีโหดรา้ยทารณุ 

ไม่ต่างกับฮิตเลอร์ ผู้นำานาซีเยอรมัน โดยขอ

ให้รัสเซียยุติสงคราม ถอนทหารออกจากดิน

แดนยูเครนทั้งหมด อย่างไม่มีเงื่อนไข และ

เปิดเจรจาสงบศึก. 

เลือดใหม่

ในฐานะที่เป็นคนหน้าใหม่ของพรรค และ

ได้มี โอกาสร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับนาย                             

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้า

พรรค ทำาให้ได้เห็นถึงความตั้งใจและทุ่มเท

ทำางานเพื่อแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน

มาโดยตลอด ทำางานหนักทุกวันทั้งในบทบาท

หัวหน้าพรรคและรัฐมนตรี ซึ่งนายจุรินทร์

พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้มีวุฒิภาวะ

ในการทำางาน มีวิสัยทัศน์พร้อมเปิดกว้างให้

คนรุ่นใหม่และคนเลือดใหม่เข้ามาทำางานใน

พรรค ดังจะเห็นได้จากการคัดเลือกผู้สมัคร

ว่าที่สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของพรรคที่

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาเป็นตัวแทนพรรค

เพื่ออาสาทำางานรับใช้พี่น้องประชาชน รวม

ถึงว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในกรุงเทพฯ อีกหลายเขต

ก็ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ 

“ยืนยันว่านายจุรินทร์มีวุฒิภาวะ มี

เหตุผลในการทำางาน เป็นคนเปิดกว้าง รับฟัง

คนอื่นพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่ง

เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่เป็นผู้นำา จึงเชื่อมั่น

ว่านายจุรินทร์จะสามารถนำาพาพรรคไปข้าง

หน้าให้ประสบความสำาเร็จได้รับความนิยม” 

นางดรุณวรรณกล่าว

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า

พรรค ปชป. และประธาน ส.ส. กล่าวถึงการ                                                           

เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.และ ส.ก. ว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม

พรรคคือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้ลง 

พื้นที่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวแล้ว ส่วน

ผู้สมัคร ส.ก.ที่แถลงข่าวเปิดตัวไปแล้วทั้ง 50 

เขต ก็ได้ทำางานอย่างหนักในพื้นที่ช่วยเหลือ

ดแูลพีน่อ้งประชาชนในชว่งโควดิระบาดอยา่ง

หนักตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และพรรคยังได้จัด

ประชุมผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขต เพื่อเตรียม

ความพรอ้มกอ่นการสมคัรรบัเลอืกตัง้อยา่งเปน็

ทางการ ซึ่งคาดว่าน่าจะสมัครรับเลือกตั้งช่วง

ปลายเดือน มี.ค. หรือต้นเดือน เม.ย. และน่า

จะมีการเลือกตั้งไม่เกิน พ.ค.ที่จะถึงนี้

“เชื่อมัน่วา่ทัง้ ศ.ดร.สชุชัวรีแ์ละผูส้มคัร 

ส.ก.ของพรรคจะทำาหนา้ทีอ่ยา่งเตม็กำาลงัความ

สามารถ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาว 

กทม.” นายองอาจกล่าว

ขณะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย ในฐานะรองหวัหนา้พรรค ปชป. ซึง่

ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ กล่าวว่า พรรค ปชป.ได้วางตัวว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คือ จ.ปัตตานี ยะลา และสงขลา ครบ 12 เขต

แล้ว จากผู้ที่เสนอตัวลงสมัครเขตไม่น้อยกว่า

เขตละ 1 คน มบีางเขตเทา่นัน้ทีย่งัตอ้งเฟน้ตวั

บคุคลทีด่ทีีส่ดุเขา้มาเสรมิทพัใหแ้ขง็แกรง่มาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะเกิดขึ้น พรรค

มคีวามพรอ้มมากกวา่ครัง้ทีผ่า่นมามาก เพราะ

รฐัมนตรทีีอ่ยูร่ว่มรฐับาลมผีลงานเปน็รปูธรรม

จนประจักษ์ที่จับต้องได้ของพี่น้องประชาชน 

จงึมัน่ใจวา่ผูส้มคัรของพรรค ปชป.จะไดร้บัการ

เลือกตั้งเป็น ส.ส.ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้

เพิ่มขึ้นจากเดิม

“ในพื้นที่ภาคใต้พรรคได้วางตัวผู้สมัคร 

ส.ส.ไว้ครบทุกเขตแล้ว มีทั้งอดีตผู้สมัคร 

ส.ส.ปจัจบุนัและเลอืดใหมเ่พยีงบางเขตเทา่นัน้

ที่ยังต้องมีการทำาประชามติเชิงลึก และหากมี

การยุบสภาเลือกตั้งใหม่ พรรค ปชป.พร้อมส่ง

ผู้สมัคร ส.ส.ครบทั้ง 400 เขต ส่วนบัญชีราย

ชื่อยงัเกนิอยู ่แตม่คีณะทำางานมกีารจดัอนัดบั” 

นายนิพนธ์ระบุ

วันเดียวกัน ศูนย์สำารวจความคิดเห็น

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) เผยผลสำารวจของประชาชนเรื่อง ศึก

คนกันเอง ชลบุรี จากประชาชนที่มีอายุ 18 

ปีขึ้นไป และมีภูมิลำาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่

ในจังหวัดชลบุรี กระจายทุกระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำานวน 1,073 

หน่วยตัวอย่าง

โดยผลการสำารวจเมื่อถามถึงความคิด

เห็นของประชาชนต่อศึกวิวาทะคนชลบุรี 

ระหว่างกลุ่มของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน กับกลุ่มของนายสนธยา คุณปลื้ม  

นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา พบว่า 26.56% 

ระบุว่ากลุ่มนายสนธยาต้องการรักษาฐาน

การเมืองในชลบุรี รองลงมา 24.98% ระบุว่า

เป็นแค่ความเข้าใจผิดกันเล็กน้อย, 22.46% 

ระบุว่ากลุ่มนายสุชาติต้องการขยายฐาน

การเมืองในจังหวัด,  16.12% ระบุว่ากลุ่มนาย

สนธยาไม่พอใจในความเคลื่อนไหวของกลุ่ม

นายสุชาติ, 10.62% ระบุว่ากลุ่มนายสุชาติไม่

พอใจในความเคลื่อนไหวของกลุม่นายสนธยา,  

8.39% ระบุว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม/

พรรคการเมืองอื่นแทรกเข้ามาได้ในการเลือก

ตั้งครั้งหน้า, 6.99% ระบุว่ากลุ่มนายสนธยา

กำาลงัสญูเสยีฐานการเมอืงในชลบรุ,ี 2.98 ระบุ

ว่ากลุ่มนายสุชาติไม่มีทางขยายฐานการเมือง

ในชลบุรีได้มากไปกว่านี้ และ 13.61% ระบุ

ว่าเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามความเห็นประชาชนต่อศึกวิวา

ทะระหว่างกลุ่มนายสุชาติกับกลุ่มนายสนธยา

จะจบลงอยา่งไร พบวา่ ตวัอยา่ง 53.87% ระบุ

ว่าทั้งสองฝ่ายจะเจรจากันเองเพื่อยุติความขัด

แยง้ รองลงมา 30.85% ระบวุา่จะมคีนกลางมา

ไกล่เกลี่ยให้ยุติความขัดแย้ง, 12.30% ระบุว่า

จะแตกหักและแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการ

เลือกตั้งครั้งหน้า และ 2.98% ระบุว่าเฉยๆ/ไม่

ตอบ/ไมส่นใจ ดา้นฝา่ยทีจ่ะสนบัสนนุในศกึววิา

ทะคนกันเองในจังหวัดชลบุรี พบว่า ตัวอย่าง 

36.72% ระบวุา่ไมส่นบัสนนุทัง้สองกลุม่ รองลง

มา 28.89% ระบวุา่สนบัสนนุกลุม่นายสนธยา,  

24.98% ระบุว่าสนับสนุนทั้งสองกลุ่ม,  5.87 

ระบุว่าสนับสนุนกลุ่มนายสุชาติ และ 3.54% 

ระบุว่าเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำาหรบัความคดิเหน็ของประชาชนหาก

กลุ่มนายสนธยาจะกลับพรรคพลังชลในการ

เลอืกตัง้ครัง้หนา้ พบวา่ ตวัอยา่ง 40.35% ระบุ

ว่าเห็นด้วยมาก, 28.15% ระบุว่าค่อนข้างเห็น

ดว้ย, 14.91% ระบวุา่ ไมเ่หน็ดว้ยเลย, 11.09% 

ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย และ 5.50% ระบุว่า

เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ท้ายที่สุดเมื่อถามถึง

ความคดิเหน็ของประชาชนหากกลุม่นายสชุาติ

จะยงัคงอยูก่บัพรรคพลงัประชารฐัในการเลอืก

ตั้งครั้งหน้า พบว่า ตัวอย่าง 33.46% ระบุว่า

ไม่เห็นด้วยเลย, 22.27% ระบุว่าค่อนข้างเห็น

ด้วย, 20.60% ระบุว่าเห็นด้วยมาก, 15.47% 

ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย และ 8.20% ระบุว่า

เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ.

‘สธ.’ ออกโรงโต้

 

ทำาใหม้ยีอดผูต้ดิเชือ้สะสมยนืยนัตัง้แตป่ ี2563 

จำานวน 2,869,616 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 

16,875 ราย ทำาให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 2,637,878  ราย อยู่ระหว่าง

รักษา 208,846 ราย อาการหนัก 955 ราย ใส่

ท่อช่วยหายใจ 268 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42  

ราย เป็นชาย 24  ราย หญิง 18  ราย ทำาให้

มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

22,891 ราย 

สำาหรบั 10 จงัหวดัทีม่ผีูต้ดิเชือ้สงูสดุใน

วันที่ 27 ก.พ. ประกอบด้วย กทม. 2,645 ราย, 

ชลบุรี 1,434 ราย, สมุทรปราการ 1,068 ราย, 

นครศรีธรรมราช 1,011 ราย, นนทบุรี 774 

ราย, สมุทรสาคร 734 ราย, นครปฐม 713 

ราย,  ภูเก็ต  683 ราย และระยอง  681 ราย    

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำาชับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงระบบ

รักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยกระทรวง

สาธารณสขุ (สธ.) จะเพิม่เตมิแนวทางการดแูล

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบเจอ แจก จบ เป็นผู้

ปว่ยนอก ไมต่อ้งนอนโรงพยาบาล ควบคู่ไปกบั

ระบบการดูแลรักษาที่บ้านหรือชุมชน (HI/CI) 

โดยเมื่อผู้ป่วยได้ยืนยันผลเป็นบวกด้วย ATK 

แล้ว ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.นี้ สอดคล้อง

กับแนวทางบริหารจัดการโรคโควิด-19 ซึ่งจะ

เป็นการเปลี่ยนผ่านจากโรคระบาดใหญ่เป็น

โรคประจำาถิ่น 

“นายกฯ ยังฝากความห่วงใยพี่น้อง

ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบเกณท์ และรวม

กลุม่ 608 และผู้ไดว้คัซนีเขม็กระตุน้แลว้ ตอ้ง

ไม่ประมาท ยังขอให้งดเข้าสถานที่เสี่ยง งด

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชะลอเดินทาง  ทำางานที่

บ้าน ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ Universal 

Prevention สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้น

ระยะห่าง” นายธนกรระบุ 

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรม

การแพทย์ สธ. กล่าวถึงกรณีเพจหมอแล็บ

แพนดา้เผยแพรภ่าพขา่วผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ลน้

ศนูยพ์กัคอยในชมุชน (CI) ของ กทม. วา่ กทม.

มี CI ทั้งหมด 31 แห่ง รวมประมาณ 3,981 

เตียง มีการใช้เตียงแล้ว 2,644 เตียง ยังเหลือ

เตียงว่างอีก 1,337 เตียง นอกจากนี้ กทม.ยัง

เตรียมเปิด CI เพิ่มอีก 9 แห่ง จำานวน 1,000 

เตียงด้วย จึงยืนยันว่าภาพรวมเตียง CI ใน 

กทม.ยังมีว่างพอรองรับผู้ติดเชื้อ

“ภาพผู้ติดเชื้อที่เกินจำานวนเตียง CI 

รองรับ เป็นเฉพาะส่วนที่ภาคประชาสังคมรับ

ผดิชอบดำาเนนิการแหง่หนึง่ รวมประมาณ 120 

เตียง แต่รับผู้ติดเชื้อเกินไปถึง 200 คน ซึ่งได้

สื่อสารทำาความเข้าใจตลอดว่า หากเกินกำาลัง

ใหส้ง่ตอ่ไปยงั CI จดุอื่นของ กทม. ทีม่เีตยีงวา่ง

อีกจำานวนมาก และพร้อมรับผู้ติดเชื้อไปดูแล 

และหากมผีูเ้ขา้ใชเ้ตยีง CI เกนิ 70-80% กทม.

ก็พร้อมขยาย CI เพิ่มอีก” นพ.ณัฐพงศ์กล่าว

ส่วน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ

ชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้เผยผลสำารวจเรื่อง 

“ความกังวลและความรู้สึกต่อสถานการณ์

โควิด-19” พบว่า ประชาชน 60% มีความ

กังวล กลัวการระบาด ขณะที่ 34.4% มีความ

ตระหนัก แต่ไม่ถึงกับตระหนก และ 34.1% 

เครียดกับการใช้ชีวิต กระทบการเรียน การ

งาน และรายได้ ส่วน 21.3% ชินชากับ

สถานการณ์ นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมที่

ประชาชนจำาเป็นต้องทำา แต่ทำาไม่ได้ ในช่วง

นี้ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 มากที่สุด

คือ การไปเรียนและให้บุตรหลานไปเรียนใน

สถานศึกษา และอยากเดินทางข้ามจังหวัดไป

เยี่ยมญาติ หรือทำางาน และไปสังสรรค์ ปาร์ตี้

กับญาติ เพื่อนฝูง

ขณะที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. 

มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า 

เงินกู้ตามพระราชกำาหนดของรัฐบาล 5 แสน

ลา้นบาท ตอนนีเ้หลอือยู ่ 9 หมื่นลา้นบาท แต่

สถานการณ์ โควดิ-19 ยงัทวคีวามรนุแรง หาก

รวมการตรวจ RT-PCR และ ATK เฉลีย่วนัละ

ไมต่่ำากวา่ 5 หมื่นคน สง่ผลใหม้ผีูต้ดิเชือ้ลน้โรง

พยาบาล และให้รักษาตัวที่บ้านเป็นจำานวน

มาก ขณะที่ยาฟาวิพิราเวียร์ก็ขาดแคลน ไม่มี

ชุดตรวจ ATK ฉะนั้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เพราะรัฐบาลหมดเงินแล้ว ถ้าพระรามตู่จะกู้

เงินต่อ ต้องนำาเรื่องเข้าสภาเพื่อพิจารณาเห็น

ชอบก่อน แต่พระรามตู่ก็ไม่มั่นใจว่าสภาจะ

ยกมอืเหน็ชอบใหห้รอืไม ่ถา้กฎหมายสำาคญัเขา้

สภาแลว้เกดิสภาไมเ่หน็ชอบ พระรามตูต่อ้งลา

ออกจากตำาแหน่งนายกฯ 

น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรค

ไทยสร้างไทย กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาล

เปิดสายด่วนรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่ม 608 หรือ

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำาตัวเรื้อรังให้ได้รับ

การรกัษากอ่น เนื่องจากเปน็ผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บั

การดแูลใกลช้ดิและไดร้บัยาดว้ยความรวดเรว็

เพื่อลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิต หลังมี

การรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 

ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. จำานวน 255 ราย 

พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มากกว่า 97% เป็นผู้

สูงอายุ หรืออายุน้อยแต่มีโรคประจำาตัวเรื้อรัง

สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดใน

พื้นที่ต่างๆ นั้น สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

บุรีรัมย์รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยัน 524 ราย 

และเสยีชวีติ 1 ราย โดยผูป้ว่ยรายใหมก่ระจาย

ใน 19 อำาเภอ จากทั้งหมด 23 อำาเภอ ส่วน 

จ.อำานาจเจรญิ มผีูป้ว่ยยนืยนัรายใหม ่48 ราย 

และเสียชีวิต 1 ราย 

จ.ชุมพร พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง

ตอ่เนื่อง โดยลา่สดุมผีูต้ดิเชือ้รายใหม ่199 ราย 

(RT-PCR) และผลตรวจ ATK พบผูต้ดิเชือ้ 390 

ราย ทำาให้ยอดสะสมของผู้ป่วยระลอกใหม่นับ

ตั้งแต่ปีใหม่วันที่ 1 ม.ค. มีผู้ป่วยแล้ว 6,526 

ราย ส่วน จ.ตรัง พบผู้ติดเชื้อใหม่ 163 ราย ผู้

ติดเชื้อสะสม 2,777 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย 

ทำาให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 18 ราย.

ก�ำหนดกำรสวดอภิธรรมและฌำปนกิจ

คุณพ่อ ซุยลิ้ม แซ่จิว
ณ วดัผำสกุมณจีกัร, ศำลำ 3

เมอืงทองธำน ีปำกเกรด็ นนทบรุี
วนัเสำร์ที ่26-วนัจนัทร์ที ่28 กมุภำพนัธ์ 2565

	 เวลา	18.00	น.	 สวดพระอภธิรรม
วนัองัคำรที ่1 มนีำคม 2565

	 เวลา	10.00	น.	 สวดมาตกิา+ถวายเพลแด่พระสงฆ์
	 เวลา	13.00	น.	 พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา	1	กณัฑ์
	 เวลา	13.45	น.	 เคลือ่นศพ
	 เวลา	15.00	น.	 ประชมุเพลงิ

(เจ้าภาพขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ทีม่ไิด้มาเรยีนเชญิด้วยตนเอง)


